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ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่
ผู้ปกครอง ประชาชน และชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่
ผู้ปกครองและการศกึษาทางเลอืก เม่ือวันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมสยามซตีิ กรงุเทพฯ
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู ้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องคก์รเอกชน ผู้บริหารสถานศกึษา และผู้แทนหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

รายงานฉบับนี้ได้สรุปผลจากการประชุมระดมความคิดเห็น ซึ่งรวมถึงปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ/แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ผู้เกีย่วข้องใน ๔ ประเดน็ คอื การศกึษาเอกชน การจดัการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
การศกึษาทางเลอืก และการมส่ีวนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชมุชนในการพฒันาผู้เรียน

สำนกังานฯ  ขอขอบคณุทกุทา่นทีมี่สว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะตา่งๆ
ในการประชุม และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลและสารสนเทศให้ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง
นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ในเรื่องการศึกษา
เอกชน การจดัการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน การศกึษาทางเลอืก และการมสีว่นร่วม
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชมุชนในการพฒันาผูเ้รียน ให้บรรลุเป้าหมายตอ่ไป

(นายอำรงุ  จันทวานชิ)
         เลขาธกิารสภาการศกึษา
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1
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก

คำกล่าวรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เร่ือง การมสีว่นรว่มจดัการศึกษาของเอกชน  องค์ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

พอ่แม ่ ผู้ปกครอง และการศกึษาทางเลอืก
โดย รองเลขาธกิารสภาการศกึษา (ดร.สมเกยีรต ิชอบผล)
วนัพธุท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๔๘  เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.

ณ หอ้งกมลทพิย ์๓  โรงแรมสยามซติ ีกรุงเทพฯ

กราบเรยีน  ท่านรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร และทา่นผู้มีเกียรตท่ีิเคารพยิง่

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การมีส่วนร่วม
จัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองและการศึกษาทางเลือก
ในวันน้ีตามท่ีท่านรัฐมนตรีมอบหมาย  เน่ืองจากยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของพ่อแม่  ผู้ปกครอง ประชาชน  ชุมชน และเอกชนในการจัดการศึกษา เป็นหนึ่งในข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  ซ่ึงยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับหลักการที่ต้องการให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ดำเนินการเองมาเป็นผู้สนับสนุน
ส่งเสริมให้เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศกึษา ซ่ึงจะช่วยให้การปฏรูิปการศกึษาดำเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และแกปั้ญหาตา่งๆ
ไดท้นัทว่งที

การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว
โดยจะระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้แนวทาง รวมทั้ง
มาตรการในการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวนประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับ
สูงของส่วนราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้แทนจากองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน ผู้บริหารสถานศกึษา และผู้แทนหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดการประชมุเร่ืองการมสีว่นร่วมจัดการศกึษาของเอกชน  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  พ่อแม่
ผู้ปกครอง และการศกึษาทางเลอืก  ขอกราบขอบพระคณุ



2 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก

คำกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เร่ือง การมสีว่นรว่มจดัการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

พอ่แม ่ ผู้ปกครอง และการศกึษาทางเลอืก
โดย รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร (นายจาตรุนต ์ฉายแสง)

วนัพธุท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๔๘  เวลา ๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ น.
ณ หอ้งกมลทพิย ์๓  โรงแรมสยามซติ ีกรุงเทพฯ

ทีป่รึกษารฐัมนตรี รองเลขาธกิารสภาการศกึษา ผู้บริหาร ผู้ทรงคณุวุฒิ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ผู้แทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน และผู้เข้ารว่มประชุมทกุทา่น

ผมรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ที่ได้เตรียมทั้งเอกสารการประชุม เตรียมความคิดเห็นล่วงหน้า และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน

ดังที่ท่านรองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมแล้วว่าเรื่องที่จะ
ประชุมพิจารณาในวนัน้ีอยู่ในยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปการศกึษาทีค่ณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบแล้ว
และทา่นทัง้หลายคงทราบแลว้ว่า กระทรวงศกึษาธกิารไดเ้น้นว่า จะมีการปฏรูิปการศกึษาในเรือ่ง
สำคญัๆ และการวางยทุธศาสตร ์ และเมือ่มีการประกาศเรือ่งสำคญัๆ ไปแล้ว กไ็ดมี้การจดัประชมุ
ระดมความคดิในหวัข้อใหญ่ๆ ไปแล้วถึง ๕ เร่ือง เช่น หลักสตูร การเรยีนการสอน การพฒันาครู
การปฏิรูปอาชีวศึกษา การปฏิรูปอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่องเหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการและ
โครงการเพ่ือเสนอของบประมาณตอ่ไป

เมื่อเร็วๆ  นี้ได้มีการหารือกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่
เศรษฐกิจฐานความรู้  ส่วนเร่ืองท่ีค้างอยู่คือการจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ่อแม่ผู้ปกครอง และการศึกษาทางเลือกยังไม่ได้ระดมความคิดเห็น ผมได้ประกาศไว้ว่าจะทำ
ยุทธศาสตรใ์ห้มีความชัดเจนในเวลา  ๓ เดือน ถึงวันน้ียังไม่ครบ ๓ เดือน ถ้าประชุมระดมความเหน็
ในวันน้ีก็เท่ากับว่าได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร์ในประเด็นสำคัญๆ
ครบถ้วน

หัวข้อเร่ืองในวันน้ีอาจจะเป็นการรวมหวัข้อท่ีเขียนเป็นข้อความเรยีงเป็นบรรทัด ซ่ึงไม่ยาว
แต่ว่าความจริงแล้วมีถึง ๔ เรื่องคือ ๑) การจัดการศึกษาของเอกชน  ๒) การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ๓) การศึกษาทางเลือก และ ๔) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ผู ้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละเรื ่องก็มีประเด็นที่สามารถพูดกันได้มาก
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และมีอะไรที่จะต้องทำกันอีกมาก ซึ่งทราบว่าจะมีการนำเสนอในแต่ละเรื่อง โดยจุดร่วมกันของ
๔ เรื่องนี้อย่างหนึ่งก็คือ การจัดการศึกษาที่ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือให้เป็นความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ ของสังคมเป็นผู้ดำเนินการตามลำพัง เพราะฉะนั้น
เร่ืองน้ีในแง่มุมหน่ึงก็จะเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายนักในการทำความเขา้ใจ

จากวัฒนธรรมการทำงานท่ีผ่านมา  กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา
และมีวัฒนธรรมในการทำงานตามหน้าที ่หรือทำตามกฎหมาย เพราะต้องรักษากฎหมาย
ในปัจจุบันทั ้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายล้วนส่งเสริมให้บุคคลอื ่นและองค์กรอื ่นของสังคม
เข้ามาร่วมจัดการศึกษา ดังน้ัน การปรับความคิด ทัศนคติในการทำงานท่ีทำเพ่ือนำไปสู่การปรับแผน
และโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะต้องตามมา จึงเป็นเร่ืองทีส่ำคญั

เนื่องจากมีหลายเรื่องหลายประเด็น  เพราะฉะนั้นการประชุมในวันนี้คงจะต้องบริหาร
การประชุมพอสมควร โดยจะมีการนำเสนอ และให้ท่านแสดงความคิดเห็นอย่างตรงประเด็น
และใช้เวลาไม่ยาวเกินไป  การประชุมในวันน้ีก็คงไม่ใช่ประชุมเสร็จแล้ว  เร่ืองท้ังหมดน้ีได้ข้อยุติเลย
แต่ยังต้องไปทำการบ้านกันต่ออีกค่อนข้างมากในแต่ละเรื ่อง ยกตัวอย่างการศึกษาเอกชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับทุกประเภททั้งการอาชีวศึกษา  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มหาวทิยาลยั หัวข้อใหญ่ทีแ่บ่งออกเปน็ ๔ หัวข้อย่อยน้ีจะไปเกีย่วข้องกบัหัวข้ออ่ืนๆ ทีเ่ราไดร้ะดม
ความคิดไปแล้ว  ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เตือนอยู่เสมอว่าเรื่องการศึกษาโดยเอกชน ชุมชนและสังคม
ต้องได้รับการมองใช้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในเรื่องต่างๆ ด้วย คือ การจัดทำหลักสูตร
การพฒันาคร ู การปฏรูิปการอาชวีศกึษา การปฏรูิปการอดุมศกึษา หรือการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย เพราะเร่ืองเหล่าน้ี ล้วนแต่จะต้องอาศัยชุมชน  เอกชนและสังคม  มาร่วมกัน
ทำงาน  จึงเป็นเร่ืองทีมี่ความสำคญัคอ่นข้างมาก

เพื่อไม่ให้เป็นการใช้เวลานานเกินไปในเวลาจำกัด จึงขอความร่วมมือในการนำเสนอแล้ว
มีการอภปิรายเพือ่ให้การประชมุบรรลตุามวตัถุประสงค ์ ขอเปิดการประชมุรับฟังความคดิเหน็ ณ
บัดน้ี
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การนำเสนอสรุปภาพรวม
สภาพปัจจุบันของการศึกษาของเอกชน

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พอ่แม ่ ผู้ปกครอง และการศกึษาทางเลอืก

โดย  ดร. รุ่งเรือง  สขุาภิรมย์
ท่ีปรึกษาดา้นวิจัยและประเมนิผลการศึกษา สกศ.

กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีเคารพทุกท่าน
รายงานท่ีนำเสนอในวันน้ี เก่ียวกับการสังเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่างๆ จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

รายงานการวิจัย และการติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดประชุมกลุ่มย่อย ในประเด็นของการ
มีส่วนร่วมจัดการศึกษาจากองค์กรต่างๆ โดยมาจากหลักการที่สำคัญ คือการกระจายอำนาจ
ทางการศึกษา การให้สังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษานั้นก็เพื่อระดมทรัพยากรจากฝ่ายต่างๆ
มาลงทุนในภารกิจการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการปฏิบัติ
ที่เป็นทางเลือกสำหรับประชาชน  โดยภาพอนาคตของการศึกษาจะต้องมีการเปลี่ยนจากภาครัฐ
ท่ีจัดการศึกษาส่วนใหญ่มาเป็นให้ส่วนต่างๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากย่ิงข้ึน

การนำเสนอสภาพปัจจุบันด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น
๔ ประเดน็ด้วยกัน

ประเดน็ท่ีหน่ึง  เร่ืองการจัดการศึกษาเอกชน
ในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมาแนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ๑๓% ในปี ๒๕๔๓ เป็น ๑๖ %  ในปี  ๒๕๔๗ เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับก่อนประถมศึกษามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย  ในระดับประถมศึกษา
เพ่ิมข้ึน ๒% ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ิมข้ึนประมาณ ๕ %  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมข้ึน
๗% ซึ่งเป็นระดับที ่สูงกว่าระดับอื ่นๆ เมื ่อแยกประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
และสายอาชีวศึกษา พบว่า ในปี ๒๕๔๗ ภาคเอกชนจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญประมาณ ๙% ขณะที่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษานั้น เอกชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากกว่าระดับอื่นๆ คือ ๓๘ % สรุปโดยรวมเอกชนจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึนปีละ  ๐.๕ %  สำหรับระดับอุดมศึกษา เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐแบบจำกัดรับ
พบว่า มีแนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ย ในภาพรวมคอืจาก ๒๒%  ในปี  ๒๕๒๔  เป็น ๒๐% ในปี  ๒๕๔๗
ลดลงจาก ๔๑%  เป็น ๓๘ % ในระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรีค่อนข้างคงท่ีคือประมาณ
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๑๖% ส่วนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ลดลงจาก  ๑๑%  เหลือ ๙%  สาเหตุหนึ่งของการลดลง
ในภาคเอกชนเกดิจากการขยายวทิยาเขตของสถาบนัอุดมศกึษาของภาครฐัอย่างกวา้งขวาง

ในดา้นคณุภาพนัน้ จากการทดสอบระดบัชาต ิ ช้ัน ป.๖ และ ม.๓ ในปี  ๒๕๔๗ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสูงกว่านักเรียนสังกัดอื่น
และเมือ่พิจารณาจากผลการประเมนิภายนอกของสำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศึกษา (สมศ.) พบว่า ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู ่ในระดับดีของผู้เรียนนั้น
นักเรียนของโรงเรียนเอกชนมีค่าเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนสังกัดอื ่นๆ
ในทุกมาตรฐาน  แต่ต่ำกว่านักเรียนสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

สำหรับภาระในการจัดการศึกษาของเอกชนในระดับการศึกษาของข้ันพ้ืนฐาน  ผลการศึกษา
ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ในช่วงปี  ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ เอกชนมสีว่นร่วมรับภาระในการ
จัดการศึกษาคิดเป็นค่าใช้จ่ายกว่าสองแสนล้านบาท  และหากแนวโน้มการจัดการศึกษาเป็นอย่างเช่น
ที่ผ่านมา  ในสี่ปีข้างหน้านี้เอกชนจะมีส่วนในการรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณสามแสนล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การที่ภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจาก
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้รับการแกไ้ขค่อนข้างน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับข้อเสนอในยทุธศาสตร์
การปฏรูิปการศกึษาของป ี ๒๕๔๖  ปัญหาทียั่งคงอยูก่ค็อื  เงินอุดหนนุรายหวั  การลดหยอ่นภาษี
สิทธิประโยชน์ต่างๆ แม้ว่าจะได้รับการแก้ไขไปในระดับหนึ่ง  แต่แนวทางปฏิบัตินั้นยุ่งยาก
และใช้เวลานาน ส่วนคา่สาธารณปูโภคยงัคงถกูเรยีกเกบ็สงูกวา่รฐับาล

ในส่วนของนโยบายของรัฐนั้น ไม่มีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  เช่น เรื่องนโยบายการรับ
นักเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชน ในประเด็นกฎหมาย
และระเบียบที่เกี ่ยวข้อง เจ้าหน้าที ่รัฐในระดับพื้นที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื ่องของเอกชน
การปฏิบัติต่อเอกชนยังมีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เอกชนยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
เรื่องกฎหมายสิทธิประโยชน์มีการแก้ไขล่าช้า ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. ....
ยังไม่เสร็จทำให้เอกชนทำงานไม่คล่องตัวในหลายเรื่อง เช่น เรื่องความยืดหยุ่นของหลักสูตร
เร่ืองครูต่างชาติเป็นตัวอย่างส่วนหน่ึงท่ีเป็นปัญหาการจัดการศึกษาของเอกชน อย่างไรก็ตามหลายๆ
หน่วยงานได้พยายามท่ีจะช่วยแก้ไขให้ภาคเอกชน โดยส่วนใหญ่จะทำอยู่แค่ในระดับการจัดทำแผน

จากข้อเสนอยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๔๖ พบว่า รัฐควรมีมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมต่อสิ่งที่ได้
ดำเนินงานไปแล้ว ได้แก่ เร่ืองการกำหนดสัดส่วนผู้เรียนภาครัฐกับภาคเอกชน การกำหนดมาตรการ
สนับสนุนและมีการดำเนินการอย่างจริงจัง การทบทวนนโยบายทีส่่งผลกระทบการแก้ไขกฎระเบียบ
ทีเ่ป็นอุปสรรค ซ่ึงยังมีอยู่มาก  การเรง่รัดและใหมี้การออกพระราชบญัญัติการศกึษาเอกชนเรว็ข้ึน
การปรับเงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายรายหัว  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่ครูโรงเรียนเอกชน
ให้ได้รับการพัฒนามากขึ้นอย่างน้อยเท่ากับการพัฒนาครูในโรงเรียนของรัฐ ประเด็นสุดท้ายก็คือ
การสรา้งความตระหนกัของการมส่ีวนร่วม
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ประเดน็ท่ีสอง  เร่ืองการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
ในเรื่องนี้มีสาระสำคัญคือ นโยบายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการศึกษา โดยมีแผนที่จะโอน
การศึกษาให้ท้องถิ ่นดำเนินการตามขั ้นตอนการกระจายอำนาจ  เมื ่อพิจารณาแนวโน้ม
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในภาพรวมพบว่าในปี ๒๕๔๓-๒๕๔๗
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีการจดัการศกึษาเพิม่ข้ึนจากรอ้ยละ  ๖ ในปี  ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๑๑
ในปี  ๒๕๔๗ โดยเพิม่ข้ึนมากในระดบักอ่นประถมศกึษา  เน่ืองจากรบัโอนมาจากหนว่ยงานตา่ง ๆ
ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษานี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีประมาณหนึ่ง
ในสามของทั้งหมด  ในส่วนของสถานศึกษาซึ่งเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้มีการ
จัดตั ้งเพิ ่มขึ ้นมากในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื ่อรองรับการขยายการศึกษาภาคบังคับ
ในดา้นคณุภาพการศกึษานัน้  จากผลการทดสอบ พบว่า องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจัดการศกึษา
ไดคุ้ณภาพไมแ่ตกตา่งจากโรงเรยีนในสงักดัของ สพฐ. แต่อย่างไรกต็ามกยั็งต่ำกวา่เกณฑอี์กมาก
เว้นแต่ในบางวิชาท่ีท้องถ่ินสามารถจดัการศกึษาไดคุ้ณภาพกวา่  เช่นเดียวกันในระดับมัธยมศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. พบว่า ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับดี
มีสูงกว่าของ สพฐ.ทุกมาตรฐานแตต่่ำกว่าของเอกชน

ในประเด็นเรื ่องการถ่ายโอนสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานของรัฐให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินน้ัน กฎหมายมีการกำหนดประเภทของการศึกษาไว้ ๒ ประเภท คือ ประเภทท่ีไม่ต้องการ
ประเมินความพร้อมกับประเภทท่ีต้องมีการประเมินความพร้อมก่อน  จากข้อมูลในเร่ืองการถ่ายโอน
โดยประสงค์ที่จะโอนในรอบแรกนั้น พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับโอนมีจำนวน
๓๓๕  โรงเรียนประมาณ  ๑,๔๕๗  โรงมาอยูใ่นความดแูล  คิดเปน็ร้อยละ ๕ ของโรงเรยีนในสงักดั
สพฐ. แต่ในระยะ ๒ ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาหลายประการ เช่น ความไม่ชัดเจนในการถ่ายโอน
ความแตกต่างในเรื่องของรายได้และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความไม่มั่นใจ
ในเรื่องสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่จะโอนไป ทำให้เกิดการชะลอ
การถา่ยโอนตามมตคิณะรฐัมนตร ีเม่ือวันที ่๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗ และตอ่มาวนัที ่๓๐ สงิหาคม
๒๕๔๗  คณะรัฐมนตรีได้ยกเลิกมติดังกล่าว  และให้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน ๕ ประเด็น  ประเด็นท่ี ๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ความพรอ้มทีจ่ะจดัการศกึษาขึน้ใหม ่ ให้ดำเนนิการตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๗ ประเดน็ที ่๒
ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจและ สพฐ. พิจารณาความเหมาะสมของโรงเรยีนทีจ่ะถ่ายโอน
ในระยะแรก  ประเด็นท่ี ๓ ให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์ของสถานศึกษาพิเศษให้ชัดเจน
ประเด็นที่ ๔ ภายหลังการรับโอนจะต้องมีการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานกลาง สมศ.
และให้แก้ไขกฎกระทรวงได้ตามความจำเป็น และประเด็นสุดท้าย ให้คณะอนุกรรมการด้านการ
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ถ่ายโอนข้าราชการ ครูและบุคลากร เร่งวางระบบกลไกหลักเกณฑ์วิธีการถ่ายโอนของข้าราชการ
ครูและบุคลากร

ในประเด็นความชัดเจนของจำนวนสถานศึกษาที่จะถ่ายโอนไปนั้น ยังมีความเห็นที่
แตกต่างกัน คณะอนุกรรมการเพื่อสร้างความพร้อมด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ - ๕ โรง มากน้อยต่างกันตาม
ความพร้อม เช่น ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เกิน ๕ โรง เทศบาลที่เคยจัดการศึกษา
ให้มีการถ่ายโอนได้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะที่ข้อเสนอของ สพฐ. เห็นว่าในระยะ
แรกควรถา่ยโอนไดเ้ขตละ ๑ โรง และถ่ายโอนไดถึ้งระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้เทา่นัน้  ในประเด็น
การศึกษาลักษณะพิเศษ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ สพฐ. ประกาศรายช่ือสถานศึกษาลักษณะพิเศษ
ออกมาในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นเวลาที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยื ่นขอประเมินความพร้อม อีกสองประเด็นที ่ยังมีความเห็นไม่สอดคล้องกันคือเรื ่องของ
สถานศกึษาลักษณะพิเศษประเภทที ่๔

สพฐ. เห็นว่าควรจะต้องอยู่ในระดับจังหวัดและอำเภอ และสถานศึกษาลักษณะพิเศษ
ประเภทที ่๖ เป็นประเภททียั่งไม่ผ่านการประเมนิของคณะอนกุรรมการฯ เห็นว่าเน่ืองจากโรงเรยีน
ที่ยังไม่ได้ผ่านการประเมินของ สมศ.  ขณะนี้มีประมาณหนึ่งหมื่นโรง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ถ้าองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินใดมีความพรอ้มจะนำไปพัฒนากค็วรจะสนบัสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินน้ันรับไป โดยใชค้ะแนนเฉลีย่ท้ัง ๑๔ มาตรฐาน

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณใ์นการกระจายอำนาจ จึงเห็นว่าควรมกีารสรา้งความชดัเจน
ในเร่ืองต่างๆ ในเร่ืองของการถา่ยโอน  มีการเรง่รัดให้กระทรวงศกึษาธกิารสง่เสรมิองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินมีความพรอ้มจัดการศกึษา  โดยสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการกระจายอำนาจ
และสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรที่จะโอนไป รวมถึงสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัท่ีเป็นการศกึษาตลอดชวิีตให้มาก

ประเดน็ท่ีสาม  เร่ืองการจัดการศึกษาในองคก์รอ่ืนๆ
ในท่ีน้ีคือการศึกษาทางเลือก ตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๒ ซ่ึงระบุว่านอกเหนือจากรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ
สามารถจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบศูนย์การเรียนได้  เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทีมี่ความแตกตา่งหลากหลาย การศกึษาทางเลอืกตรงกบัภาษาองักฤษวา่  Alternative
Education การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมมากขึ ้นในประเทศที ่พัฒนาแล้ว
เน่ืองดว้ยปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาในระบบ รวมถึงความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี มาตรา ๑๒
ได้เปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจะให้ความช่วยเหลือ
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ในระดบัต่าง ๆ  ในเรือ่งของสทิธปิระโยชน ์ รัฐจะให้ความรูโ้ดยการอบรม  รวมทัง้ให้การศกึษาแก่
ผู้ท่ีจัดให้เงินอุดหนนุ และเงินลดหยอ่นภาษ ีตามทีก่ฎหมายกำหนด

การจดัการศกึษาจะจดัในรูปแบบใดรปูแบบหน่ึงหรือผสมผสานระหวา่งการศกึษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยก็ได้  โดยจะให้การจัดการศึกษาเป็นรูปแบบ
หน่ึงทีก่ำหนดขึน้มา เรียกวา่ "ศูนย์การเรียน"  อย่างไรกต็าม การจดัการศกึษาขององคก์รตา่งๆ
คงจะต้องยึดแนวการจัดการศึกษา ตามหมวด ๔ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้
การวดัประเมนิผล โดยเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะทำหนา้ทีส่ง่เสรมิสนบัสนนุ ศนูย์การเรยีน ไม่จำเป็น
ต้องมีคณะกรรมการศึกษา บุคลากรครูไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพแก่ผู ้เรียน  ศูนย์การเรียนจะต้องมีการประกันคุณภาพภายใน
และไดรั้บการประกนัคณุภาพภายนอก จาก  สมศ. เช่นเดยีวกบัสถานศกึษาอืน่ๆ

สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ น้ัน
พบว่า ขณะน้ีมีการออกกฎกระทรวงเพือ่รับรองสิทธิของผู้จัดการศกึษาทางเลอืกแล้วเสร็จ   ๓ ฉบับ
ได้แก่ ครอบครัว สถานประกอบการ และสถาบันศาสนาพุทธ ส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
คือขององค์กรเอกชน และชุมชน ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็คือ บุคคลและสมาคมวิชาชีพ
นอกจากนี้เป็นในส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐ และการยกเว้นภาษีรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ข้อสังเกตในเรื่องของการออกฎหมายนั้น จากการระดมความคิดเห็นจากการปฏิบัติ  เห็นว่า
กฎหมายที ่ออกมาแล้วมีลักษณะเป็นการควบคุมมากกว่าการส่งเสริม แม้ว่าในช่วงของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีจะมีการเน้นการส่งเสริมแต่เมื่อถึงขั้นตอนสำนักงาน
กฤษฎีกามักจะออกกฎหมายมาในลักษณะของการควบคุมมากกว่า อีกทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ล่าช้า ปัจจุบันผู้ที ่จดทะเบียนจัดการศึกษาแบบศูนย์การเรียนยังไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนใดๆ  นอกจากนั้น พบว่า กฎหมายที่ออกมาแต่ละฉบับก็มีความแตกต่างกัน เช่น
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว กฎกระทรวงกำหนดให้คณะกรรมการเขตพื้นที ่การศึกษา
เป็นผู้อนุมัติ ในขณะที่ของสถานประกอบการ องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนกฎกระทรวง
กำหนดให้เพียงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติได้เท่านั้น หรือกฎกระทรวงระบุ
การอดุหนุนไว้ในส่วนท่ีสถาบนัการศกึษาเปน็ผู้จัด ขณะท่ีในฉบับอ่ืนๆ ไม่ได้ระบุไว้ เป็นต้น

สภาพการจดทะเบียน  ในขณะนี้มีครอบครัวจดทะเบียนได้แล้ว ๑๓ ครอบครัว ทั้งๆ
ทีจั่ดอยูเ่กินกวา่ ๑๐๐ ครอบครวั  และสถานประกอบการจดทะเบยีนไปเพียง ๑ แห่ง  ทีเ่ป็นดงัน้ี
เป็นเรื่องของการขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ที ่เกี ่ยวข้องเพราะศูนย์การเรียนเป็นเรื่องใหม่
ผู ้เกี ่ยวข้องค่อนข้างยึดติดกับการศึกษาในระบบในการพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอน
ขณะที่การจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๒   ที่เป็นลักษณะการจัดการศึกษาในรอบนอกของระบบ
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เปลี่ยนทัศนคติ  รวมทั้งความไม่แน่ใจในสถานภาพขององค์กรที่จัดการศึกษา
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นอกจากนั้นพบว่าการสนับสนุนไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเรื่องของกฎหมายอุดหนุน การให้สิทธิ
ประโยชน์ เรื่องที่รัฐบอกว่าวางกลไกสนับสนุนด้านความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาให้แก่องค์กร
จึงขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง และการขาดความเชื ่อมต่อกับระดับอุดมศึกษา
ในขณะน้ียังไม่ชัดเจนว่า การจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๒ จะเช่ือมต่อกับระดับอุดมศึกษาได้อย่างไร
รวมทัง้การออกบตัรประจำตวัของผูเ้รียนเพ่ือรับสทิธต่ิาง ๆ เป็นต้น

จากสภาพดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการเร่งรัดการออกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในเรือ่งสิทธิประโยชน์  ปรับปรุงกฎหมายทีอ่อกไปแล้วให้อำนวยความสะดวกมากยิง่ข้ึน
สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยชี้ให้เห็นว่าการศึกษานั้นจำเป็นที่จะต้อง
มีความร่วมมือกัน มีการจัดต้ังหน่วยงานข้ึนมาเพ่ือรับผิดชอบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างจริงจัง
ในระดับเขตพื้นที่ควรมีคณะทำงานโดยมีผู้แทนจาก กศน. ด้วยและให้ทำหน้าที่รับลงทะเบียน
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คุ้นเคยกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อีกทั้งยัง
ทำหนา้ทีเ่ข้าไปชว่ยเหลอืให้ความรูใ้นวธีิการจดัการศกึษา สง่เสรมิสนบัสนนุให้มีการวจัิยเพ่ือสรา้ง
องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการศึกษาทางเลือกที่เกิดขึ้นพร้อมสนับสนุนให้มีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการศึกษาในระบบ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งขณะนี้ในบางที่ได้จัดทำไปแล้ว
ในบางวิชา ในบางวิชาก็สามารถไปเรียนท่ีบ้านได้ ท่ีสำคัญคือจะต้องมีการวางกลไกการจัดประเมินผล
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐมีความสามารถในการใหค้วามชว่ยเหลือได้อย่างเต็มท่ี

ประเดน็ท่ีส่ี   เร่ืองของการมส่ีวนร่วมของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชมุชน
เพ่ือท่ีจะพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ พัฒนาการทีเ่กิดข้ึนในเร่ืองน้ีก็คือ การเกิดเครือข่าย

ผู้ปกครองเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดบัโรงเรยีน ช้ันเรียนจนถงึระดบัห้องเรียน  จากการตดิตามผลการประเมนิ และผลการวจัิย
จากหลายๆ ฝ่าย  พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในเร่ืองน้ี  แต่พ่อแม่  ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ไม่ค่อยเข้าใจในบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน มากนักทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพของเศรษฐกิจ หรือประวัติการก่อต้ังของโรงเรียน  นอกจากน้ียังพบว่าการมีส่วนร่วมในรูปของ
คณะกรรมการยงัไม่เป็นไปตามภารกจิในเรือ่งของคณะกรรมการสถานศกึษา ปัญหาทีเ่กดิขึน้ คอื
พ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจบทบาทหนา้ท่ีว่าจะต้องทำอะไรอย่างไร  มีความเคารพเกรงใจผูบ้ริหาร
และครูในการแสดงความคิดเห็นและพบว่า ผู้ปกครองจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเพียงพอ
ที่จะสอนบุตรเนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนค่อนข้างจะแข็งตัว สถานศึกษาบางแห่งยังไม่ให้
ความสำคัญเรื่องนี้เท่าที่ควร  ถ้าทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องของเครือข่ายของพ่อแม่
ผู้ปกครองในการที่จะพัฒนาผู้เรียนก็ควรจะกำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว  และปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
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สามารถที่จะสอนลูกได้ อันเป็นการแบ่งเบาภาระของครูส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้าง
คุณค่าให้แก่พ่อแม่ได้ กระบวนการมีส่วนร่วมอาจมีได้หลากหลายโดยอาจจัดให้มีกิจกรรม
ร่วมกนัทีไ่ม่ยากเกนิไปมากนกั  และให้การอบรมแกพ่่อแม่  ผู้ปกครองในการดแูลลูก

จากผลการติดตามและประเมินการมีส่วนร่วมท้ังส่ีเร่ือง ตามข้อเสนอยุทธศาสตร์ท่ีทำไว้ในปี
๒๕๔๖ พบว่า มาตรการเรง่ดว่นทีรั่ฐควรทีจ่ะนำมาพจิารณา คอื

๑. รัฐควรชะลอการจดัต้ังสถานศกึษา  โดยให้เขตพ้ืนท่ีการศกึษาจดัทำ School Mapping
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพจิารณา

๒. มีการทบทวนกระบวนการทำงาน บทบาทในการทำงาน กฎหมาย ระเบียบท่ีมุ่งส่งเสริม
มากกว่าการควบคุม

๓. สร้างความรู้ความเข้าใจของการมีส่วนร่วม  และสนับสนุนการศึกษาทางเลือกให้กับ
บุคคลทีเ่กีย่วข้อง โดยมหีน่วยงานเฉพาะทีท่ำหนา้ทีดู่แลรับผิดชอบอยา่งจรงิจัง

อย่างไรก็ตามเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ จึงนำเสนอ
ยุทธศาสตรท์ีค่วรกำหนดขึน้  และมีมาตรการทีชั่ดเจน  เพ่ือนำไปสูก่ารปฏบัิติใน ๔ ยุทธศาสตร์
ได้แก่

ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ เรื่องการทบทวน ปรับปรุงบทบาทของการปฏิบัติ
สองยทุธศาสตรน้ี์เป็นยุทธศาสตรท์ีร่ะบุไว้ในปี  ๒๕๔๖
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เร่ืองการสร้างกลไกการสง่เสริมสนับสนุน และ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เร่ืองการสรา้งระบบการตดิตามการประเมนิผล
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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เร่ือง การมสีว่นรว่มจดัการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

พอ่แม ่ผู้ปกครอง และการศกึษาทางเลอืก

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ ได้กำหนดว่าการจัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคก์รชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เอกชน นอกจากนีใ้นมาตรา ๑๒ ยังให้โอกาส บุคคล
ครอบครวั องคก์รชมุชน และอ่ืนๆ มีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา

เพื่อเป็นการติดตามสถานภาพของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และเอกชนในการจัดการศึกษา
ในขอ้เสนอยทุธศาสตรก์ารปฏรูิปการศกึษาทีค่ณะรฐัมนตรพิีจารณาและใหค้วามเหน็ชอบเมือ่วันที่
๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษาจึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเร่ืองการมี
ส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองและการศึกษา
ทางเลือก ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องคก์รเอกชน ผู้บริหารสถานศกึษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประมาณ ๘๐ คน โดยมวัีตถุประสงค์
เพ่ือระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางในการดำเนนิงานตอ่ไป
การประชุมจำแนกเป็น ๔ ประเด็น คือ การศึกษาเอกชน การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน การศกึษาทางเลอืก และการมสีว่นร่วมของพอ่แม่ ผู้ปกครองและชมุชนในการพฒันา
ผูเ้รียน

ผลการประชุมสรุปได้ในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑.  การจัดการศึกษาของเอกชน
ท่ีประชุมได้มีการอภิปราย ซ่ึงสามารถสรปุเป็นปัญหาอุปสรรคของการดำเนนิงานท่ีผ่านมา

และข้อเสนอแนะ ได้ดังน้ี
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ปัญหาและอุปสรรค
๑. การออกพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า

ขณะท่ีกฎหมายท่ีออกมาไม่ชัดเจน ทำให้สถานศึกษาเอกชนไม่คล่องตัวในการบริหารงานการศึกษา
๒. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหวัไม่สอดคลอ้งกับค่าใช้จ่ายจริงของโรงเรยีน ทำให้โรงเรียน

หลายแห่งมีปัญหาไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนครูที่รัฐกำลังปรับให้ ขณะนี้โรงเรียนเอกชน
ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือจะหาแนวทางวา่จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

๓. การจ้างครูต่างประเทศมาสอนในโรงเรียนนานาชาติหรือสอน English programe
โดยยกเวน้ภาษ ีพอข้ึนปีที ่๓ เกบ็ภาษ ีแต่ทีผ่่านมามกีารเกบ็ภาษย้ีอนหลังปีที ่๑ และปทีี ่๒ ดว้ย
ทำให้ไม่มีครูอยากมาสอน

๔. ภาคเอกชนขาดเง ินทุนในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานศึกษาให้ท ันต่อ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เช่น หลังจากการเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหม่มา ๒-๓ ปีแล้ว โรงเรียนเอกชน
ส่วนหนึ่งยังจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นเอกสารสำคัญไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้เมื่อเขตพื้นการศึกษาที่จัดอบรม โรงเรียนเอกชนไม่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วม
อบรมด้วย

๕. รัฐไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ หรือลดหย่อนภาษีให้แก่เอกชนที่จัดการศึกษา โรงเรียน
เอกชนต้องจ่ายภาษีจำนวนมากและซ้ำซ้อน

๖. มีการเกบ็คา่ใชจ่้ายซำ้ซ้อนจากผูป้กครองของโรงเรยีนเอกชน ในแต่ละภาคการศกึษา
โดยคา่ใชจ่้ายทีโ่รงเรยีนเรียกเกบ็ในรปูของกจิกรรมตา่งๆ คา่เอกสาร เป็นต้น

๗. รัฐกำหนดเกณฑ์มาตรฐานควบคุมเอกชน ท้ังในเร่ืองของหลักสูตรและการเรียนการสอน
ทำให้โรงเรียนเอกชนขาดอสิระในการบรหิารจัดการ

๘. โรงเรียนเอกชนขาดแคลนครู นอกจากนี้การบรรจุครูระหว่างปีของรัฐ ทำให้ครู
เอกชนที่สอบบรรจุได้ ลาออกระหว่างเปิดภาคเรียน  โรงเรียนเอกชนจึงประสบปัญหาขาดครู
โดยเฉพาะโรงเรยีนในต่างจังหวัด เน่ืองจากไม่สามารถสรรหาครใูหม่มาสอนทดแทนไดทั้น

๙. โรงเรียนเอกชนยังไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนนิงานเก่ียวกับการลดหย่อนภาษี ส่ือ
วัสดแุละอุปกรณจ์ากตา่งประเทศ

๑๐.ไม่มีกฎ/ระเบียบในการตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ การขึ้นค่าเล่าเรียน
ของโรงเรยีนเอกชน

๑๑.การเลือกเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนยังไม่โปร่งใส เนื่องจากบางแห่งมีการ
กำหนดคนที่จะเลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้บทบาทของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน
ยังไม่ชัดเจน

๑๒.  โรงเรยีนเอกชนสว่นหน่ึงให้ครทูำงานหนกั แต่ให้เงินเดอืนต่ำกวา่วฒิุ
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ข้อเสนอแนะ
๑. ควรเร่งรัดออกพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. ควรเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว หรือจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเพิ่มขึ้น

โดยใหเ้งินอุดหนนุรายหวันักเรยีนตามทีรั่ฐธรรมนูญกำหนด ค่อยเพ่ิมเป็นปีๆ จากรอ้ยละ ๔๐ - ๕๐
เป็นร้อยละ ๗๐ - ๘๐ และในปีที่ ๓ เป็นร้อยละ ๑๐๐  สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กควรมีเงินเพิ่ม
พิเศษโดยกำหนดเงือ่นไขให้ทำการพฒันา ๓ ปี ถ้าทำไม่ได้มาตรฐานจะไมอุ่ดหนุนอีกต่อไป

๓. ควรจัดต้ังกองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร และกองทุนกู้ยืมให้แก่ภาคเอกชน  เพ่ือเอกชน
จะได้สร้างโรงเรียนต้นแบบแล้วช่วยกันดูแลคุณภาพ  ซ่ึงโรงเรียนเอกชนส่วนหน่ึงได้มีการดำเนินการ
จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการปฎิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔. ควรมกีารยกเวน้ หรือลดหยอ่นภาษใีห้แกเ่อกชนทีจั่ดการศกึษา
๕. ควรให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ และเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถจัดหลักสูตร

และการเรียนการสอนได้เอง
๖. ควรมีการสง่เสริมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ปรับอัตราเงินเดือน และจัดสวัสดิการให้ครู

เอกชนเทา่กบัของรัฐ
๗. ควรกำหนดสัดส่วนของผู้เรียน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเพิ่มสัดส่วนของ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาของเอกชนใหม้ากข้ึน
๘. ควรสร้างความตระหนักในเรื่องการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาแก่

บุคลากรภาครฐั และภาคเอกชน
๙. เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัด

เพราะภาคเอกชนมีความคล่องตัวและสามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพ เพียงแต่รัฐจะต้อง
สนบัสนุนค่าใช้จ่ายและบุคลากรบางส่วน การที่ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในครั้งนี้จะสามารถทำ
ให้รัฐลดภาระเกี่ยวกับโรงเรียนได้เป็นจำนวนมากและเด็กจะได้เรียนอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้
ยังช่วยให้โรงเรียนเอกชนสามารถอยูไ่ด้

๑๐.กรณีโรงเรียนในเมือง รัฐควรสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน โดยการสนับสนุนการใช้ทรัพยากร และบุคลากรร่วมกัน
บนเง่ือนไขของการทำงานร่วมกัน ถ้าโรงเรียนเป็นท่ีเช่ือถือประชาชนท่ีจะนำบุตรหลานเข้าเรียนมาก
ซ่ึงอาจเป็นการแบ่งเบาภาระโรงเรียนของรัฐท่ีมีจำนวนเด็กเข้าเรียนต่อเกินกว่าท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด

๑๑.ควรมีกฎ/ระเบียบเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณของโรงเรียนเอกชนมีการนำ
ไปใช้ในเรื่องใดบ้าง  มีการตรวจสอบความโปร่งใสในการจ้างครูว่ามีการเอาเปรียบหรือไม่ เช่น
ให้เงินเดอืนต่ำกวา่วฒิุ  รวมทัง้การขึน้คา่เลา่เรยีน เป็นต้น
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๑๒. กำหนดบทบาท  อำนาจและสทิธิของเครอืข่ายผูป้กครองโรงเรยีนเอกชนใหชั้ดเจน
๑๓. สำหรับโรงเรียนนานาชาติควรมีการประเมินครูต่างชาติในเรื่องจิตวิทยาของเด็ก

เพราะมีครูทำร้ายนักเรียน
๑๔. ควรบรรจุเรื่องการสอนคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียน

เอกชนและโรงเรยีนทุกแห่งเพ่ือมิให้เด็กมีวัฒนธรรมเอนเอียงไปทางตะวนัตก

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารในฐานะประธานมคีวามเหน็ว่า จากการทีภ่าคเอกชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นสัดส่วนที่น้อย จึงเสนอให้นำประเด็นมติต่างๆ มาพิจารณา
เสนอตอ่คณะรฐัมนตรีเพ่ือเห็นชอบให้เอกชนมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษามากขึน้ โดยลดสดัสว่น
การจัดการศึกษาของรัฐลง และต้องเพิ่มความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่เอกชน
ในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้เอกชนจัดการศึกษาได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของเอกชนในการระดมทรัพยากรและการลงทุนสนับสนุนโรงเรียนของรัฐ
ในการจัดการศึกษา เพราะเอกชนเข้ามามีส่วนแบ่งเบาภาระของรัฐและประเทศได้มาก
สำหรับโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ถ้าโรงเรียนต้องการทำสิ่งที่
เป็นประโยชนแ์กนั่กเรยีนและประเทศชาตแิล้ว รัฐไม่ควรเขา้ไปยุง่กบัโรงเรยีน

สำหรับการยกเว้นหรือลดภาษีสำหรับหนังสือ สื ่อ วัสดุ และอุปกรณ์การศึกษา
นายกรฐัมนตรีไดม้อบให้กระทรวงศึกษาธกิารกบักระทรวงการคลงัไปปรึกษาหารอืเพ่ือดำเนนิการ
สำหรับเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคนั้น ถ้าข้อเสนอเป็น
รูปธรรมก็จะชัดเจนว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร และมีความเห็นว่า ปัญหาหลายเรื ่อง
เชื ่อมโยงกันจะต้องแก้ปัญหาทั้งระบบ และมีแนวคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องหา
นักบรหิารจดัการ และนัก Reengineer มาชว่ยวางแผนเรือ่งต่างๆโดยดว่น

๒. การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงการศึกษา และมีแผนที่จะโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวโน้มการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วน
เพ่ิมมากขึน้ในการจดัการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา ซ่ึงเป็นการรบัโอนมาจากหนว่ยงานตา่ง ๆ
และส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งขึ้นเองคือ การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเพ่ือรองรับการขยายตวัของการศกึษาภาคบงัคับ ในเร่ืองคุณภาพผลการทดสอบระดบัชาติ
ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นระดับประถมศึกษาปีที ่ ๖
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ต่ำกว่าโรงเรียนเอกชน แต่สูงกว่าโรงเรียนสังกัด สพฐ. สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ำกว่าโรงเรียนเอกชน แต่ใกล้เคียงกับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

ในเรื่องการถ่ายโอนสถานศึกษานั้น หลังจากที่มติคณะรัฐมนตรีให้ชะลอการถ่ายโอน
เน่ืองจากปัญหาความไม่ชัดเจนในการถ่ายโอน ความแตกต่างเร่ืองรายได้และความพร้อมขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน และความไม่ม่ันใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ท่ีครูและโรงเรียนท่ีจะโอนไปพึงได้รับ
ซึ่งในที่ประชุมผู้แทน อปท. แจ้งว่าได้เตรียมการสำหรับหลังการถ่ายโอนว่ามีการดำเนินการ
จัดทำยุทธศาสตร์เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น
โดยจะให้อิสระในการบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาระบบสนับสนุนโรงเรียน และระบบบริหารงาน
บุคคล

ที่ประชุมได้อภิปรายถึงปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สรปุได ้ดงัน้ี

ปัญหาและอุปสรรค
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขาดการสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ด้านองค์ความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาบุคลากรจากกระทรวงศึกษาธิการ
อาจทำให้การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ำหนด

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้และความชำนาญในการค้นหาวิธีการสอน
ที่ดีในการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย หากสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนา สถานศึกษาก็มีโอกาสค่อนข้างสูงในการพัฒนาสถานศึกษาเป็น community center
ได้โดยบูรณาการความรูกั้บการศกึษาตามอธัยาศัย การประกอบอาชพี และความหลากหลายตา่งๆ

๓. การถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหาอุปสรรคหลาย
ประการ ไดแ้ก่

- ความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์ กฎหมายและพระราชกำหนดการถ่ายโอน
สถานศึกษา เช่น สถานศึกษาลักษณะพิเศษ ๙ ประเภทที่กฎกระทรวงกำหนดว่าไม่เข้าข่าย
การถา่ยโอน เป็นต้น

- การวางระบบบริหารงานบุคคลในการที่จะถ่ายโอน และการใช้งบประมาณยังไม่
ชัดเจน ทำใหมี้ความเขา้ใจไมต่รงกนัในระดบัปฏิบัติ

- การขาดการประสานงาน และประชาสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานศึกษา
เพ่ือให้ผู้เกีย่วขอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง

- ความไม่เข้าใจและไม่ม่ันใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของครูและโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
๑. กระทรวงศึกษาธิการควรปรับทัศนคติการจัดการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในลักษณะที่จะต้องไปช่วยกันส่งเสริม  เพื ่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน
เพราะเงินทุน และบุคลากรของเอกชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของราชการก็คือ
ทรพัยากรของชาต ิควรใหค้วามรู ้และเสนอแนวทางในการจดัการศกึษาใหแ้กเ่อกชน และองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถ่ินด้วย ไม่ตีกรอบเฉพาะภาคราชการเทา่น้ัน

๒. หน่วยงานที่มีความชำนาญการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่ององค์ความรู้และการค้นหา
วิธีการสอนที่ดีในการจัดการศึกษา หาวิธีการและตัวอย่างที่หลากหลายให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเห็นตัวอย่างเพ่ือเผยแพร่ต่อไป

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีระบบพัฒนาการจัดการศึกษาและบุคลากรที่ดี
เพ่ือเป็นการพัฒนาการศกึษาทีต่่อเน่ืองและเป็นระบบ

๔. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศัย

๕. กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และส่วนอ่ืนๆ

๖. ในการถ่ายโอนสถานศกึษา ควรดำเนินการดังน้ี
- แกไ้ข ปรับปรุง หลักเกณฑ ์และกฎหมายตา่งๆ ให้มีความชดัเจน
- เร่งสร้างความเขา้ใจท่ีถูกต้องและความมัน่ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการ
- วางระบบการบริหารงาน และการถ่ายโอนบุคลากร รวมทั้งการใช้งบประมาณ

ที่ชัดเจนให้ระดับปฏิบัติเกิดความเข้าใจตรงกัน
- เร่งประสานงาน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอน

สถานศกึษาใหแ้กผู้่เกีย่วขอ้ง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินสามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่างมคีณุภาพ
และมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก เพราะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาจากการเลอืกต้ัง

- ให้โรงเรียนมีอิสระในการบรหิารงานภายใน ภายหลังการถา่ยโอน
- กำหนดสิทธิท่ีครูจะได้รับให้ดีกว่าเดิมเพ่ือไม่ให้เกิดการต่อต้านจากครูท่ีโอนไปท้องถ่ิน
- ระบุในกฎหมายให้ชัดเจนว่างบประมาณที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

ต้องไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๑๐ -๑๕ เพ่ือจัดการศกึษาสำหรบัเดก็และเยาวชน
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ประธานได้ให้ข้อคิดว่า การอบรมพัฒนาครูควรจะต้องทำเป็นเรื่องแรกเพราะเป็นเรื่อง
ท่ีช่วยสรา้งและพฒันา ขณะน้ีกำลงัดำเนนิการเรือ่งเงินอุดหนนุพัฒนาคร ู โดยจดัทำแผนพฒันาครู
เป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เอกชนและรัฐ
อาจจะเป็นการร่วมกันออกค่าใช้จ่ายหรือรัฐให้ความสนับสนุน และมีความเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการ
ต้องรับผิดชอบดแูลการพฒันาคร ูซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู ้ประสบการณ ์ในเร่ืองหลักสตูร
การเรียนการสอน วิธีสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อให้โรงเรียน
ต่างๆ สามารถเลือกใช้ โดยระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ ต่างประเทศมาช่วยดำเนินการ
ถ้าเป็นเรื่องชุมชนก็เอาปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยคิดด้วย

ในเร่ืองการถ่ายโอนสถานศึกษา ประธานได้ช้ีแจงว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เสนอความเห็น
ไปที่คณะกรรมการกระจายอำนาจว่า ในระยะเปลี่ยนผ่านช่วงแรก ถ้าครูและผู้บริหารไม่ประสงค์
จะโอนไป ก็ให้อยู่กระทรวงศึกษาธิการต่อไป เพราะกระทรวง ศึกษาธิการยังขาดครู  ส่วนโรงเรียนน้ัน
เม่ือไปอยู่กับท้องถ่ิน ทางทอ้งถ่ินอาจจะตอ้งจ้างครใูหม่โดยรฐับาลจะจดัสรรงบประมาณให้

๓. การศึกษาทางเลอืก
ท่ีประชุมเห็นด้วยว่าการจัดการศกึษาทางเลอืกของบุคคล/องค์กรต่างๆ แบบศูนย์การเรียน

ตามมาตรา ๑๒ จำเป็นต้องมีมาตรฐาน รวมทัง้มีการประเมนิภายในและการประเมนิภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สาระของหลักสูตรที่สำคัญๆ
ท่ีใช้จัดการเรยีนการสอนจะตอ้งเป็นท่ียอมรับได้แต่ไม่เคร่งครัดเกนิไปเหมือนกับการเรยีนในระบบ
โรงเรียน เช่น ภาษาไทย เป็นต้น การจัดการศึกษาทางเลือก อาจจะมีรูปแบบแตกต่างกันตามปรัชญา
ของผู้จัด อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาท่ีผ่านมา จากการตดิตามผลการดำเนนิงานและผลการสมัมนา
หลายคร้ัง พบว่า การจัดการศึกษาทางเลือกยังไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร ผู้จัดและผู้เรียนยังมีจำนวนน้อย
ซ่ึงท่ีประชุมได้ระบุถึงปัญหาอุปสรรคพรอ้มท้ังให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี

ปัญหาและอุปสรรค
๑. การออกกฎหมายรับรองสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการให้การสนับสนุน

สง่เสรมิแกบุ่คคล ครอบครวั องคก์รชมุชน สถานประกอบการ  สถาบนัศาสนา ฯลฯ ตามมาตรา
๑๒ มีความล่าช้า ส่วนกฎหมายที่ออกมาแล้วบางฉบับยังมีลักษณะเป็นการควบคุมมากกว่า
การส่งเสริม

๒. สิทธิประโยชน์ในเร่ืองการนำงบลงทนุทางการศกึษามาลดหยอ่นภาษี หรือเงินอุดหนุน
ที่รัฐพึงให้แก่ผู้จัดการศึกษาทางเลือกยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น สถาน
ประกอบการบางแหง่ได้ดำเนินการจดัการศกึษาทางเลอืกโดยลงทนุให้การศกึษา
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แก่พนักงานประมาณ ๙,๖๐๐ บาทต่อคนต่อปี เป็นเวลา ๗ ปีแล้ว ใช้เงินลงทุนประมาณ ๓.๕ ล้านบาท
มีผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรม ๔๖๘ คน แต่ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายท่ีลงทุนให้พนักงานมาลดหย่อนภาษี
รวมทัง้ไม่เคยไดรั้บการอดุหนุนค่าใช้จ่ายรายหวัจากภาครฐั

๓. การจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่จดทะเบียนจัดการศึกษามีสถานภาพทางกฎหมาย
แล้ว ทกุครอบครวัพึงไดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากรฐั แต่ยังไม่มีการดำเนนิการใดๆ

๔. บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน ฯลฯ  ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทางเลือกขาดการ
มีสว่นร่วมในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ทีจ่ะนำมาบงัคบัใช้

๕. การจัดการศึกษาทางเลือกตามมาตรา ๑๒ ยังขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอสำหรับ
หน่วยงานของรัฐและผู้ดำเนินการเองในการทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางเลือกให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาอยู่ในลักษณะต่างคนต่างจัดตาม
ความเขา้ใจหรือการรบัรู้เฉพาะตน

๖. กระบวนการ และขั ้นตอนการขอจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมี
ความยุ ่งยากและมีอุปสรรคมาก เนื ่องจากต้องนำเข้าคณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษา
ทำใหไ้มส่ามารถอนมุตัติามกำหนดเวลา บางครอบครวัใชเ้วลาเปน็ป ี ไปตดิตอ่มากกวา่ ๑๕ ครัง้
แต่ยังไม่สามารถจดทะเบยีนได้

๗. ภาครัฐขาดกลไก/หน่วยงานเฉพาะทำหน้าท่ีประสาน กำกับดูแล  ส่งเสริมและช่วยเหลือ
ผู้ที่จัดการศึกษาทางเลือก เช่น เรื่องหลักสูตร การอุดหนุนเงิน การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
และการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น

๘. ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเลือกทั้งในส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปยังขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการศกึษาทางเลอืก  และบางสว่น
มีทศันคตทิีไ่ม่เปิดกวา้ง

ข้อเสนอแนะ
๑. กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งออกกฎกระทรวงเพื่อให้ครอบคลุมสิทธิการจัดการศึกษา

ของบุคคลและองคก์รตา่งๆ ตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒
รวมท้ังสิทธิประโยชน์ของบุคคลและองคก์รเหล่าน้ี สำหรับกฎหมายทีอ่อกมาแลว้ และเป็นอุปสรรค
ในการจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์การเรียนจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นการส่งเสริมมากกว่า
การควบคมุ ท้ังน้ีจะต้องไม่ละเลยด้านคุณภาพและมาตรฐาน

๒. ให้การอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่บุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ท่ีจัดการศึกษา
ทางเลือกให้เท่าเทียมกับการอุดหนุนการจัดการศึกษาของรัฐหรือเอกชน รวมทั้งการออกบัตร
ประจำตวัหรอืหลักฐานอืน่ใดใหแ้กผู้่เรยีน เพ่ือแสดงถงึสทิธใินการขอรบัทนุและการเรยีนตอ่ระดบั
ต่างๆ
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๓. จัดต้ังหน่วยงานหรือกลไกข้ึนมาโดยเฉพาะทำหนา้ท่ีประสาน กำกับดูแล สนับสนุนและ
ช่วยเหลือบุคคล/องค์กรที่จัดการศึกษาทางเลือก หรือมีเจ้าภาพที่ชัดเจนเพื่อทำงานในเชิงรุก
เป็นกลไกขบัเคลือ่นให้เป็นรูปธรรมกห็ยุด

๔. ควรแกไ้ขอำนาจในการอนมัุติเกีย่วกบัการจดทะเบยีนการจดัการศกึษาโดยครอบครวั
ให้เป็นอำนาจของผู ้อำนวยการเขตพื้นที ่การศึกษาแทนคณะกรรมการเขตพื้นที ่การศึกษา
เพ่ือลดข้ันตอนการขอจดทะเบยีนให้มีการดำเนนิการเร็วข้ึน

๕. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือก
ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกให้มี
คุณภาพและประสทิธิภาพ และเผยแพรแ่ก่ข้าราชการและประชาชนทัว่ไป

๖. ให้สถาบันหรือองค์กรที่จัดการศึกษาโดยตรง เช่น กลุ่มที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
เป็นผู้ร่างกฎกระทรวง/ระเบียบต่าง ๆ ขึ้น แล้วเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ซึ่งอาจจะ
ทำให้เร็วข้ึน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานการประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า
จากปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังกล่าว ส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของกฎหมายบังคับ และอีกส่วนหน่ึง
เป็นเร่ืองของกระบวนการปฏบัิติทียั่งติดขดั  ดงัน้ันกระทรวง ศกึษาธกิารจะตอ้งมีการแกไ้ขในเรือ่ง
เหล่านี้ให้มีลักษณะของการส่งเสริมและสนับสนุนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ที่จัดการศึกษานำร่าง
กฎหมายหรือกฎกระทรวงเกีย่วกับสิทธิการจัดการศึกษาทางเลอืก และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมท้ัง
กฎหมายทีจ่ะแก้ไขเสนอต่อกระทรวงศกึษาธกิารไดอี้กทางหนึง่

เน่ืองจากประเดน็เหล่านีเ้ป็นเร่ืองกฎหมายและรายละเอยีดในการปฏบัิติ  รวมทัง้ประเภท
และผู้ที่จัดมีจำนวนน้อย ประธานจึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาหาวิธีการสำรวจว่า
ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือกแบบศูนย์การเรียนไปแล้วมีศักยภาพ
มากน้อยเพียงใด บุคคลที่มีความรู้ระดับต่างๆ ต้องการที่จะเข้ามาจัดการศึกษาทางเลือกประเภท
ต่างๆ จำนวนเท่าใด และถ้าหากพบว่าการจัดการศึกษาทางเลือกนั้นดี ควรมีการตั้งเป้าว่าจะ
สง่เสรมิการจดัการศกึษาทางเลอืกอีกจำนวนเทา่ใด ภายในระยะเวลากีปี่ การนำเสนอในลกัษณะนี้
จะทำให้การจดัการศกึษาทางเลอืกมีลักษณะเป็นยุทธศาสตรม์ากยิง่ข้ึน

๔. การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน
เนื ่องจากองค์กรทางการศึกษามีความใกล้ชิดกับครอบครัวและชุมชนมาก ดังนั ้น

การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนจะทำให้การศึกษาพัฒนาไปได้ อย่างรวดเร็วและมั่นคง
แต่ที ่ผ่านมา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนน้อย เนื ่องจาก
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
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นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามภารกิจ ซึ่งสามารถสรุป
ปัญหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะจากการประชมุระดมความคดิได ้ ดงัน้ี

ปัญหาและอุปสรรค
๑.  พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาผู้เรียน
๒.  สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอ้ืออำนวยต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนของพ่อแม่

ผู้ปกครองและองคก์รชุมชน
๓.  รูปแบบการเรียนการสอนไมเ่อ้ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและองคก์รชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
๔.  โรงเรียน ผู้บริหาร และครู ไม่ให้ความสำคัญในเร่ืองการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

และองค์กรชุมชน
๕.  นโยบายเรือ่งการมสีว่นร่วมของพอ่แม่ ผู้ปกครอง และองคก์รชมุชนยังไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน ในเรื่องบทบาท หน้าที่

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
๒. ปรับรูปแบบการเรียนการสอน และหลักสูตรให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และองค์กรชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน
๓. ผู้บริหาร และครูในโรงเรียน ควรรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ พ่อแม่

ผู้ปกครอง องคก์รชมุชน
๔. ควรปรบัแกน้โยบายทีเ่กีย่วกบัพ่อแม่ ผู้ปกครอง และองคก์รชมุชนให้มีความชดัเจน

๕. เร่ืองอ่ืนๆ
ท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในประเดน็อ่ืนๆ  สรุปได้ดังน้ี
๑. ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องลดบทบาทการจัดการศึกษา

ให้น้อยลง แต่เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้มากขึน้ ดังเช่น กศน. ในปัจจุบันทีเ่ลิกจัดการศกึษาเอง แต่สนบัสนนุให้หน่วยงานอืน่จัดแทน

๒. กระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรโดยให้หน่วยต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศกึษามากขึน้

๓. ปรับเปลี ่ยนวิธีการจัดการศึกษาของครูให้เน้นการเรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ และปรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ ที่ขัดกับวัตถุประสงค์ที่จะ
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ส่งเสริมความถนัดเฉพาะทางของเด็ก เช่น ให้เด็กทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์เรียนเคมี
และชีววิทยา

ประธานสรุปก่อนปิดการประชุมว่า การปฏิรูปการศึกษาต้องกำหนดทิศทางในเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จากการประชุมในวันนี้ โดยรวมเป็นเรื่องที่จะต้อง
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะเอกชน
ซึ่งจะต้องแปรข้อเสนอแนะให้เป็นผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ทั้งนี้อาจต้องยกเลิกระเบียบปฏิบัติ
บางประการ รวมทัง้เร่งออกกฎเกณฑ ์หรือกตกิาทีจ่ำเป็น โดยพยายามปรบัจากการบงัคบัมาเปน็
การส่งเสริมให้มาก ให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยคิด ออกความเห็น และต้องมีเวที
ที่จะตัดสิน มีข้อยุติ โดยยินดีที่จะช่วยผลักดันในเรื่องการปรับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับความเข้าใจและทัศนคติ เพื่อให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ทรัพยากรบุคคล เงินทุน
และสติปัญญารวมท้ังอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสังคมมีคุณภาพดีข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
มากข้ึน
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รายงานสภาพปจัจุบันการมส่ีวนร่วมจดัการศึกษาของเอกชน
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ชมุชน และการศกึษาทางเลอืก

โดย
ดร.รุ่งเรือง สขุาภิรมย์

ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เอกสารประกอบ
การประชมุเพ่ือรับฟังความคดิเหน็

วันพุธที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
ณ ห้องกมลทพิย์ โรงแรมสยามซต้ีิ กรงุเทพฯ
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28 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก



29
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก

การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ในกิจการของรัฐ นับว่าเป็นหัวใจของการบริหารบ้านเมือง
ยุคปัจจุบัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังปรากฏเป็นหลักการ
ที่สำคัญหนึ่งใน ๖ ประการ ของการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ในส่วน
ของการศึกษาก็เช่นกัน แนวนโยบายดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
หรือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท่ีประกาศใช้ในปี ๒๕๔๒ และรัฐบาลได้ถือเป็นประเด็นหลัก
ที่สำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ดังปรากฏเป็นข้อเสนอยุทธศาสตร์ที่คณะรัฐมนตรี
ไดมี้มติเห็นชอบไปเม่ือ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ และให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับไปดำเนนิการตอ่ไป

ขณะนี้ ระยะเวลาได้ผ่านไปสองปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์
ฉายแสง) เห็นสมควรให้มีการรายงานผลการดำเนนิงานในประเด็นของการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ
ในการจัดการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ ในการปรับ
ยุทธศาสตรแ์ละมาตรการเพือ่ให้เกิดการขบัเคล่ือนการปฏรูิปการศกึษาในเรือ่งน้ีอย่างจริงจังต่อไป

การนำเสนอรายงานสภาพปจัจุบัน ในประเดน็ดงักลา่ว ไดจ้ำแนกออกเปน็ ๔ เร่ือง ดังน้ี
๑) การจดัการศกึษาของเอกชน ๒) การจดัการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ๓) การจดั
การศึกษาขององค์กรทางสังคมต่าง ๆ (การศึกษาทางเลือก) และ ๔) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ชุมชนในการพฒันาผู้เรียน ดังมีสาระสำคญัโดยสรุปดังน้ี

๑. การจัดการศึกษาของเอกชน

ในระยะ ๒ ปี ที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา ในภาพรวม
เปล่ียนแปลงเพยีงเล็กนอ้ย คือ ในระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ปี ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ สดัสว่นของ
ภาคเอกชนเป็นร้อยละ ๑๖ ของทั ้งหมด สูงขึ ้นเพียงร้อยละ ๑ จากปี ๒๕๔๕ โดยระดับ
ก่อนประถมศกึษา และมัธยมศกึษาตอนปลาย มีสดัสว่นสงูกวา่ระดบัอ่ืน ๆ  คอื เป็นร้อยละ ๒๐ ในปี
๒๕๔๗ และเมื่อแยก ประเภทการศึกษาพบว่า สัดส่วนสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชวีศกึษา คอื เป็นร้อยละ ๓๘ ในปี ๒๕๔๗ และมีแนวโนม้การเพิม่ข้ึนสงูกวา่ระดบัอ่ืนๆ
เช่นกัน คือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙ จากปี ๒๕๔๓ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นร้อยละ ๒๙ ในด้านคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดเอกชน มีผลสัมฤทธิ ์จากการทดสอบระดับชาติ สูงกว่าสังกัดอื ่น ๆ
และมีร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผล การประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดี (มาตรฐานด้านผู้เรียน
๗ มาตรฐาน) สงูกวา่โรงเรยีนของรฐั ทกุมาตรฐาน
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ระดับอุดมศกึษา การจดัการศกึษาของเอกชนในภาพรวมป ี๒๕๔๗ มีแนวโน้มลดลงจากปี
ก่อนๆ กล่าวคือ สัดส่วนของภาคเอกชนเปน็ร้อยละ ๒๐ ลดลงจากรอ้ยละ ๒๒ ในปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖
โดยในระดบัต่ำกวา่ปรญิญาตร ีและสงูกวา่ปรญิญาตรลีดลงอยา่งชดัเจนประมาณรอ้ยละ ๓ จากปี
๒๕๔๓ ด้วยสาเหตุประการหนึ่งคือ การขยายวิทยาเขตออกไปอย่างมากของสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐ

สาเหตุที่สัดส่วนการจัดการศึกษาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และเร่ิมลดลงในระดบัอุดมศึกษานัน้ เน่ืองจาก ขาดมาตรการและแนวทางการสนบัสนุน
ที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐ แม้จะมีความชัดเจนในเชิงนโยบายตลอดมา รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาของเอกชนได้รับการแก้ไขน้อยมาก และเป็นไปอย่างช้าๆ
รวมถึงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในการรับนักเรียนได้ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้ ได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเอกชนมากขึ้น โดยมีการจัดตั้ง
องคค์ณะบคุคลรบัผดิชอบขึน้หลายคณะ ซ่ึงคาดวา่จะสามารถผลกัดนัให้เกดิผลอยา่งเปน็รูปธรรม
ชัดเจน หากมีการดำเนนิงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง

๒. การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีแนวโน้มจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายการกระจายอำนาจให้กับ อปท.
โดยสัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาของ อปท. เพ่ิมสูงข้ึนจากร้อยละ ๕.๕๘ ในปี ๒๕๔๓ มาเป็นร้อยละ
๑๐.๘๕ ในปี ๒๕๔๗ โดยสัดส่วนที่สูงขึ้นเป็นผู้เรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งมีการรับโอน
จากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอื่นๆ ของ อปท.
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ในส่วนท่ีเป็นสถานศกึษาของ อปท.เอง

ในส่วนของคุณภาพการศึกษา จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในระดับชาติน้ัน   พบว่า
สถานศึกษาของ อปท. มีผลใกล้เคียงกับสถานศึกษาของภาครัฐ และจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก พบว่า ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินระดับดีใน ๗ มาตรฐาน ด้านผู้เรียน
น้ัน สังกัด อปท.สูงกว่าสถานศกึษาของ สพฐ. ทุกมาตรฐาน และสูงกว่าสถานศกึษาของภาคเอกชน
ห้ามาตรฐาน

ในประเด็นของการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่ายังไม่มีการถ่ายโอนแต่อย่างใด
เน่ืองจาก ในระยะ ๒ ปีท่ีผ่านมา เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในหลายประการ ท้ังในเร่ืองของหลักเกณฑ์
วิธีการประเมิน ความไม่มั่นใจในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้บริหารและครู เมื่อจะต้องโอนไป
การไม่เข้าใจและมองไม่เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจให้ อปท. ซึ่งเป็นแนวทางของ
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ความแตกต่างด้านความพร้อมของ อปท. ประเภทต่าง ๆ รวมถึง
เหตุปัจจัยอ่ืนๆ เป็นผลใหเ้กดิการชะลอการถา่ยโอนตามมตคิณะรฐัมนตร ี เม่ือวันที ่๑๔ ธันวาคม
๒๕๔๗

ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้ยกเลิกมติดังกล่าว และให้ดำเนินการเพ่ือการถ่ายโอนสถานศกึษา
ให้แก ่อปท. ต่อไป ตามแนวทางทีค่ณะกรรมการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เสนอ ซ่ึงขณะนี ้คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ อยู่ระหว่างการทำความชดัเจนในประเดน็ทีส่ำคญั เช่น
จำนวนโรงเรียนที่จะถ่ายโอน นิยามของสถานศึกษา ลักษณะพิเศษ แนวปฏิบัติในการประเมิน
ความพรอ้มของ อปท. รวมถงึสทิธปิระโยชนข์องขา้ราชการ และบุคลากรทางการศกึษา

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณข์องการกระจายอำนาจ ควรมกีารเรง่รัดการดำเนนิงานดงัน้ี
๑) สร้างความชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้สามารถถ่ายโอนสถานศึกษาได้ทัน ตามแผน
ทีก่ำหนดไว ้๒) ให้กระทรวงศกึษาธกิาร ดำเนนิภารกจิในการทำหนา้ทีป่ระสานและสง่เสรมิ อปท.
ให้สามารถจัดการศึกษาได้ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ๓) ให้กระทรวงศึกษาธิการ และ อปท.
สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการกระจายอำนาจ และการให้ อปท.จัดการศึกษา
รวมถึง สรา้งความมัน่ใจ หรือมีทางเลอืกอืน่ๆ ทีจ่ะทำใหส้ทิธปิระโยชนต่์าง ๆ  ของคร ูและบุคลากร
ทีจ่ะมีการถา่ยโอนไมน้่อยกวา่เดมิ และ ๔) สง่เสรมิให้ อปท.จัดการศกึษานอกระบบ และอัธยาศยั
พร้อม ๆ กับการจดัการศกึษาในระบบดว้ย

๓. การจัดการศึกษาขององคก์รทางสงัคมตา่ง ๆ (การศึกษาทางเลอืก)

มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท่ีประกาศใช้ในปี ๒๕๔๒ ได้เปิดโอกาส
ให้บุคคล ครอบครวั องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันทางสังคมอื่นๆ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ซึ่งองค์กรต่างๆ ดังกล่าว ส่วนใหญ่
จัดการศึกษาในลักษณะการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย มีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่อยู่บนหลักของศาสนา หลักการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักของธรรมชาติ
ท่ีเน้นการเรียนรู้เป็นแบบองค์รวมไม่แยกส่วน ซ่ึงการศึกษาในลักษณะดังกล่าว เร่ิมได้รับความนิยม
จากท่ัวโลก ในช่ือท่ีเรียกว่า "การศึกษาทางเลือก" (Alternative Education) หรือ "การศึกษาแบบเสรี"

ในระยะปี พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ ท่ีผ่านมา ความกา้วหน้าเพ่ือสนับสนุนการศกึษาทางเลอืก
ยังมีไม่มากนกั เน่ืองจาก ๑) การออกกฎกระทรวงใหอ้งคก์รตา่งๆ จดทะเบยีนเพ่ือจัดการศกึษาได้
แล้วเสรจ็เพียง ๓ ฉบับ คอื กฎกระทรวงของครอบครวั สถานประกอบการ และสถาบนัศาสนาพทุธ
และกฎหมายมีลักษณะของการกำกับควบคุมมากกว่าส่งเสริม ๒) กฎกระทรวงที่เป็นการให้
สิทธิประโยชน์ เช่น เงินอุดหนุน การลดหย่อนภาษีของทุกองค์กร ยังไม่มีการดำเนินงาน
๓) ผู้เกี่ยวข้องยังขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการศกึษาขององคก์รตา่งๆ ในรูปแบบของ
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ศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาประเภทหนึ่ง ด้วยเป็นของใหม่ที่เริ่มเกิดขึ้น และมีรูปแบบ
การจัดที่หลากหลาย เป็นการผสมผสานการศึกษานอกระบบ และอัธยาศัย มากกว่าการศึกษา
ในระบบท่ีคนส่วนใหญ่คุ้นเคย

ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว จึงมีครอบครวัเพียง ๑๓ ครอบครวัทีข่อจดทะเบยีน ทัง้ๆ ทีมี่กวา่ ๘๐
ครอบครวัทีจั่ดการศกึษาใหบุ้ตรหลานอยูแ่ล้ว และสถานประกอบการเพยีง ๑ แห่ง ทีจ่ดทะเบยีน
เป็นศนูยก์ารเรยีน

ในระยะตอ่ไป จึงเห็นควรเรง่รัดหนว่ยงานตา่ง ๆ ของกระทรวงศกึษาธกิารและหนว่ยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการดังนี้คือ ๑) เร่งออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐในเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือองค์กรต่างๆ จัดการศึกษาตามภารกิจที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย ๓) สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ในเร่ืองของหลักสูตร การวัดและประเมินผู้เรียน
ซ่ึงต้องการความหลากหลาย การวางระบบการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทีจั่ดโดยองคก์รเหลา่นีใ้ห้เช่ือมต่อ
กับอุดมศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายที่มีอยู่ ให้สามารถประสานการจัดการศึกษา
ทางเลือกได้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของสังคมท่ีเกิดข้ึน รวมถึงส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือสะสมองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการจดัการศกึษาขององคก์รดงักลา่วดว้ย และ ๕) สร้างกลไกหรอื
ระบบการตดิตามประเมนิผล เพ่ือให้มีการดแูลช่วยเหลืออย่างใกลชิ้ด

๔. การมีส่วนร่วมของ พ่อแม่ ชุมชน ในการพัฒนาผู้เรียน

การมีส่วนร่วมท่ีสำคัญย่ิงอีกประการหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษาคือ การให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ชุมชน เข้ามามีส่วนในการพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงผลการวิจัยจากท่ัวโลกช้ีชัดว่า ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
ระหว่าง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรยีน จะช่วยให้เดก็และเยาวชนมกีารพฒันาการทีดี่ในทกุดา้น
โดย พ่อแม่ จะต้องมีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่เด็ก ในประเทศต่างๆ
จึงมีองค์กรมากมายที่ให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง สำหรับประเทศไทยได้เริ่มให้ความสำคัญ
ในเร่ืองน้ีเช่นกัน โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีการระบุให้สถานศึกษาร่วมกับบิดา มารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลทกุฝา่ยในชมุชน พัฒนาผูเ้รียน (ม.๒๔ (๖)) และกำหนดใหบิ้ดา มารดาหรอื
ผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับประโยชน์จากรัฐในการสนับสนุนให้ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลีย้งดู
และให้การศกึษาแกบุ่ตร หรือบุคคลทีอ่ยู่ในความดแูล (ม. ๑๓)

การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวของประเทศไทย ได้มีพัฒนาการ
มาเป็นลำดับ จนเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ในระดับสถานศึกษา
ระดับชั้นเรียน และห้องเรียน การให้ผู้แทนชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง เข้าเป็นคณะกรรมการ
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สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ผลการตดิตามการดำเนนิงานพบวา่ สถานศกึษาสว่นหน่ึงมีความกา้วหนา้
ในเร่ืองน้ี แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มากนัก ด้วยเหตุหลายประการคือ ๑) ความไม่เข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ๒) วัฒนธรรมความเกรงใจ การเคารพนับถือสถาบันการศึกษา
ทำให้พ่อแม่บางส่วนเห็นว่าเป็นการก้าวก่ายบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ๓) ระบบการเรียน
การสอนที่มีความแข็งตัวในรูปแบบและวิธีการ ทำให้เด็กปฏิเสธการสอนของพ่อแม่ที่มีแนวทาง
แตกต่างไปจากครู เป็นผลให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง รู้สึกขาดคุณค่าในตัวเอง และไม่มีบทบาทในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของลูกเท่าที่ควร ๔) การเข้ามามีส่วนร่วมแบบเป็นทางการในรูปแบบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผล ด้วยไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ คนไทย
และ ๕) ขาดระบบกลไกท่ีจะส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้มีความรู้ ความสามารถในการ อบรมเล้ียงดู
และการให้การศึกษาแก่บุตรหลาน รวมถึงมีบทบาทร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาผู ้เรียน
ดังเช่นทีห่ลายประเทศมอีงคก์ร หรือหน่วยงานสนบัสนนุมากมาย

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการดังน้ี ๑) กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์
และแผนการดำเนนิงานเรือ่งน้ีให้มีความชดัเจน ๒) สรา้งความตระหนกัถงึความสำคญัของ พ่อแม่
ผูป้กครอง และชมุชน ใหเ้กดิกบัทกุฝา่ย ๓) กระทรวงศกึษาธกิารควรรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ
ในการสร้างความเข้มแข็ง อบอุ่น ให้กับครอบครัว ด้วยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก
๔) ปรับเปล่ียนกระบวนการเรยีนการสอนให ้พ่อแม่ ชุมชน เห็นคณุคา่ในตนเองสามารถมสีว่นร่วม
พัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมที่หลากหลาย และ ๕) รัฐต้องสร้างระบบ และกลไกการสนับสนุนพ่อแม่
ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่ลูกหลานได้ ตามที่
ทุกฝ่ายได้เห็นว่ามีความสำคัญและกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ระบุไว้ว่า
เป็นสทิธขิอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของ

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และเอกชน ในการจัดการศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบไปเมือ่วันที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๔๖ น้ัน พบว่า มีข้อเสนอตา่งๆ อีกหลายประการทียั่งมิได้
มีการดำเนินงาน จึงเห็นควรให้มีการนำมาตรการทีเ่คยนำเสนอไว้ไปพิจารณาดำเนินการดังน้ี

มาตรการเร่งด่วน
๑. ให้รัฐบาลหยุด หรือชะลอการจัดตั้งสถานศึกษา หรือขยายการรับนักเรียน

นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น พ่อแม่ ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้มากขึ้น โดยจัดทำแผนที่ตั ้งสถานศึกษาทุกระดับและประเภทในเขตพื้นที ่
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพจิารณา
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๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งทบทวนร่างกฎกระทรวงว่าด้วย องค์ประกอบของ
คณะกรรมการต่างๆ ในทุกระดับและประเภทการศึกษา ทั้งในส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยให้มีผู ้แทนจากภาคประชาชน สถานศึกษาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน
เพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผล

๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อม
ให้ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วข้อง ไดแ้ก่

๓.๑ เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้พร้อมจัด
การศึกษาและรับการถ่ายโอนภารกจิในการจัดการศกึษา

๓.๒ เร่งสร้างความรู ้ ความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับการกระจายอำนาจ
การถ่ายโอน และการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา เพื่อให้เห็นความสำคัญและ
ตระหนักถึงความจำเปน็ของการมส่ีวนร่วม

๔. ให้กระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเร่งส่งเสรมิการจดัการศกึษา
ทางเลือกท่ีเกิดข้ึนโดยองค์กรทางสังคมต่าง ๆ  โดยกำหนดให้มีหน่วยงานและระบบการดแูลส่งเสริม
สนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง

ทั้งนี้โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม
จัดการศึกษาทั้งในส่วนของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทางสังคม (การศึกษา
ทางเลอืก) และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน โดยเฉพาะในยทุธศาสตรท์ีส่ำคญั คอื

ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ : การปรบัเปลีย่นกระบวนทศันใ์นการปฏบัิติงานของเจา้หนา้ทีภ่าครฐั
ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ : การทบทวน ปรับปรุง แกไ้ข นโยบาย กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ

ท่ีเป็นอุปสรรคของการมส่ีวนร่วมจัดการศกึษาของฝา่ยตา่งๆ
ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ : การสรา้งระบบกลไก การสง่เสริมสนับสนุน
ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ : การสรา้งระบบการตดิตามและประเมนิผล
ทั้งนี้ หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ ควรนำปัญหาและข้อเสนอแนะจากร่างรายงาน

รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ และในวาระอื่น ๆ จัดทำเป็นยุทธศาสตร์
และมาตรการของประเด็นการมีส่วนร่วมทั้ง ๔ เรื่อง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องนี้
ให้เกิดผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ต่อไป
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เมื ่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา
ซ่ึงมีรองนายกรฐัมนตรี (นายจาตรุนต์ ฉายแสง) เป็นประธาน ได้แต่งต้ังคณะทำงานชดุต่างๆ ข้ึน ๙
คณะ รวมถึงคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และเอกชน
ในการจัดการศึกษา เพื่อทำการศึกษาสภาพการดำเนินงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงจัดทำ
ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในสาระสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรต่างๆ ใน ๔ ประเด็นคือ ๑) การจัดการศึกษาของเอกชน (สถานศึกษาเอกชน)
๒) การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ๓) การจัดการศึกษาขององค์กรทางสังคมอื่น
(การศึกษาทางเลือก)  ๔) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน
และเอกชน

คณะรฐัมนตรี ในการประชมุเม่ือวันที ่๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ ไดมี้มติเห็นชอบกบัข้อเสนอ
ยุทธศาสตรก์ารปฏรูิปการศกึษาดงักลา่ว และให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับไปดำเนนิการตอ่ไป

ขณะนี้ ระยะเวลาได้ผ่านไปสองปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์
ฉายแสง) เห็นควรให้มีการรายงานความกา้วหน้าของการดำเนนิงานพร้อมปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันให้เกิดการขับเคลื่อน
ในประเด็นท่ีสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ การมีส่วนร่วมของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และการศึกษาทางเลือกในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ทั้งนี้
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณข์องรัฐท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ ต่อไป

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานด้านการมี
ส่วนร่วมของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และเอกชน ในการจัดการศึกษาในครั้งนั้น
จึงไดรั้บมอบหมายใหด้ำเนนิการประเมนิผล เพ่ือให้ทราบถงึสภาพปจัจุบัน ปัญหารวมทัง้ข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำไป
ปรับปรุงร่างรายงาน เพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์และมาตรการท่ีมีพลังและนำไปสู่การขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาในประเด็นน้ีต่อไป
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เอกสารฉบับนี้ เกิดจากการประมวลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากงานวิจัย การติดตาม
และประเมินผล การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นในเบ้ืองต้นจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
โดยนำเสนอรายงานใน ๔ ประเด็นดังน้ี

๑. การจัดการศกึษาเอกชน
๒. การจัดการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน
๓. การจดัการศกึษาขององคก์รทางสงัคมตา่งๆ (การศกึษาทางเลอืก)
๔. การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการพฒันาผู้เรียน
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๑. หลักการ แนวคิดและนโยบาย
การสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่วมรับภาระจัดการศึกษาในทุกระดับเป็นเจตนารมณ์ของรัฐ

ท่ีปรากฏชดัเจนมาทกุยคุทกุสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบัน ได้มีการบญัญัติไว้ในแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหง่รัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และปรากฏรายละเอยีด
ของเจตนารมณ์ดังกล่าว ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของเอกชน เช่น ระบุให้การกำหนดนโยบาย
และแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ของเขตพื้นที่การศึกษา หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาเอกชน (ม.๔๕) และให้รัฐสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน
การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษา
แก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษา
เอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึง่ตนเองได้ (ม.๔๖)

๒. สภาพการดำเนนิงาน
๒.๑  แนวโน้มการร่วมรบัภาระในการจดัการศึกษา
ผลการศึกษาการมีส่วนจัดการศึกษาของภาคเอกชน ในระยะของการปฏิรูปการศึกษา

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ พิจารณาจากสถิติจำนวนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน
ต่อผู้เรียนทัง้หมด ปรากฏดงัน้ี

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาพรวมพบว่า ภาคเอกชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
จากรอ้ยละ ๑๔ ในปี ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๔๕ และร้อยละ ๑๖ ในปี ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗
(ตารางที่ ๑) เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับก่อนประถมศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยในช่วงปี ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ ส่วนระดับอื ่น ๆ มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นในทุกระดับ
โดยสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวของภาคเอกชนสูงกว่าระดับอื่น ๆ
และเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงกว่าระดับอ่ืน ๆ  ด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันปี ๒๕๔๗ สัดส่วนผู้เรียนภาคเอกชน
ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นร้อยละ ๒๐ ๑๖ ๑๑ และ ๒๐ ตามลำดับ โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีว
เอกชนมสีดัสว่นร้อยละ ๓๘ สงูกวา่ระดบัอ่ืนๆ
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อย่างไรกต็าม เม่ือพิจารณาถงึสัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามญั
: ประเภทอาชวีศกึษา ในภาพรวมทัง้ประเทศ พบว่า ในปี ๒๕๔๗ เป็น ๖๓ : ๓๗ (ตารางที ่๒)
ซ่ึงเปล่ียนแปลงเพยีงเล็กนอ้ยเม่ือเทยีบกบัทีผ่่านมา  ขณะทีเ่ป้าหมายของนโยบายรฐับาลปจัจุบัน
กำหนดสัดส่วนดังกล่าวไว้เป็น ๕๐ : ๕๐ ในประเด็นนี้ควรคำนึงถึงการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการทำใหบ้รรลเุป้าหมายดงักลา่วดว้ย

ระดับอุดมศึกษา ในภาพรวมเอกชนมีแนวโน้มในการจัดการศึกษาในระดับนี้คงที
ใ่นระหวา่งป ี๒๕๔๓ - ๒๕๔๖ คือมีสัดสว่นเป็นร้อยละ ๒๒ และลดลงเหลอืร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๔๗
(ตารางที ่๑) ทัง้น้ี สว่นหน่ึงเป็นผลกระทบจากการเปดิและขยายวทิยาเขตของมหาวทิยาลยัของรัฐ
พิจารณาจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ภาคเอกชนมีส่วนร่วมจัดในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
สงูกวา่ระดบัอ่ืนๆ โดยในป ี๒๕๔๗ มีสดัสว่นการจดัเปน็ร้อยละ ๓๘, ๑๖  และ ๙ ในระดบัต่ำกวา่
ปริญญาตร ีปริญญาตรแีละสงูกวา่ปรญิญาตร ีตามลำดบั และมีแนวโนม้ลดลงทกุระดบั

ตารางที ่๑ แนวโนม้ของสดัสว่นผู้เรียนภาครฐั: ภาคเอกชน ปีการศกึษา ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศกึษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทสามัญ
ประเภทอาชีว

อุดมศึกษา
ต่ำกวา่ปรญิญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

๘๖ : ๑๓
๗๘ : ๒๐
๘๖ : ๑๔
๙๔ : ๖
๘๗ : ๑๓
๙๖ : ๔
๗๑ : ๒๙
๗๘ : ๒๒
๕๙ : ๔๑
๘๔ :๑๖
๘๙ : ๑๑

๘๖ :๑๔
๗๗ :๒๓
๘๖ : ๑๔
๙๔ : ๖
๘๗ : ๑๓
๙๖ : ๔
๗๑ : ๒๙
๗๘ : ๒๒
๖๑ : ๓๙
๘๔ : ๑๖
๙๐ : ๑๐

๘๕ :๑๕
๗๗ : ๒๓
๘๕ : ๑๕
๙๐ : ๑๐
๘๕ : ๑๕
๙๓ :๗
๗๐ : ๓๐
๗๘ : ๒๒
๖๑ : ๓๙
๘๓ : ๑๗
๙๑ : ๙

๘๔ : ๑๖
๗๙ : ๒๑
๘๕ : ๑๕
๙๐ : ๑๐
๘๓ : ๑๗
๙๒ :๘
๖๖ : ๓๔
๗๘ : ๒๒
๕๘ :๔๒
๘๓ : ๑๗
๙๑ : ๙

๘๔ : ๑๖
๘๐ :๒๐
๘๔ : ๑๖
๘๙ : ๑๑
๘๐ : ๒๐
๙๑ : ๙
๖๒ :๓๘
๘๐ : ๒๐
๖๒ : ๓๘
๘๔ : ๑๖
๙๑ : ๙

ระดับการศึกษา ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗

ท่ีมา : สำนกัวจัิยและพัฒนาการศกึษา   สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
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๒.๒ คุณภาพการศึกษา
๒.๒.๑ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการทดสอบสัมฤทธิ์ผลของ

ผู้เรียนระดบัการศกึษาขัน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ พบว่า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสูงกว่าทุกสังกัดอย่างเด่นชัด
ทัง้ในปกีารศกึษา ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ (ตารางที ่๓)

ตารางที ่๒ แนวโน้มจำนวนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญและประเภทอาชีวศึกษา

ประเภท ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗

ประเภทสามัญ
ประเภทอาชีว
สามญั : อาชวี

๑,๑๑๑
๖๒๓

๖๔ : ๓๖

๑,๑๓๐
๕๙๒

๖๖ : ๓๖

๑,๑๐๑
๖๐๖

๖๕ : ๓๕

๑,๐๖๐
๖๑๔

๖๓ : ๓๗

๑,๐๓๘
๖๑๒

๖๓ : ๓๗

หน่วย : พันคน

ท่ีมา : สำนกัวจัิยและพัฒนาการศกึษา   สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
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ตารางที ่๓ ร้อยละของค่าเฉล่ียคะแนนวิชาต่าง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๔๗
จำแนกตามสังกัด

ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

   สงักดั
                      วิชา / ปี

สพฐ. สช. เทศบาล กทม.

ภาษาไทย
๒๕๔๖ ๔๒.๕๙ ๕๒.๑๖ ๔๔.๑๘ ๔๖.๓๘
๒๕๔๗ ๔๓.๔๓ ๔๘.๕๑ ๔๓.๕๘ ๔๕.๒๓

ภาษาอังกฤษ
๒๕๔๖ ๓๙.๐๒ ๔๗.๖๕ ๓๖.๘๑ ๔๐.๕๖
๒๕๔๗ ๓๖.๑๔ ๔๔.๗๘ ๓๓.๗๗ ๓๗.๘๔

คณิตศาสตร์
๒๕๔๖ ๓๙.๙๖ ๔๗.๕๙ ๓๘.๐๕ ๔๐.๑๔
๒๕๔๗ ๔๒.๕๘ ๕๑.๒๔ ๔๐.๘๐ ๔๕.๒๐

วิทยาศาสตร์
๒๕๔๖ ๓๙.๙๗ ๔๗.๔๐ ๔๑.๖๓ ๔๓.๒๖
๒๕๔๗ ๔๐.๕๗ ๔๖.๙๔ ๔๑.๒๑ ๔๕.๑๒
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสูงกว่าทุกสังกัด
เช่นเดยีวกบัระดบัประถมศกึษาทัง้ในปกีารศกึษา ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ (ตารางที ่๔)

ตารางที ่๔ ร้อยละของค่าเฉล่ียคะแนนวิชาต่าง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗
จำแนกตามสังกัด

ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
* ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

   สงักดั
                      วิชา / ปี

สพฐ. สช. เทศบาล กทม.

ภาษาไทย
๒๕๔๖ ๔๙.๙๔ ๕๘.๑๐ ๕๒.๘๗ ๕๖.๑๖
๒๕๔๗ ๓๘.๑๖ ๓๙.๘๖ ๓๘.๑๐     *

ภาษาอังกฤษ
๒๕๔๖ ๓๕.๙๓ ๔๕.๖๗ ๓๖.๓๑ ๔๒.๕๓
๒๕๔๗ ๓๑.๗๑ ๓๘.๖๘ ๓๑.๑๒     *

คณิตศาสตร์
๒๕๔๖ ๓๓.๓๒ ๓๘.๑๙ ๓๓.๔๖ ๓๖.๐๓
๒๕๔๗ ๓๔.๖๕ ๓๗.๖๘ ๓๓.๕๒     *

วิทยาศาสตร์
๒๕๔๖ ๓๕.๘๓ ๔๑.๐๖ ๓๖.๒๓ ๓๗.๙๖
๒๕๔๗ ๓๖.๙๑ ๔๐.๖๑ ๓๗.๐๒     *

สังคมศึกษา
๒๕๔๖ ๔๖.๐๘ ๕๓.๒๐ ๔๘.๑๐ ๔๙.๕๘
๒๕๔๗ ๔๒.๒๐ ๔๔.๙๔ ๔๒.๘๖     *
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๒.๒.๒ ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน) ได้ทำการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน และได้สังเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินในกลุ่ม
สถานศกึษาทีมี่คณุภาพระดบัด ีจำแนกตามสงักดัและรายมาตรฐาน (ดา้นผูเ้รียน) ใน ๗ มาตรฐาน
พบว่า ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีสัดส่วนท่ีสูงกว่าสถานศึกษาของรัฐท้ัง
๗ มาตรฐาน ดงัตารางที ่๕

ตารางที ่๕ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานด้านผู้เรียนอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที ่ ๑ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นยิมทีพึ่งประสงค์ ๘๓.๑ ๙๐.๓
มาตรฐานที ่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์

คดิสงัเคราะห ์คดิมวิีจารณญาณ มีความคดิสรา้งสรรค์
คดิไตรต่รอง และมีวิสยัทศัน์ ๑๐.๓ ๒๗.๓

มาตรฐานที ่ ๕ ผู้เรียนมีความรู ้และทกัษะทีจ่ำเป็นตามหลกัสตูร ๑๒.๐ ๒๕.๘
มาตรฐานที ่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง

รักการเรยีนรู้ และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ๒๕.๙ ๓๙.๔
มาตรฐานที ่ ๙ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน

สามารถทำงานรว่มกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ๖๘.๑ ๗๐.๖

มาตรฐานที ่ ๑๐ ผู้เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจติทีด่ี ๙๕.๕ ๙๖.๕
มาตรฐานที ่ ๑๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ

ดนตร ีและกฬีา ๗๒.๒ ๘๒.๗

ท่ีมา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน)

มาตรฐาน
ร้อยละของ
สถานศึกษา
รัฐ เอกชน
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จากรายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
ซึ่งดำเนินการโดย รศ.ดร.เสถียร ศรีบุญเรือง จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และคณะ ในปี ๒๕๔๖ โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า ผลการศึกษา
บทบาทของโรงเรียนเอกชนในการลดภาระงบประมาณรัฐในการจัดการศึกษาชี ้ให้เห็นว่า
โรงเรียนเอกชนมีส่วนช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๓ ของค่าใช้จ่ายด้าน
การศกึษารวม ซึง่เมือ่พิจารณาจากงบประมาณประจำปขีองกระทรวงศกึษาธกิารป ีพ.ศ. ๒๕๔๕
ที่มีค่าเท่ากับ ๒๑๕,๘๐๒.๓ ล้านบาท โรงเรียนเอกชนมีส่วนแบ่งเบาภาระรัฐในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเทา่กบั ๒๒,๕๐๘.๑ ล้านบาท และเม่ือพิจารณาถงึงบประมาณของกระทรวงศกึษาธกิาร
ย้อนหลังไปประมาณ ๑๓ ปี ในช่วงปี ๒๕๓๓ -๒๕๔๕ ผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นว่า โรงเรียนเอกชน
มีสว่นแบ่งเบาภาระรฐัในการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานคดิเปน็มูลคา่ ๒๐๒,๘๓๑.๖ ล้านบาท ถ้าหาก
แนวโน้มค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการยังเป็นไปตามลักษณะเดิม
คาดวา่ชว่งเวลา ๑๐ ปีในอนาคตระหวา่งป ีพ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕ โรงเรียนเอกชนจะมสีว่นแบ่งเบา
ภาระของรฐัในการจดัการศกึษาพืน้ฐานเปน็มูลคา่สงูประมาณ  ๓๒๘,๘๙๗.๒๓ ล้านบาท และหาก
พิจารณาชว่งเวลา ๒๒ ปี ระหว่างปี พ.ศ ๒๕๓๓ - ๒๕๕๕ ผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นว่า โรงเรียนเอกชน
จะมีสว่นแบง่เบาภาระของรฐัในการจดัการศกึษา เป็นมูลคา่สงูถึง ๕๓๑,๗๒๘.๘ ล้านบาท

๓. ปัญหาของการจดัการศึกษาเอกชน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประมวลสภาพ

ปัญหาในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาพบว่า ๔ ประเด็น
หลักที ่สำคัญคือ ๑) การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ๒) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีและ
การให้สิทธิประโยชน์ ๓) นโยบายของรัฐต่อการมีส่วนร่วมของเอกชน และ ๔) กฎหมาย
และระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาเอกชน มีรายละเอยีดดงัน้ี

๑) การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายท่ีเป็นจริงของโรงเรียนเอกชน

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนในโรงเรียนของรัฐ เนื่องจากมิได้คำนึงถึงค่า
ใช้จ่ายสว่นอ่ืนทีเ่กีย่วกบังบลงทนุ เช่น คา่ซอ่มแซมอาคารเรยีน และคา่อปุกรณก์ารศกึษา เป็นต้น
ทั้งนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ได้กำหนดให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่าย
รายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในโรงเรียนของรัฐ และเอกชนให้ทัดเทียมกัน การจัดสรรดังกล่าว
ส่งผลให้โรงเรียนของเอกชนมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
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๒) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี และการให้สิทธิประโยชน์
๒.๑) ภาษีโรงเรือน ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนถูกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่า

สาธารณูปโภคในอัตราเดียวกับภาคธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ ท้ังๆ ท่ีการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน
มีเป้าหมาย ที่มุ ่งพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐ
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ได้กำหนดให้รัฐและองค์กรปกครองท้องถ่ินใช้มาตรการ
ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีให้กับโรงเรียนตามความเหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติการประเมินภาษี
โรงเรือนของโรงเรียนเอกชนมีความแตกตา่งกนั  ข้ึนกับดุลยพินิจของพนักงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ทำให้เกิดความไม่เหมาะสมในวิธีการคิดคำนวณภาษีและไม่สอดคล้อง
กับการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน ส่งผลให้บางโรงเรียนได้รับความเดือดร้อนและ
ไม่ไดรั้บความเปน็ธรรม ในขณะทีบ่างโรงไมไ่ดรั้บผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้
เสนอเรื ่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื ่อขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีโรงเรือนในอัตราต่ำสุดให้แก่สถานศึกษาเอกชนทุกระดับ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ลดหย่อนภาษีโรงเรือนในอัตราต่ำสุด
รวมทั้งยกเลิกระบบการคิดภาษีในอัตราก้าวหน้าให้แก่สถานศึกษาเอกชนทุกระดับ โดยให้
กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องต่อไป  และเม่ือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ท่ีผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเร่ือง
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีโรงเรือนให้แก่สถานศึกษาเอกชน
ในร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ….. หรือขอแก้ไขในพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือน และท่ีดิน  พุทธศักราช ๒๔๗๕ ท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ซ่ึงขณะน้ียังอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) ภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจากการนำเขา้ส่ือและอุปกรณ์การศึกษา
มีข้อจำกัดในการขอยกเว้นภาษีนำเข้าตามข้อตกลง Florence Agreement ซึ่งประเทศไทย
ไดล้งนามไวเ้ม่ือวันที ่๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๔ ซ่ึงต่อมาในป ีพ.ศ. ๒๕๑๙ UNESCO ไดพิ้จารณา
ทบทวนและปรับปรุงบัญชีแนบท้ายสื่อและอุปกรณ์ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
ให้ครอบคลุมถึงสื่อการศึกษาที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ข้อตกลงนี้ชื ่อว่า "Nairobi
Protocol" ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามเป็นสมาชิกในข้อตกลงนี้ จึงทำให้เกิดปัญหา
เรื ่องการขอยกเว้นภาษีนำเข้าสื ่อและเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในการซ้ือส่ือและอุปกรณ์การศึกษา

อย่างไรก็ตาม ได้มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานในเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้น
อากรศุลกากร โดยมีการประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศลุกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพกัิดอัตราศลุกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที ่๒๐) เม่ือ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งได้กำหนดให้มีการยกเว้นอากรโดยมีรายการของที่จะได้รับ
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การยกเว้นซึ่งมีความครอบคลุมกว้างมากขึ้น เช่น ครอบคลุมถึง เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา
อุปกรณ์เสริมทักษะ สิ่งของสำหรับคนพิการ ทั้งนี้ต้องเป็นของที่นำไปใช้เพื่อการศึกษาและ
การวิจัยที ่ผ่านการพิจารณาและรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และต้องเป็นของที ่ไม่มี
การผลิตภายในประเทศ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานออกแนวปฏิบัติในการจัดทำ
คำขอยกเว้นอากรนำเข้าภายใต้ประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวและโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่
ยังไม่ได้มีการรับทราบว่า มีการประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ขั้นตอนในการยกเว้นภาษี
มีความยุ่งยากและใชเ้วลานาน

๒.๓) ค่าสาธารณูปโภค การคิดค่าสาธารณูปโภคสำหรับโรงเรียนเอกชน เช่น
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา โรงเรียนเอกชนถูกเรียกเก็บในอัตราสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล โดยเรียก
เก็บในอัตราเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม และไม่ได้รับการยกเว้นเงินมัดจำค่าไฟฟ้า  และค่าโทรศัพท์
ในขณะทีโ่รงเรียนของรัฐได้รับการยกเวน้

๓) นโยบายของรัฐต่อการมีส่วนร่วมของเอกชน
แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ กำหนดให้สถานศึกษาเอกชน

จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด โดยรัฐต้องกำหนด
นโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนในด้านการจัดการศึกษา
การกำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ของเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รับฟัง
ความคิดเห็นของเอกชน และประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยัง
ขาดความชัดเจนในมาตรการของนโยบายรัฐในเรื่องการมีส่วนร่วมของเอกชน ซึ่งนโยบายขยาย
โอกาสทางการศึกษาของรัฐได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการรับนักเรียนของโรงเรียนเอกชน เช่น
การสรา้งโรงเรยีนของรฐัเพ่ิมข้ึน  ในบางทอ้งทีเ่กดิการทบัซ้อนพ้ืนทีบ่ริการระหวา่งโรงเรยีนของรฐั
และโรงเรียนเอกชน การติดประกาศรับนักเรียนของบางเขตพื้นที่การศึกษาโดยระบุเฉพาะชื่อ
โรงเรียนรัฐบาล ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าจะนำบุตรหลานเข้าได้เฉพาะโรงเรียนที่มีชื ่ออยู่ใน
ประกาศเท่านั้น  การประกาศเรียกครูเพื่อบรรจุในโรงเรียนรัฐบาล มีหลายแห่งที่เรียกตัวในช่วง
เปิดเทอม ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน เพราะจะไม่สามารถ
หาครูมาทดแทนไดทั้น

๔) กฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเอกชน
การจัดการศึกษาเอกชน มีประเด็นด้านกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาเอกชน ดังน้ี
๔.๑) ความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ    ท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงานภาครฐัและโรงเรียนเอกชนยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในการปฏิบัติตามกฎระเบยีบต่าง ๆ
เช่น กรณีคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีไปยังสำนักงาน



46 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก

เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา ในหลายเร ื ่องท ี ่ต ้องม ีการต ีความว ่า โรงเร ียนเอกชน
ต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวหรือไม่ เช่น การที่มีคำสั่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรม
ครใูนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตา่ง ๆ น้ัน แต่ละเขตพืน้ทีก่ารศกึษามกีารปฏบัิติทีแ่ตกตา่งกนั  กลา่วคอื
บางเขตพื้นที ่การศึกษาเชิญให้โรงเรียนเอกชนเข้าร่วมอบรมด้วย บางเขตพื้นที ่การศึกษา
ให้เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เข้าอบรม และบางเขตพื้นที่การศึกษาให้โรงเรียนเอกชน
เข้าอบรมแต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ในขณะที่ครูโรงเรียนสังกัด สพฐ.ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ในเรื ่องแนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื ่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ซึ่งส่วนกลางแจ้ง
ไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. นั้น
มีความเขา้ใจไมต่รงกนัว่าแนวปฏบัิติดงักลา่วใชก้บัโรงเรยีนเอกชนดว้ยหรือไม่ เป็นต้น

๔.๒) การขาดความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน ยังขาดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
เช่น ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และการจัดการศึกษาอบรมจะต้อง
คำนึงถึงการมส่ีวนร่วมของเอกชน  และพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๐
กำหนดให้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่ผู้เรียนการศกึษาภาคบงัคับ  และการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน ซึ่งในทางปฏิบัติการออกกฎระเบียบต่าง ๆ
ยังไม่สอดคล้อง หรือเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว  เช่น  การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว
โรงเรียนของรัฐ และโรงเรยีนเอกชนยงัไม่เท่าเทยีมกัน

ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๖  กำหนดให้รัฐต้องสนับสนุนเงินอุดหนุน การลดหย่อน หรือยกเว้น
ภาษีและสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม
และมาตรา ๕๘ ยังกำหนดให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
ในการระดมทรัพยากร โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและการใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษี
ตามความเหมาะสมและความจำเปน็ ในขณะทีก่ฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัภาษ ี ยังไม่ไดมี้การ
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับบทบัญญัติดังกล่าวของพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายทีเ่กีย่วกบัภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ

๔.๓) ความล่าช้าของกฎหมายการศึกษาเอกชน ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งเสริม
การมสีว่นรว่มของเอกชน การศกึษาเอกชนจงึขาดอสิระและความคลอ่งตวั เพราะตอ้งดำเนนิการ
อยู่ภายใตก้ารกำกบัและการตคีวาม ตลอดจนการตรวจสอบ โดยกฎ ระเบียบ กฎหมายหลายฉบบั
และหลายหน่วยงาน เช่น ในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ เอกชนจะถูกพิจารณาโดยหลายหน่วยงาน
และหลายข้ันตอน ได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
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สำนักบริหารงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน เป็นต้น
กรณี การเปิดหลักสูตรนานาชาติ ซึ ่งนับวันจะมีความต้องการมากขึ ้น

จึงทำให้มีความต้องการครูต่างชาติมากขึ้นเช่นกัน พบว่ากระบวนการบรรจุและจ้างครูต่างชาติ
มีความยุ่งยาก และล่าช้าทั้งการออกวีซ่า การขอใบอนุญาตสอน (Teaching Permit) จากสำนัก
บริหารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน และใบอนญุาตการทำงาน (Working Permit)
จากกรมแรงงาน อันเนื่องมาจากระเบียบไม่ทันสมัย มีขั้นตอนมาก มีความยุ่งยากในการยื่นเรื่อง
และตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนความล่าช้าจากระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ และขาดการ
ประสานงานที่ดี ระหว่างหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตทำงาน
และขอวีซ่าของครูต่างชาติยังค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระอย่างมากสำหรับโรงเรียนเอกชน
นอกจากนีแ้ล้ว ยังคมุเข้มในเรือ่งวุฒิทางการศกึษาของครตู่างชาตทิีต้่องมีวุฒิตามทีก่ำหนดเทา่นัน้
(ไม่รับวุฒิเทยีบเทา่) จึงจะสามารถบรรจไุด ้ย่ิงทำใหข้าดแคลนครดูา้นการศกึษามากขึน้ เป็นต้น

๔. การดำเนินการแก้ไขปัญหา
ขณะน้ี หลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้พยายามแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้เอกชนมีบทบาทมากข้ึน

เช่น
๑) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอยู ่ระหว่างการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การศึกษาเอกชน โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชนสู่สากล
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และโรงเรียนเอกชนอย่างเป็นระบบทั่วถึง
และต่อเน่ือง

๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.รุ่ง  แก้วแดง) ได้แต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์การนำภารกิจของหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ ในเรื่องการศึกษาเอกชน โดยได้มีแนวการดำเนินงานใน
๖ ประเด็น คือ (๑) การให้อิสระแก่โรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ (๒) การส่งเสริมโรงเรียนเอกชน
ที่ควรพัฒนาคุณภาพ (๓) โรงเรียนอนุบาลกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (๔)โรงเรียนเอกชน
ตามมาตรา ๑๕(๒) หลักสูตรระยะสั้น (๕) โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา และ ๖) เรื่องทั่วๆ ไป
(ระบบอุดหนุน ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ) โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการตามประเด็นต่าง ๆ
ทีเ่น้นความสำเรจ็และไดผ้ลภายในระยะ ๑ ปี

๓) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน
การศึกษา ของคณะกรรมการสภาการศึกษา ได้มีการพิจารณา (ร่าง) นโยบายการมีส่วนร่วม
ของเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปเม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ และคณะอนุกรรมการฯ
มีมติ ให้จัดทำแผนยทุธศาสตรเ์พ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือนการดำเนนิงานในเรือ่งน้ี อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป
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๔) สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้จัดทำกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาเอกชนในช่วง พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ โดยมียุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาองค์กร
การศึกษาเอกชน (๒) การพัฒนาสถานศึกษา (๓) การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
(๔) การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน (๕) การพัฒนาคุณภาพและโอกาส
ทางการศกึษาของผูเ้รียน และ (๖) การระดมทรพัยากรเพือ่สง่เสรมิการศกึษาเอกชน

๕. ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา

ของเอกชน ในครั้งการจัดทำยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในปี ๒๕๔๖ นั้น พบว่า
มีประเด็นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาไปบ้างแล้ว แต่ยังมีอีกหลายประการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
จึงเห็นควรนำข้อแนะนำดังกล่าวมาดำเนินการดังน้ี

๑. รัฐควรพิจารณากำหนดสัดส่วนผู้เรียนภาคเอกชนแต่ละระดับการศึกษา รวมทั้ง
มาตรการเพื่อส่งเสริมการร่วมรับภาระของภาคเอกชนให้ชัดเจน และดำเนินการตามมาตรการ
อย่างจริงจัง  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ว่า "การกำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศกึษา
ของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
รับฟังความคดิเหน็ของเอกชน และประชาชน ประกอบการพจิารณาดว้ย"

๒. พิจารณาทบทวนนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของเอกชน และมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ อาทิ นโยบายการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
รวมทั้งการปรับระบบการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ การพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน และทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยยดึหลกัการมสีว่นรว่มของภาคเอกชนดว้ย

๓. ทบทวนแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ภาคเอกชน และพึงต้องใช้มาตรฐานเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ อาทิ การกำหนดขนาดของ
ห้องเรียนที่ตายตัว การกำหนดลักษณะของอาคารและการก่อสร้างอาคารเรียนที่มีกฎเกณฑ์
ที่เข้มงวด แตกต่างจากการก่อสร้างอาคารเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๓ ท่ีบัญญัติให้
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนมีความเป็นอิสระ ภายใต้หลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
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๔. เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติสภาการศึกษาเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเอกชน
มีองค์กรผู ้แทนที่รองรับโดยกฎหมาย มีอำนาจหน้าที ่ให้คำปรึกษาแก่รัฐในส่วนที่เกี ่ยวกับ
การจดัการศกึษาของเอกชน  และกำกบัดูแลสถานศกึษาเอกชนดว้ยกนั

๕. ปรับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน ๑) ให้เกิด
ความเป็นธรรม เมื่อเทียบกับผู้ เรียนในโรงเรียนของรัฐ ๒) แก้กฎระเบียบเพื่อเปิดโอกาส
ให้โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ตามความเหมาะสม ๓) อุดหนุน
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ในอัตราเดียวกับที่ให้กับผู้เรียนในโรงเรียนของรัฐ ๔) นำระบบคูปองมาใช้ เพื่อให้
นักเรียนได้เลือกเรียนในโรงเรียนที่ประสงค์จะเรียน และหากโรงเรียนใดจัดบริการเป็นพิเศษ
สามารถเกบ็เพ่ิมเติมจากผูเ้รียนท่ีต้องการได้

๖. เร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรา ๔๖ เรื่องการลดหย่อน หรือการยกเว้นภาษีและ
สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่สถานคึกษาเอกชน และตามมาตรา ๕๘
วรรคท้ายที่กำหนดให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้านการศึกษา โดยการสนับสนุนและการใช้มาตรการลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและความจำเปน็

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่โรงเรียนเอกชนอย่างจริงจัง โดยให้ครู
โรงเรียนเอกชนได้รับสิทธิการพัฒนาเท่ากับครูในโรงเรียนของรัฐ และควรสนับสนุนโรงเรียน
เอกชนทีจั่ดการศกึษาใหก้บักลุม่ดอ้ยโอกาส เดก็พกิาร หรือเดก็ทีมี่ความตอ้งการพเิศษกลุม่อ่ืน ๆ
เป็นพิเศษ

๘. สร้างความเขา้ใจและความตระหนกัในความสำคญัของการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชน
ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานในภาครัฐทุกระดับ เพื ่อให้เกิดการปรับเปลี ่ยนฐานคิดและพฤติกรรม
อันจะเป็นส่วนสำคัญให้เจตนารมณ์ของรัฐในการสนับสนุนภาคเอกชนได้บรรลุซึ่งความสำเร็จ
อย่างจริงจังต่อไป
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๑. หลักการ แนวคิด และนโยบาย
การกระจายอำนาจการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นนโยบายสำคัญที่

กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ระบุให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการ
ภายในท้องถิ่นนั้น และเข้ามีส่วนร่วมจัดการศึกษาอบรมของรัฐ เจตนารมณ์ดังกล่าวได้ปรากฏ
ชัดเจนยิ่งขึ้นในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า การจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีสิทธิจัด
การศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิ่น และให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา
รวมทั ้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

หลังจากนั้นได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงกำหนดแนวปฏบัิติในการกระจายอำนาจ
การจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เทศบาลเมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา
และให้ถ่ายโอนภารกจิ การใหบ้ริการสาธารณะทีรั่ฐดำเนนิการอยู ่ภายในระยะเวลา ๔ - ๑๐ ปี  ซ่ึง
ภารกิจการให้บริการสาธารณะดังกล่าว ครอบคลุมถึงการศึกษาด้วย รวมทั้งกำหนดให้การ
จัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนกระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติการ
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๒. สภาพการดำเนนิงาน
๒.๑แนวโน้มการจัดการศึกษาในระบบโรงเรยีน

ในปี ๒๕๔๖ มีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินทัง้สิน้ ๗,๙๕๐ แห่ง ในจำนวนดงักลา่ว มี
๒,๗๒๐ แห่ง หรือร้อยละ ๓๔.๒๑ ท่ีจัดการศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
มีเพียง ๑๓๕ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๗๐ ของทั้งหมด ที่จัดการศึกษาเกินกว่าระดับก่อน
ประถมศกึษา

เม่ือพิจารณาจากจำนวนสถานศกึษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จำแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ระดับก่อนประถมศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในปี ๒๕๔๖ เนื่องจากรับโอน
การศกึษาระดบักอ่นประถมศกึษาจากหนว่ยงานตา่ง ๆ คอื เพ่ิมจาก ๘,๖๕๘ แห่ง ในปี ๒๕๔๓
เป็น ๑๕,๔๙๖ แห่ง ในปี ๒๕๔๗ (ตารางที่ ๖) ส่วนสถานศึกษาระดับอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นชัดเจนคือ
สถานศกึษาระดบัมัธยม ศกึษาตอนตน้ เน่ืองจากการขยายการศกึษาภาคบงัคบัถึงมัธยมศกึษาปทีี่
๓ โดยม ี๒๔๓ แห่ง ในปี ๒๕๔๓ และเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๒ แห่ง หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐.๔๕ ในปี
๒๕๔๗

ตารางที ่๖ แนวโน้มจำนวนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ีมา : สำนักวิจัยและพัฒนาการศกึษา สำนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา

หมายเหตุ ๑) จำนวนโรงเรียนในแต่ละปีมีการนับซ้ำ เน่ืองจากมีบางโรงเปิดสอนมากกวา่
หนึ่งระดับ

๒) * ยอดรวมเป็นจำนวนโรงเรียนไม่นับซ้ำ

ระดับการศึกษา ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗

ก่อนประถมศึกษา ๘,๖๕๘ ๘,๖๗๙ ๘,๗๕๖ ๑๕,๔๖๗ ๑๕,๔๙๖
ประถมศกึษา  ๙๒๐  ๙๒๖  ๙๑๗   ๙๒๒   ๙๒๙
มัธยมศึกษาตอนต้น  ๒๔๓  ๒๔๖  ๒๖๔   ๒๘๙   ๓๑๗
มัธยมศึกษาตอนปลาย   ๑๓   ๑๓   ๑๓    ๑๖    ๒๐

ประเภทสามัญ   ๑๒   ๑๒   ๑๒    ๑๕    ๑๙
ประเภทอาชีว    ๑    ๑    ๑     ๑     ๑

อุดมศึกษา    ๒    ๒    ๒     ๒     ๒
        รวม  * ๘,๖๗๑ ๘,๖๙๕ ๘,๘๓๔ ๑๕,๔๘๓ ๑๕,๕๑๙
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ผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทำให้สัดส่วนผู้เรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ่ึงมีจำนวน ๗๑๗,๘๘๔ คน ในปี ๒๕๔๓ สูงข้ึนเป็น ๑,๓๘๐,๔๙๓ คน ในปี ๒๕๔๗ หรือเป็นร้อยละ
๕.๕๘  และ ๑๐.๘๕  ของผู้เรียนในทกุสังกดัในป ี๒๕๔๓ และปี ๒๕๔๗  ตามลำดบั (ตารางที ่๗)

ตารางที ่๗ แนวโน้มจำนวนผู้เรียนสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จำแนกตามระดบัการศกึษา
ปีการศกึษา ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗

ท่ีมา : สำนักวิจัยและพัฒนาการศกึษา สำนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา
* ปี ๒๕๔๖ เริ่มมีการรับโอนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ

จากข้อมูลการติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ โดยสำนกัผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ในประเด็น
ความพร้อมที่จะจัดตั ้งสถานศึกษาขึ้นใหม่ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที ่เคยจัด
การศกึษาแลว้และยงัไม่เคยจดั พร้อมทีจ่ะจัดตัง้สถานศกึษา ร้อยละ ๔๗.๑๘ โดยองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เคยจัดการศึกษา พร้อมจะจัดตั้งร้อยละ ๕๖.๐๙ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ยังไม่เคยจัดการศึกษา พร้อมจะจัดตั้งร้อยละ ๔๓.๘๐  ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้ังหมดพร้อมท่ีจะจัดการศกึษาระดบัก่อนประถมศึกษา ร้อยละ ๔๕.๘๗  ระดับประถมศึกษาร้อยละ
๑๓.๖๙ และระดบัมัธยมศกึษา ร้อยละ ๔.๒๑ และพร้อมทีจ่ะจัดตัง้ภายใน ๑ - ๓ ปี ร้อยละ ๓๗.๓๔
ภายใน ๔ - ๖ ปี  ร้อยละ ๓๗.๑๐ และภายใน ๗ - ๙ ปี ร้อยละ ๑๕.๑๗

ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทสามัญ
ประเภทอาชีว

รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทุกสังกัด

ร้อยละของทั้งหมด

ระดับการศึกษา ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗

๑๖๙,๕๕๘
๔๙๔,๒๕๕ ๕๐๙,๗๗๗ ๕๒๒,๑๓๔ ๕๒๖,๖๒๕ ๕๒๘,๖๐๒

๑๗๒,๘๐๙ ๑๖๘,๒๖๑ ๗๘๖,๕๓๒ ๗๗๘,๔๔๐

๕๒,๓๕๐
๑,๗๒๑
๑,๐๓๓
๖๘๘

๗๑๗,๘๘๔
๑๒,๘๖๗,๑๒๒

๕.๕๘

๕๔,๔๒๓ ๕๗,๙๒๕ ๖๒,๕๘๔ ๗๐,๒๐๒
๒,๔๔๘ ๓,๑๔๑ ๓,๑๑๕ ๓,๒๔๙
๑,๖๔๕ ๒,๒๓๘ ๒,๓๒๐ ๒,๕๓๑
๘๐๓ ๙๐๓ ๗๙๕ ๗๑๘

๗๓๙,๔๕๗ ๗๕๑,๔๖๑ ๑,๓๗๘,๘๕๖ ๑,๓๘๐,๔๙๓
๑๒,๔๙๘,๐๓๘ ๑๒,๖๕๔,๗๐๙ ๑๒,๘๙๑,๑๘๑ ๑๒,๗๑๘,๔๘๓

๕.๙๒ ๕.๙๔ ๑๐.๖๙ ๑๐.๘๕



53
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก

๒.๒ ผลการจัดการศึกษา
 ๒.๒.๑ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบในระดับชาติ พิจารณาจากร้อยละ

ของค่าเฉล่ียคะแนนวิชาต่าง ๆ  ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
และ ๒๕๔๗ ในภาพรวมพบวา่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาองักฤษ และวิทยาศาสตร ์ โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล และ กทม. น้อยกวา่ โรงเรยีนเอกชน
แต่สูงกว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเล็กน้อย (ตารางที ่๘)

ตารางที ่๘ ร้อยล่ะคา่เฉลีย่คะแนนวชิาตา่งๆ ช้ันประถมศกึษาปทีี ่๖ ปีการศกึษา ๒๕๔๖-๒๕๔๗
จำแนกตามสังกัด

ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ

ภาษาไทย
๒๕๔๖
๒๕๔๗

คณิตศาสตร์
๒๕๔๖
๒๕๔๗

ภาษาอังกฤษ
๒๕๔๖
๒๕๔๗

วิทยาศาสตร์
๒๕๔๖
๒๕๔๗

๔๒.๕๙
๔๓.๔๓

๕๒.๑๖
๔๘.๕๑

๔๔.๑๘
๔๓.๕๘

๔๖.๓๘
๔๕.๒๓

๓๙.๙๘
๔๒.๕๘

๔๗.๕๙
๕๑.๒๔

๓๘.๐๕
๔๐.๘๐

๔๐.๑๔
๔๕.๒๐

๓๙.๐๒
๓๖.๑๔

๓๙.๙๗
๔๐.๕๗

๔๗.๖๕
๔๔.๗๘

๓๖.๘๑
๓๓.๗๗

๔๐.๕๖
๓๗.๘๔

๔๗.๔๐
๔๖.๙๔

๔๑.๖๓
๔๑.๒๑

๔๓.๒๖
๔๕.๑๒

     สงักดั สพฐ. สช. เทศบาล กทม.
   วชิา / ปี
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ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ผลการทดสอบในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา พบว่า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีผลสัมฤทธิ์
ต่ำกว่าโรงเรียนเอกชน และใกล้เคียงกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
(ตารางที ่๙)

ตารางที ่๙ ร้อยละค่าเฉล่ียคะแนนวชิาต่าง ๆ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี ๓ ปีการศกึษา ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗
จำแนกตามสังกัด

ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ
*  ข้อมูลยังไม่สมบรูณ์

     สงักดั สพฐ. สช. เทศบาล กทม.

ภาษาไทย
๒๕๔๖
๒๕๔๗

คณิตศาสตร์
๒๕๔๖
๒๕๔๗

ภาษาอังกฤษ
๒๕๔๖
๒๕๔๗

วิทยาศาสตร์
๒๕๔๖
๒๕๔๗

สังคมศึกษา
๒๕๔๖
๒๕๔๗

๔๙.๙๔ ๕๘.๑๐ ๕๒.๘๗ ๕๖.๑๖
๓๘.๑๖ ๓๙.๘๖ ๓๘.๑๐     *

๓๓.๓๒ ๓๘.๑๙ ๓๓.๔๖ ๓๖.๐๓
๓๔.๖๕ ๓๗.๖๘ ๓๓.๕๒     *

๓๕.๙๓ ๔๕.๖๗ ๓๖.๓๑ ๔๒.๕๓
๓๑.๗๑ ๓๘.๖๘ ๓๑.๑๒     *

๓๕.๘๓ ๔๑.๐๖ ๓๖.๒๓ ๓๗.๙๖
๓๖.๙๑ ๔๐.๖๑ ๓๗.๐๒     *

๔๖.๐๘ ๕๓.๒๐ ๔๘.๑๐ ๔๙.๕๘
๔๒.๒๐ ๔๔.๙๔ ๔๒.๘๖     *

   วชิา / ปี
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๒.๒.๒ ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพภายนอก (องค์กรมหาชน) ได้ประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดต่างๆ พบว่า ในส่วนของสถานศึกษาที่มี
ระดับคุณภาพดี ใน ๗ รายมาตรฐานด้านผู้เรียนน้ัน พบว่า สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเกินครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป) มี ๕ ใน ๗ มาตรฐาน
โดยมาตรฐานระดับดีท่ีมีร้อยละของสถานศึกษา ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มีอยู่สองมาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี
๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห ์คิดสงัเคราะห ์คิดมีวิจารณญาณ มีความคดิสรา้งสรรค์
คดิไตรต่รอง และมีวิสยัทศัน ์และมาตรฐานที ่ ๕  ผู้เรียนมีความรู ้และทกัษะทีจ่ำเป็นตามหลกัสตูร

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสังกัดพบว่า สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีค่าร้อยละของสถานศึกษาที่อยู ่ในระดับดีสูงกว่าสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พ้ืนฐานในทกุมาตรฐาน ต่ำกวา่ของสถานศกึษาเอกชนเลก็นอ้ย ในมาตรฐานที ่๑, ๔
และสูงกว่าสังกัดอ่ืน ๆ  อย่างชัดเจน ในมาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน
รักการทำงาน สามารถทำงานรว่มกบัผู้อ่ืนได ้ และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสจุริต (ตารางที ่๑๐)

ท่ีมา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพภายนอก (องค์กรมหาชน)

ตารางที ่๑๐    ร้อยละของสถานศกึษาทีมี่คณุภาพด ีจำแนกตามสงักดั

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นยิมทีพึ่งประสงค์ ๙๐.๓ ๘๒.๙ ๘๖.๘
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

คิดสงัเคราะห ์คิดมีวิจารณญาณ มีความคดิสรา้งสรรค์
คิดไตรต่รอง และมีวิสยัทศัน์ ๒๗.๓  ๙.๗ ๒๖.๗

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ๒๕.๘ ๑๑.๔ ๒๖.๗
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

รักการเรยีนรู้ และพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ๓๙.๔ ๒๔.๘ ๕๔.๑
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีทกัษะในการทำงาน รักการทำงาน

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ๗๐.๖ ๖๗.๕ ๙๑.๕

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจติทีดี่ ๙๖.๕ ๙๕.๕ ๙๗.๔
มาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีสุนทรยีภาพ และลักษณะนสัิยด้านศลิปะ

ดนตร ีและกฬีา ๘๒.๗ ๗๑.๗ ๘๘.๖

มาตรฐาน
ร้อยละของสถานศกึษา

เอกชน อปท.สพฐ.
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๒.๓  การถ่ายโอนสถานศกึษา
 ๒.๓.๑ แนวการดำเนนิงาน
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(อปท.) มีสทิธใินการจดัการศกึษาไดท้กุระดบัตามความพรอ้ม ความเหมาะสม และความตอ้งการ
ภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดก้ำหนดใหมี้การถา่ยโอนภารกจิการศกึษาของรฐัให้แก ่อปท.
ซ่ึงภารกจิการศกึษาทีถ่่ายโอนม ี๒ ลักษณะ คอื

๑) ภารกจิการศกึษาทีไ่ม่ต้องมีการประเมนิความพรอ้มของ อปท. ไดแ้ก ่ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
(วัสดุการศึกษา) อาหารเสริม (นม) โครงการอาหารกลางวัน ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
ห้องสมุดประชาชนตำบล ขณะนี้ได้มีการถ่ายโอนแล้ว ยกเว้นห้องสมุดอำเภอ/จังหวัด ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ชะลอการถ่ายโอน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งสถาบันส่งเสริม
การเรยีนรู้ เป็นองคก์ารมหาชนในระดบัชาต ิจึงให้รอความชดัเจนในเรือ่งน้ีก่อน

๒) ภารกิจการศึกษาท่ีต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
อปท. ได้แก่ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๒ ปี) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขต โดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กำหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา และจัดทำเป็นกฎกระทรวง
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ รวมทั้งมีการจัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินแล้ว

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ได้กำหนดสถานศึกษาลักษณะพิเศษ
๙ ประเภท ซ่ึงหากจะถา่ยโอนตอ้งมีการพจิารณาเปน็กรณพิีเศษ ไดแ้ก ่ (๑) สถานศกึษาเนน้การ
จัดการศกึษาเพือ่ความเปน็เลิศเฉพาะดา้น และใหบ้ริการในเขตพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง (๒) สถานศกึษา
จัดการศึกษาในเชิงทดลอง วิจัยและพัฒนา (๓) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือผู้พิการและด้อยโอกาส
(๔) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ ้นเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือต้นแบบสำหรับสถานศึกษาในระดับภาค
ระดับจังหวัด หรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา (๕) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ ๓๐๐ คน ขึ้นไป หรือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๐ คน ขึ้นไป
(๖) สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของ สมศ. หรือยังขาดความพร้อม
ดา้นบคุลากรและระบบบรหิาร (๗) สถานศกึษาทีเ่ป็นองคก์ารมหาชน (๘) สถานศกึษาในโครงการ
พระราชดำริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ หรือตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ
(๙) สถานศกึษาทีผู้่บริจาคทีด่นิ และอาคาร ระบุให้รัฐเป็นผู้จัดการศกึษาเอง



57
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก

๓) การถา่ยโอนสถานศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารให ้อปท. จะต้องมีการประเมนิ
ความพร้อม โดย อปท.ต้องยื่นขอประเมินความพร้อมต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ส.พ.ท.)
ก่อนวันเร่ิมต้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน และจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ จำนวน
๙ คน เป็นผู้แทน อปท. ๓ คน ผู้ทรงคณุวุฒิ ๓ คน และ ส.พ.ท. ๓ คน โดยจะตอ้งมีการประเมนิ
ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน

จากข้อมูลการติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษาของ อปท. ในปีงบประมาณ
๒๕๔๗ โดยสำนกัผูต้รวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที ่๑ - ๑๒  สำนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ พบว่า อปท. ทั้งที่เคยจัดการศึกษาแล้วและยังไม่เคยจัด มีความเห็นว่า พร้อมที่จะ
รับโอนการจดัการศกึษาจากกระทรวงศกึษาธกิาร ร้อยละ ๗๘.๑๕  โดย อปท. ทีเ่คยจดัการศกึษา
พร้อมท่ีจะรับโอนร้อยละ ๗๙.๖๑ และ อปท. ท่ียังไม่เคยจัดการศึกษา พร้อมจะรับโอนร้อยละ ๗๗.๕๙
ทั้งนี้ อปท.ทั้งหมดพร้อมที่จะรับโอนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาร้อยละ ๕๒.๕๕
ระดับประถมศึกษาร้อยละ ๓๖.๙๓ และระดับมัธยมศึกษาร้อยละ ๑๑.๔๕ และพร้อมท่ีจะรับโอนภายใน
๑ - ๓ ปี ร้อยละ ๕๖.๔๑  ภายใน ๔ - ๖ ปี ร้อยละ ๒๙.๙๒ และภายใน ๗ - ๙ ปี ร้อยละ ๘.๖๗

ในปี ๒๕๔๗ สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ไดท้ำการสำรวจและคดัเลอืกอปท.
ดเีดน่ในการจดัการศกึษาพบวา่ จาก อปท. ทีไ่ดรั้บรางวลั ๙ แห่ง น้ัน เป็น อปท.ระดบัเทศบาลนคร
๔ แห่ง  เทศบาลเมอืง ๓ แห่ง  และเทศบาลตำบล ๒ แห่ง สำหรบั อปท. ท่ีไม่มีโรงเรยีนในสงักดั
แต่มีสว่นในการจดัการศกึษาทีไ่ดรั้บรางวลัจำนวน ๒๕ แห่ง น้ัน เป็นระดบัอบจ. ๖ แห่ง  เทศบาล
๙ แห่ง  และ อบต. จำนวน ๑๐ แห่ง

ในระยะแรกที่เปิดให้มีขอถ่ายโอนสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน
๓๕๔ แห่ง ใน ๖๘ จังหวัด ย่ืนขอรบัโอนสถานศกึษาจำนวน ๑,๔๕๒ โรงเรยีน ใน ๖๕ จังหวัด
จำนวนโรงเรียนท่ีขอโอน จำแนกตามประเภทขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินมีดังน้ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๒๒ ๔๗๕
เทศบาล ๑๘๙ ๕๒๘

นคร   ๕  ๓๓
เมือง  ๓๔ ๑๐๕
ตำบล ๑๕๐ ๓๙๐

องค์การบรหิารส่วนตำบล ๑๒๔ ๔๕๔
รวม ๓๓๕                      ๑,๔๕๗

จำนวนโรงเรียนจำนวนแห่งประเภทของ อปท.
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๒.๓.๒ สภาพการณท่ี์เกิดข้ึน
๑) เนื่องจากความไม่ชัดเจนในหลายประการ ทั้งในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับโอน ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
รายได ้ประสบการณใ์นการจดัการศกึษา และอ่ืนๆ การไมป่รับเปล่ียนกระบวนทศันข์องคนภาครฐั
เนื่องจากยังไม่เข้าใจในแนวคิดและหลักการของการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น
รวมถึงความกังวลต่อสถานภาพของตนเองของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดกระแสการต่อต้านจาก
บุคคลบางกลุ่ม คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีมติให้ชะลอ
การถ่ายโอนโรงเรียนให้ อปท. และให้กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการกระจายอำนาจและ
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ปรึกษาหารอืเพ่ือให้ได้ข้อยุติ

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลตะพานหิน ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองใน ๒ ประเด็น คือ
(๑) ให้เพิกถอนหนังสือคำส่ัง มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และ ๒) ให้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร
ดำเนินการประเมินเพ่ือถ่ายโอนโรงเรียนต่อไป

ในประเด็นนี้ ศาลปกครองพิษณุโลกได้วินิจฉัยว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ขัดต่อ
พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดพิจารณาการอุธรณ์
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

๓) ต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้มีมติให้ยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ และให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจ ให้แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ครัง้ที ่๖/๒๕๔๘ เม่ือวันที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๔๘ ตามที่
ประธานกรรมการกระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเสนอ คือ

(๑) อปท.ทีมี่ความพรอ้มและประสงคท์ีจ่ะจัดการศกึษาขึน้ใหม ่ให้ดำเนนิการ
ตามกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ์  และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒) อปท.จะขอประเมินความพร้อมเพื่อขอรับถ่ายโอนสถานศึกษาหลายแห่ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
อปท.ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับจำนวนสถานศึกษาที่จะโอนในระยะแรก ก่อนเข้าสู่
ระบบการประเมนิความพรอ้มตามกฎกระทรวง

(๓) ให้กระทรวงศกึษาธิการ กำหนดหลักเกณฑส์ถานศกึษาพเิศษให้ชัดเจน
(๔) ภายหลัง อปท.ได้รับโอนสถานศึกษาไประยะหนึ ่งแล้ว ควรมีการ

ดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ อปท.ที่รับโอนจากหน่วยงานกลาง เช่น
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หากจำเป็นก็ให้แก้ไขเพิ ่มเติม
กฎกระทรวงดังกล่าวได้
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(๕) ให้มีคณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศกึษาใหแ้ก ่อปท.  ซ่ึงให้คณะกรรมการกระจายอำนาจใหแ้ก ่อปท. เป็นผู้แต่งต้ัง และมีปลัด
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีในการวางระบบกลไก หลักเกณฑ์
วิธีการถ่ายโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ อปท. เพื่อสามารถรองรับการ
ถ่ายโอนสถานศกึษา เม่ือ อปท.ผ่านเกณฑก์ารประเมนิตามกฎกระทรวงแลว้

สำหรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามประเมินผลหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับโอนสถานศึกษาไปแล้วนั้น คณะรัฐมนตรี มีมติให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการทีจ่ะทำหนา้ทีดั่งกล่าวดว้ย

๒.๓.๓ ประเด็นท่ีทำความชัดเจน
คณะกรรมการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
ได้มอบหมายให้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทำความชัดเจนในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
สงิหาคม ๒๕๔๘ ในประเดน็ดงัน้ี

(๑) เร่ืองจำนวนโรงเรยีนที ่อปท. ประสงคข์อรับโอนและการแบง่ระดบั และประเภท
ของ อปท. ว่าประเภทใดจะจดัการศกึษาในระดบัใดบา้ง

(๒) นิยามคำว่า สถานศึกษาลักษณะพิเศษ
(๓) แนวปฏิบัติในการเตรยีมการเพ่ือประเมินความพรอ้มการจัดการศกึษา
ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จะมีการปรับปรุงแนวปฏิบัต ิอย่างไรกรณีที ่ อปท.

ผ่านการประเมนิ ความพรอ้มตามกฎกระทรวงแลว้ ผลการพจิารณาพบวา่
๑) จำนวนโรงเรียนท่ีจะขอถ่ายโอน
ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเพื่อสร้างความพร้อมด้านการจัดการศึกษา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับข้อเสนอของ สพฐ. มีความแตกต่างกันทั้งในประเด็นจำนวน
สถานศึกษาและระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะถ่ายโอน โดยคณะอนุกรรมการฯ
เสนอให้โอนโรงเรียนได้แห่งละไม่เกิน ๕ โรง และเป็นโรงเรียนที่สอนระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกันไปตามประเภทของ อปท. โดยมีเหตุผลว่า กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดให ้อปท. สามารถจดัการศกึษาไดถึ้งระดบัมัธยมศกึษา
ตอนปลาย ขณะที ่สพฐ. เสนอใหใ้นระยะแรกใหโ้อนไดใ้นจำนวนทีน้่อยกวา่คอื เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ละไม่เกิน ๑ โรง  และโรงเรียนท่ีสอนต้ังแต่ก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ดังรายละเอียด
ในตารางที ่๑๑
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คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องจำนวนสถานศึกษาที่จะโอนตาม
ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเพ่ือสร้างความพร้อมในกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตารางท่ี ๑๑ ข้อเสนอของคณะอนกุรรมการเพือ่สร้างความพรอ้มให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
 และสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

ประเภท
อปท.

ข้อเสนอของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขอ้เสนอของ สพฐ.

ประเภท/ระดับการศึกษาจำนวน
สถานศึกษา

ประเภท/ระดับการศึกษาจำนวน
สถานศึกษา

                  -
สามารถขอถ่ายโอนการศึกษา
ได้ต้ังแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

-เทศบาลเมือง/นคร ที่เคยจัด
การศึกษา สามารถขอถ่ายโอน
การศึกษาได้ตั ้งแต่ระดับก่อน
ประถมศกึษา ระดับมัธยมศกึษา
ตอนต้น
-เทศบาลเมือง/นคร ที่ไม่เคยจัด
การศึกษา สามารถขอถ่ายโอน
การศึกษาได้ตั ้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
-เทศบาลตำบล ที ่ม ีรายได ้
มากกว่า 20 ล้านบาท/ปี และ
เคยจัดการศึกษาสามารถขอ
ถ่ายโอนการศกึษาได้ต้ังแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น
-เทศบาลตำบล ที ่ม ีรายได ้
มากกว่า 20 ล้านบาท/ปี และ
ไม่เคยจัดการศึกษา สามารถ
ขอถ่ายโอนการศึกษาได้ตั ้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา

         -
เขตละไม ่ เก ิน
1 โรง

เขตละไม ่ เก ิน
1 โรง

                 -
ระด ับมัธยมศึกษา หาก
ประสงค ์จะร ับโอนระด ับ
ประถมศึกษา ต้องทำความ
ตกลงกับอปท.ในพื ้นที ่เป็น
กรณีๆ  ไป
ระดับประถมศึกษา สำหรับ
เทศบาลท่ีจัดการศึกษาอยู่แล้ว
สามารถจัดการศึกษา หรือ
รับโอนสถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาได้

         -
แห่งละไม ่เก ิน
5 โรง

แห่งละไม ่เก ิน
3 โรง

กทม.
อปจ.

เทศบาลเม ือง/
นคร /ตำบล ที ่
เคยจัดการศึกษา
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ประเภท
อปท.

ข้อเสนอของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขอ้เสนอของ สพฐ.

ประเภท/ระดับการศึกษาจำนวน
สถานศึกษา

ประเภท/ระดับการศึกษาจำนวน
สถานศึกษา

อบต. ท่ีมีรายได้มากกว่า 20 ล้าน
บาท /ปี สามารถขอถ่ายโอน
การศึกษาได้ตั ้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา

** ทัง้น้ี ในการถา่ยโอนใหเ้ป็นไป
ตามความสมัครใจของผู้บริหาร
คณะครูกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และกรรมการนักเรียน

                   -

เขตละไม่เกิน
1 โรง

         -

ระดบัประถมศกึษา

** ทั้งนี้ จำนวนสถานศึกษา
ที ่ขอรับโอน ขึ ้นอยู ่กับการ
กำหนดคำนิยามสถานศึกษา
ลักษณะพเิศษ ของกระทรวง-
ศึกษาธิการด้วย
สามารถจดัการศกึษาหรอื
รับโอนสถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาได้

แห่งละไม่เกิน
1 โรง

ไม่เกนิ 3 โรง

เทศบาลตำบล/
อบต. ที่ไม่เคย
จัดการศึกษา

เมืองพัทยา

ตารางที ่๑๑ (ต่อ) ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน



62 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก

๒) นิยามคำวา่ สถานศกึษาลกัษณะพเิศษ
คณะอนุกรรมการเพ่ือสร้างความพร้อมด้านการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เห็นควรว่าในนิยามที่ สพฐ. เสนอมานั้น ควรมีความชัดเจนกว่านี้และขอให้ สพฐ.
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในประเภทของสถานศึกษาลักษณะพิเศษดังกล่าว ก่อนวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ ่งเป็นเวลาที ่กำหนดให้ อปท. ดำเนินการยื ่นประเมินความพร้อม
ก่อนเร่ิมต้นปีการศึกษา ๒๕๔๙ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีทราบและเป็นข้อมูลให้
อปท. ในการตดัสินใจ

โดยประเดน็ทียั่งมีความคดิเหน็แตกตา่งกนั คอื
สถานศึกษาลักษณะพิเศษประเภทท่ี ๔ : สถานศึกษาท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวอย่าง

หรือต้นแบบ สพฐ. นิยามใหร้วมถึงสถานศกึษาในระดบัจังหวัดและอำเภอ ขณะทีอ่นุกรรมการฯ
เห็นว่าควรเป็นสถานศึกษาในระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่เท่านั้น ไม่ควรรวมถึงระดับอำเภอ
โดยเฉพาะโรงเรียนในฝันซึ่งเป็นแนวคิดของการดำเนินงานของชุมชน จึงไม่ควรรวมอยู่ในนิยาม
ดงักลา่ว

สถานศึกษาลักษณะพิเศษประเภทที่ ๖ : สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินของ สมศ. สพฐ. นิยามให้หมายถึงสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ
สมศ. หรือยังขาดความพร้อมด้านบุคลากรหรือระบบผู้บริหาร ซึ่งต้องพัฒนามาตรฐานและ
ความพรอ้ม และกำหนดวา่กรณทีีส่ถานศกึษาทียั่งไม่ไดรั้บการประเมนิภายนอกรอบสอง ให้ใช้ผล
การประเมินรอบแรกโดยไม่ต้องมีมาตรฐานใดไดร้ะดับคุณภาพหน่ึง

คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะทำให้โรงเรียนขนาดเล็กประมาณ
หมื่นโรงไม่อยู่ในข่ายการถ่ายโอน จึงเห็นควรให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยในภาพรวมของทั้ง
๑๔ มาตรฐานเป็นเกณฑ์การพิจารณา และเห็นว่า อปท. ที่มีความพร้อม มีงบประมาณ
และประสงค์รับโอนสามารถนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นได้ โดยมีเงื่อนไขว่า อปท. ที่รับโอนต้องมีแผน
พัฒนาโรงเรียนท่ีชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.

ในการประชมุเม่ือวันที ่๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้มีมติเห็นชอบตามความเหน็ของคณะอนุกรรมการฯ

อนึ่ง ในระยะที่เกิดความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่
อปท.นั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.รุ่ง แก้วแดง) ได้มอบหมายสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  ศึกษาการกระจายอำนาจของประเทศต่างๆ เพื่อหาองค์ความรู้จาก
หลักการ รูปแบบ และการกระจายอำนาจ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้
ผลการสงัเคราะหง์านวจัิยใน ๘ ประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศฝรัง่เศส อังกฤษ สหรฐัอเมริกา มาเลเซยี
สาธารณรฐัเกาหล ีญ่ีปุ่น ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์ ได้ข้อเสนอแนะทีส่ำคญัดังน้ี



63
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก

๑. ต้องนำหลักการการกระจายอำนาจที ่แท้จริงและถูกต้องมาเป็นหลักในการ
จัดระบบการกระจายอำนาจ เช่น หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักความเป็นมืออาชีพ
ด้านการศึกษา หลักความเป็นอิสระในการตัดสินใจ หลักคุณประโยชน์ทางการศึกษาของผู้เรียน
หลักธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา ฯลฯ เพื่อให้การศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีระบบโครงสร้างและกลไกที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การคึกษาของชาติ
มีคุณภาพทดัเทยีมประเทศทีพั่ฒนาแลว้

๒. เพื ่อให้การจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความเป็นอิสระ
เป็นการกระจายอำนาจสู่ประชาชนอย่างแท้จริง และปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง
ต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยผู้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา สามารถอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ และเป็นที่ยอมรับ
นับถือของสงัคม  เพ่ือให้การศกึษาเปน็อิสระจากฝา่ยปกครองและการเมอืงโดยมกีฎหมายรองรบั

๓. ควรเน้นการกระจายอำนาจสู ่สถานศึกษา (School-Based Management)
เพื่อให้การตัดสินใจไปอยู่ในระดับที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด และสถานศึกษามีอิสระในการ
บริหารทัง้ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารทัว่ไป ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายทีก่ำหนดให้สถานศกึษาเป็นนิติบุคคล

๔. ให้มีระบบการบรหิารงานบคุคลสำหรบัคร ูและบุคลากรทางการศกึษาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักประกันว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ได้รับการดูแลที่ดีทั้งค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งมีโอกาสในการมี
สว่นร่วมตัดสนิใจ ไม่ดอ้ยไปกวา่สทิธปิระโยชนต่์าง ๆ ท่ีไดรั้บอยู่เดมิ

๕. ให้มีระบบการบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งการระดม
การจัดสรร และการใช้งบประมาณ อันจะก่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งมีระบบ
การตรวจสอบความโปรง่ใส เพ่ือให้การใชง้บประมาณเกดิประโยชนก์บัผู้เรียนมากทีส่ดุ

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย
เพ่ือส่งเสริมการศกึษาตลอดชวิีต และสร้างสงัคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้

๓. ข้อเสนอแนะ
เนื ่องจากการถ่ายโอนภารกิจทางการศึกษาตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั ้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความล่าช้าด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ
ดังกล่าว และได้มีการแต่งตั้งองค์คณะบุคคลขึ้นรับผิดชอบหลายคณะ เพื่อหาข้อสรุปในประเด็น
ต่าง ๆ ซ่ึงขณะนีอ้ยู่ระหว่างดำเนนิการ  จึงเห็นควรดำเนนิการดงัน้ี
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๑) ให้มีการเร่งรัดการสร้างความชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้ทัน
การประเมินความพร้อมในการขอรับโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีควรต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ำหนด

๒) เร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้ง
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในมาตราที ่๔๒ ของพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ

๓) เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การถ่ายโอนและ
การมีส่วนร่วมของท้องถ่ินในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย  รวมถึงการสร้างความม่ันใจ
หรือมีทางเลอืกอืน่ๆ ให้แกค่รแูละผู้บริหารสถานศกึษาเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนต่์าง ๆ ทีจ่ะไดรั้บว่า
ไม่น้อยกวา่เดมิ  เม่ือโอนไปอยูก่บั อปท.

๔) สนบัสนนุให้ อปท. จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  เพ่ือสง่เสรมิ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยการประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น
นอกเหนอืจากการจดัการศกึษาในรปูแบบของระบบโรงเรยีน
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๑. หลกัการ แนวคดิ และนโยบาย
เจตนารมณข์องรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ต้องการยกระดบั

ความรู้ข้ันพ้ืนฐานของคนไทยใหสู้งข้ึน  เพ่ือให้สามารถดำรงชวิีตอยู่ได้ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็ว จึงกำหนดให้คนไทย
ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและเพื ่อสนองตอบต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว พระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไดก้ำหนดให้
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีนอกจากจะดำเนินการโดยรัฐ  เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แล้วยังให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่มีสทิธจัิดการศกึษาขัน้พ้ืนฐานดว้ย โดยจะตอ้งมีการออก
กฎกระทรวงรองรบัการดำเนนิงานดงัทีไ่ด้ระบุไว้ในมาตรา ๑๒

โดยที่แนวคิดของการจัดการศึกษาตาม มาตรา ๑๒  มีลักษณะหรือรูปแบบที่เรียกว่า
"การศึกษาทางเลือก" (alternative  education) ซึ่งที่เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น
หลากหลายในรูปแบบและวิธีการตามปรัชญา แนวคิดที่ใช้หลักของศาสนา หลักของธรรมชาติ
หลักการพัฒนาแบบองค์รวมในการจัดการศึกษา เพื่อสนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
แตกต่างกันไป  เป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ดังนั้น  เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลือ่นการศกึษาทางเลอืก  พระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไดบั้ญญัติสาระ
ต่างๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าว  เช่น ให้สามารถจัดในสถานศึกษาประเภท
ศูนย์การเรยีน (ม.๑๘(๓)) ท่ีไม่จำเป็นต้องใช้ระเบียบ กฎเกณฑ ์เช่นเดยีวกบัสถานศกึษาประเภท
โรงเรียนทั่วไป  เช่น  การกำหนดให้ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๔๐)
ผู้สอนไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ม.๕๓)  แต่มีการควบคุมคุณภาพโดยมีระบบ
การประกันคุณภาพภายใน (ม.๔๘) และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก เช่นเดียวกับ
สถานศึกษาทุกแห่ง (ม.๔๙) และรัฐยังส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน  โดยกำหนดให้องค์กรเหล่าน้ี
มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งในเรื่องของความรู้ เงินอุดหนุนการจัดและการลดหย่อนหรือยกเว้น
ภาษ ี(ม. ๑๓ ,ม.๑๔  และ๖๑)
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๒. ศูนย์การเรียนรูปแบบของสถานศึกษาทางเลือก
มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้การรับรองสิทธิ

ภาคสังคมและประชาชน ทั้งบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สามารถท่ีจะเป็นผู้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้
นอกเหนือจากเดมิท่ีรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจัดอยู่พร้อมกับกำหนดไวใ้นมาตรา
๑๘(๓) กำหนดให้มีสถานศึกษาอีกประเภทหนึ่ง (ที่มีความแตกต่างไปจากโรงเรียน) เรียกชื่อว่า
"ศนูยก์ารเรยีน"

พิจารณาตามความในพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาตฯิ คำ "ศนูย์การเรยีน" ทีป่รากฏ
ในมาตรา ๑๘(๓) แสดงความหมายใน ๓ ลักษณะใหญ ่คือ

๑) ศูนย์การเรียน เป็น "สถานศึกษา" ประเภทหน่ึง เช่น เดียวกับโรงเรียนและสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย

๒) ศูนย์การเรียน เป็นสถานศกึษาทีจั่ดการศกึษาปฐมวัยและการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
๓) ผู้จัด "ศูนย์การเรียน" ดำเนินการได้ทั้งโดยภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานจัดการศึกษา

นอกโรงเรยีน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และโดยภาคสงัคมทีมี่ความหลากหลาย ไดแ้ก ่ บุคคล
ครอบครวั ชุมชน องคก์รชมุชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห ์และสถาบนัสงัคมอืน่

นอกจากนัน้ ศูนย์การเรยีนยังมีความเชือ่มโยงไปถึงข้อกำหนดในเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกัน
ดังน้ี

๑) การจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทีด่ำเนนิการโดยบคุคล ครอบครวั และสถาบนัทางสงัคม
ต่าง ๆ ทีร่ะบุให้สทิธไิว้ในมาตรา ๑๒ จะมีสถานภาพทางกฎหมายเปน็ ศนูย์การเรยีน

๒) ศูนย์การเรียน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ตามมาตรา ๑๔ และ
ตามมาตรา ๖๑ การจดัสรรเงนิอุดหนุนการศกึษาตามความเหมาะสมและความจำเปน็

๓) ศูนย์การเรียนมีหน้าที่ต้องดำเนินการในฐานะที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (เช่นเดยีวกบัโรงเรยีน)  ในข้อกำหนดตา่ง ๆ ได้แก่

(๑) จัดการศกึษาในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่หรอืทัง้สามรปูแบบ (ในระบบ นอกระบบ
ตามอธัยาศยั) ตามมาตรา ๑๕

(๒) ต้องยึดแนวการจัดการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผู้เรียน
และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งจัดทำสาระหลักสูตร
สถานศกึษาของตน ตามกำหนดในหมวดที ่๔

(๓) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรา ๓๔
และมีความผกูพันกับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ตามมาตรา ๓๗
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(๔) อยู่ภายใตร้ะบบการประกนัคณุภาพการศกึษาตามหมวด ๖
(๕) เร่ืองท่ีได้รับการยกเวน้เป็นกรณีเฉพาะ ได้แก่ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศกึษา

ตามมาตรา ๔๐ ครูและบุคลากรของศูนย์การเรียนไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชพี ตามมาตรา ๕๓

กล่าวได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เปิดโอกาสให้องค์กร
ทางสังคมต่าง ๆ มีสิทธิจัดการศึกษาตามแนวทางของการศึกษาทางเลือกในรูปแบบของ
สถานศึกษาที่เรียกว่า "ศูนย์การเรียน" แต่ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องเป็นไปทางที่กำหนดไว้ใน
กฎระเบยีบต่าง ๆ

๓.  การเคลือ่นไหวของการศกึษาทางเลอืกในระดบัสากล
จากรายงานการสัมมนาระดับชาติเพ่ือการพัฒนาการศึกษาทางเลือก  ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่างนักการศึกษาด้าน "การศึกษาเสรี" ในเอเชียและแปซิฟิก อันได้แก่
ประเทศออสเตรเลยี เดนมารก์ อินเดยี ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด ์รัสเซยี เกาหล ีไต้หวัน และประเทศไทย
ซึ่งจัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการวิจัยนโยบายการศึกษาของญี่ปุ่น (National Institutes of
Educational Policy Research -NIER)  ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น เม่ือวันที ่๑๘ - ๒๗ มีนาคม
๒๕๔๕  ผลการสัมมนาได้ข้อมูลว่าการจัดการศึกษาทางเลือกในทุก ๆ ประเทศ เริ่มด้วยบริบท
ของแต่ละประเทศที่สะท้อนถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม การเมือง และสังคม และเริ่มได้รับการ
ยอมรับจากฝา่ยตา่ง ๆ เพ่ิมมากขึน้

สำหรับประเทศเกาหลีใต้และไต้หวัน ซ่ึงอาจเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้น้ัน
การจดัการศกึษาทางเลอืกยงัคงอยูใ่นระยะเริม่ต้น โดยในเกาหลใีต้น้ัน โรงเรียนทีจั่ดการศกึษาเสรี
(free schools) เพิ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสถานศึกษาทางเลือกในระบบการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน
เมื่อกลางทศวรรษ ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓) นี้เอง  และความตระหนักของสังคมในเรื่อง
การศึกษาทางเลือกและจำนวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาเสรีก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนในไต้หวัน
มีการก่อตั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาเสรีขึ ้นครั้งแรกเมื่อทศวรรษ ๑๙๙๐ ภายหลังการชุมนุม
ประทว้งเพ่ือการปฏรูิปการศกึษาในกรงุไทเปเมือ่ พ.ศ.๒๕๓๗ ในประเทศญีปุ่่น ซ่ึงสภาพแวดลอ้ม
ของญี่ปุ่นคล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมของไต้หวันและเกาหลีใต้  ได้มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ทางเลือกเกิดขึ้นมาใหม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ทศวรรษ ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๓ )
เป ็นต ้นมา จำนวนโรงเร ียนที ่จ ัดการศ ึกษาเสร ี และสถานศึกษาแบบ free space
ทัว่ประเทศเพิม่ขึน้สงูมาก

ในประเทศรัสเซีย การพัฒนาการศึกษาที่ไม่มีการจัดระดับชั้นเรียน ในสถานศึกษา
ปัจจ ุบ ันที ่ เร ียกว ่า park school เร ิ ่มต ้นทศวรรษ ๑๙๙๐ (พ .ศ .๒๕๓๓-๒๕๔๓)
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โรงเรียนทีจั่ดการศกึษาเสร ีเหล่านีเ้ร่ิมไดรั้บการสนบัสนนุภายใตก้ารชกัจูงของนักวทิยาศาสตร ์ครู
และนักหนังสือพิมพ์ท่ีมีความเช่ือในเร่ืองเสรีภาพของปัจเจกบุคคล

สำหรับในประเทศไทย การก่อตั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาเสรีเริ่มต้นเมื่อทศวรรษ ๑๙๘๐
(พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๓๓) พร้อมๆ กับความก้าวหน้าของประเทศในด้านการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โรงเรียนหลายๆ แห่งที่ก่อตั้งขึ้นในปัจจุบันมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กที่
ถูกทอดทิง้ เด็กกำพรา้ และเดก็ทีด้่อยโอกาส บางโรงเรยีน เช่น หมู่บ้านเดก็ (โรงเรียนหมู่บ้านเดก็)
ยังใช้โรงเรียนเป็นบ้านที ่อยู ่อาศัยสำหรับเด็ก ๆ ด้วย โดยให้อาหาร ที ่พักพิง เสื ้อผ้า
และยารักษาโรคแก่เด็ก เช่นเดียวกับในประเทศอินเดีย ซึ่งมีประวัติอันยาวนานด้านการศึกษา
แบบองค์รวมในระบบการศึกษาแบบดั ้งเดิม มีการจัดการศึกษาทางเลือกเพื ่อตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กที่ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ไม่ได้ไปโรงเรียนหรือไม่สามารถไป
เข้าเรียนในโรงเรยีนปกตไิด้

ในประเทศออสเตรเลีย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในระหว่างทศวรรษ ๑๙๖๐-
๑๙๗๐ (พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๒๓) เป็นตัวกระตุ้นให้มีการจัดการศึกษาทางเลือกขึ้น อย่างไรก็ตาม
การก่อต้ังโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเสรีข้ึนใหม่ ก็ได้ชะลอตัวลง ต้ังแต่ทศวรรษท่ี ๑๙๗๐ (พ.ศ.๒๕๑๓-
๒๕๒๓) เป็นต้นมา สว่นในประเทศนวิซีแลนด ์ในช่วง ๑๕๐ ปีทีผ่่านมา มีโรงเรียนทีจั่ดการศกึษา
เสรทีีพ่่อแม่ ผู้ปกครองกอ่ต้ังข้ึนอย่างนอ้ยทีส่ดุ ๑๕-๒๐ โรงเรยีน และโดยทีเ่ป็นประเทศขนาดเลก็
นิวซีแลนด์จึงมีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่สนับสนุนการปฏิรูปทางสังคม และประชาชนก็เคยชิน
กับการทดลองและการแลกเปลีย่นอำนาจในระดับหน่ึง

ผลการสมัมนาในครัง้น้ันไดข้อ้สรปุวา่
๑. หลักการของความหลากหลาย การเคารพนับถือซึ่งกันและกัน และการตอบสนอง

ความต้องการของปัจเจกบุคคลเป็นค่านิยมที่สำคัญยิ่งของระบอบประชาธิปไตย และเป็นค่านิยม
ท่ีต้องได้รับการเคารพนบัถือในบริบทของการศกึษาทางเลอืกดว้ย

๒. การให้โอกาสแก่คนทุกคน ความยุติธรรมและความเสมอภาค ซ่ึงเป็นหลักการปกครอง
ของระบอบประชาธปิไตย เป็นสิง่สนบัสนนุการศกึษาทางเลอืกโดยแทจ้ริง

๓. รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องเร่งตรวจสอบข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายของตนและ
สิทธิของประชาชนในการได้รับการศึกษาแบบเสรีอย่างเหมาะสม ตามที่ประกาศไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (International Bill of Human Rights) ด้วย
และใช้ดุลยพินิจพิจารณาพันธะกิจของตนในการจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทัศนะของ
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"ผู้ทีไ่ม่ไดเ้ข้าเรยีนในโรงเรยีน"  "ผู้ทีป่ฏิเสธทีจ่ะเข้าเรยีนในโรงเรยีน" และ "ผู้ทีอ่อกกลางคนั"
๔. รัฐบาลควรเคารพนับถือสิทธิของพ่อแม่ ผู ้ปกครอง ในการใช้เสรีภาพของตน

ในการเลือกเข้ารับการศึกษาของบุตรหลาน และสิทธิของประชาชนในการก่อตั ้งโรงเรียน
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๑๓ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

๕. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ควรให้ความเคารพนับถือคุณสมบัติของการศึกษา
ทางเลือกในด้านเสรีภาพและความหลากหลายซึ ่งสอดคล้องกับการรับรองสิทธิมนุษยชน
ท่ีรัฐธรรมนูญของชาติต่างๆ ส่วนใหญ่ให้การสนบัสนุน

๖. การศึกษาต้องได้รับการคุ้มครองและการปกป้องตามกฎหมายจากผลประโยชน์
ทางการเมอืงของสมาชกิพรรค และการเปลีย่นแปลงในรฐับาลทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ

๗. รัฐบาลมีบทบาทหน้าที่ที ่จะต้องจัดสภาพแวดล้อมซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีสิทธิ
ที่จะเลือกในการตัดสินหาแนวทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตน และการสนับสนุนสิทธิ
การเลอืกบนฐานของความเสมอภาคเปน็เร่ืองท่ีมีความสำคญัเท่าๆ กัน

๘. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศกึษาทกุคน รวมท้ังนักการศกึษาดา้นการศกึษาทางเลอืก
และผู้เกีย่วข้องอ่ืนๆ อาท ิข้าราชการ และผู้กำหนดนโยบายควรรว่มกนัทำงาน ในการแลกเปลีย่น
และแบ่งปันข้อมูลและความคดิเห็นกันเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก

๙. บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมในการศึกษาเป็นสิ่งที่มีค่าสูงยิ่ง
ต่อการศึกษาของเด็ก พ่อแม่ ผู ้ปกครอง จึงจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความสนใจและ
การเขา้มีส่วนร่วมในการศกึษาของบตุรหลานอยา่งเพียงพอมากกวา่ปล่อยความรบัผิดชอบทัง้มวล
ให้แก่ครูและระบบการเรยีนการสอน

๑๐. กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ
เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ดังนั้น การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการบีบบังคับ
จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง บทบาทของครูในฐานะ "เพื่อนสนิท" และการเคารพนับถือตนเองของครู
และการคำนงึถึงความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีต้องให้การยอมรบัด้วย

๑๑. วงการวิชาการและกลุ่มผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเลือกควรดำเนินการ
วิจัยเพิ่มเติมในอุปสรรคที่พบในการนำเสนอหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของรัฐที่
ปรับปรุงใหม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบและประสบการณ์ของตนกับผู้อื ่นที่มีส่วนร่วม
ในการทำงาน

๑๒.การสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนและเครือข่ายปัจเจกบุคคลที่มีพลัง ซึ่งเป็นตัวแทน
ของรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายในการจัดการศึกษาทางเลือกเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น
อย่างยิง่ ดว้ยเครอืข่ายดงักลา่วจะมบีทบาทในการประสานงาน การแลกเปลีย่นแบ่งปันองคค์วามรู้
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และประสบการณ์ และการพัฒนากลไกสนับสนุนที่ดียิ ่งขึ ้นด้วยความพยายามของส่วนรวม
เพ่ือกระตุน้ให้สถาบนัระดบัทอ้งถ่ินระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิไดรั้บรู้อย่างรวดเรว็

๑๓. องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก และกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ
ควรดำเนินการจัดสัมมนาหรือจัดการประชุมปฏิบัติการว่าด้วยการศึกษาทางเลือก ในระดับนานาชาติ/
ระดับภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กๆ

๑๔. ส่งเสริมสนับสนุนการยอมรับและการเคารพนับถือความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์
รวมทั้งความสัมพันธ์ของเรากับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทั้งมวล รวมถึงการสนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้และความเข้าในในเร่ืองพ้ืนฐานด้านจิตวิญญาณของการดำรงชวิีตของเรากับการศึกษา

๔. สภาพปัจจุบันของประเทศไทย
ปัจจุบันได้มีการจัดการศึกษาทางเลือกกันอยู่บ้างแล้วในกลุ่มเล็ก ๆ  ตามแนวคิดด้านจิตวิทยา

ปรัชญา ศาสนธรรมและมนุษยธรรม ที่เน้นว่าการศึกษาเป็นการเรียนรู้ชีวิตหรือเป็นวิถีชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์เชื ่อมโยงกับสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
มุ ่งให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของผู้เรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาปัจเจกบุคคลแล้ว
ยังมุ่งเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการสะท้อนว่าการพัฒนาที่แท้และยั่งยืนต้องเกิดจาก
ความต้องการและการดำเนินงานของภาคประชาชนเป็นสำคัญ การศึกษาทางเลือกจึงเป็น
แนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาบนฐานของชุมชน แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา กฎ ระเบียบ
ของรัฐไม่เอื้อต่อการดำเนินงานและการจัดการศึกษาของกลุ่มดังกล่าว จึงทำให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างไม่คล่องตัว และบางส่วนต้องดำเนินการอย่างไม่เปิดเผย หรือตรงไปตรงมา เช่น
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือมูลนิธิ ที่ต้องใช้วิธีการนำเด็กไปจดทะเบียนไว้กับโรงเรียน
ที่มีปรัชญาการศึกษาตรงกัน หรือสถานประกอบการที่จัดการศึกษาให้แก่คนงานของตนเอง
ได้อย่างครบวงจรแตต้่องดำเนนิการในรปูของศนูย์การเรยีนของหนว่ยงานภาครฐั  เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่ได้รับบริการการศึกษาที่จัดโดยองค์กร ประเภทบุคคล ชุมชน
องคก์รเอกชน (มูลนิธิ) สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา สว่นใหญ่เป็นกลุม่ดอ้ยโอกาสประเภท
ต่างๆ เช่น กลุ่มที่มีฐานะยากจน เด็กที่ขาดผู้ดูแล ครอบครัวแตกแยกเด็กเร่ร่อน และมีปัญหา
ด้านสังคมอื่น ๆ เด็กที่อยู่ในชนบทห่างไกล กลุ่มแรงงาน เด็กพิการประเภทต่างๆ รวมถึง
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรของรัฐไม่สามารถจัดบริการได้อย่าง
เหมาะสมหรือนำบริการการศึกษาให้เข้าถึงผู้เรียนได้ โดยองค์กรเหล่านี้ดำรงอยู่ได้ด้วยการระดม
ทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมี
คุณภาพและต่อเน่ืองเท่าท่ีควร
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องคก์รทางสงัคมทีไ่ดด้ำเนนิการจดัการศกึษาหรอืจัดกระบวนการเรยีนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ
ตามความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
หรือที่เรียกกันในระดับสากลว่า Home School นั้น เกิดจากรากฐานดั่งเดิมของไทยในอดีต
ที ่มีบ้านและวัดเป็นสถานเรียนรู ้สำคัญ  จึงมีครอบครัวกลุ ่มหนึ ่งที ่มีความคิดว่า พ่อแม่
มีหน้าทีใ่นการสรา้งลกู  จึงไดจั้ดการศกึษาใหแ้กลู่กเอง  เร่ิมจาก ๒-๓ ครอบครวัในชว่งปี ๒๕๒๐ -
๒๕๓๐ และปัจจุบันไดข้ยายเพิม่ข้ึนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ครอบครวักระจายอยูท่ัว่ประเทศ และมีพัฒนา
การสู่การรวมกลุ่มครอบครัว บางส่วนมีการประสานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา
ที ่ยอมรับจดทะเบียนเด็กไว้ในโรงเรียน ในขณะที ่กฎหมายของรัฐยังไม่เปิดให้ครอบครัว
จัดการศึกษาเองได้ ปัจจุบันได้มีศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเกิดขึ้นและ
อยู่ระหว่างขอจดัตัง้เป็นสมาคม

นอกจากนี้ ยังมีมูลนิธิและศูนย์การเรียนที่ดำเนินการจัดการศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เช่น มูลนิธิท่ีจัดการศกึษาให้เด็กด้อยโอกาสหรอืเด็กพิการ ได้แก่ มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
มูลนิธินวมนุษยธรรม หรือสถานประกอบการที่จัดศูนย์การเรียนแบบการศึกษานอกโรงเรียน
ที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ แห่ง เช่น ศูนย์การเรียนบ้านต้นซุง ศูนย์การเรียนของบริษัทไซโจเดนกิ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัทศรไีทยซปุเปอร์แวร์ ศูนย์การเรยีนของภูมิปัญญา เช่น ครูบาสทุธินันท์
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ศูนย์การเรียนของสถาบันศาสนาต่างๆ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที่มี
เจตนาในการจัดกระบวนวิชาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของตน เช่น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สถาบันพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นต้น

เนื่องจากการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๒ นั้น จะดำเนินการได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย
หลายประการ การนำเสนอสภาพปัจจุบันในรายงานฉบับนี้ ได้สรุปผลตามปัจจัยที่สำคัญ ๕
ประการดังนี้

๔.๑ การออกกฎหมายรองรบั
 สภาพปจัจุบัน
๑) กฎกระทรวงท่ีแล้วเสร็จ

(๑) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศใช้เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ ขณะน้ีมีครอบครัวจดทะเบียน ๑๓ ครอบครัว

(๒) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจ ัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในศนูย์การเรยีน ประกาศใชเ้ม่ือวันที ่๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ ขณะนีมี้สถานประกอบการ
จดทะเบยีน ๑ แห่ง

(๓)  กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสถาบันพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๘
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๒) กฎกระทรวงทีอ่ยู่ระหวา่งดำเนินการ
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานขององค์กรชุมชน

และองค์กรเอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน ยกร่างโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นำเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองฯ คณะที ่๔ เม่ือวันที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติในประเด็นการลดหย่อนภาษีโดยให้กระทรวง
ศึกษาธิการ หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ว่าควรจะเป็นเรื ่องใด อย่างไร แล้วยกร่าง
พระราชกฤษฎกีาหรอืร่างกฎกระทรวง แล้วแต่กรณ ีทัง้น้ี คณะกรรมการกลัน่กรองฯ ให้พิจารณา
ถึงการลดหย่อนยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่ครอบครัว สถานประกอบการ
ตามมาตรา ๑๔ เพ่ือเป็นการระดมทรพัยากรจากองคก์รตา่งๆ ตามมาตรา ๕๘ ของพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย ขณะนี้การดำเนินงานในเรื ่องการลดหย่อนยกเว้น
ภาษขีององคก์รตา่งๆ ตามมาตรา ๑๔ ยังไม่ไดข้้อสรปุ

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงฉบับนี ้ได้ถูกกำหนดอยู่ในแผนพัฒนากฎหมาย
ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลในความรับผิดชอบของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร ทีต้่องเร่งรัดดำเนนิการจดัสง่ให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาภายในเดอืนกนัยายน
๒๕๔๘ ซ่ึงขณะน้ีร่างกฎกระทรวงดงักล่าวแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ดำเนินการพัฒนากฎหมายของสว่นราชการ เพ่ือส่งให้คณะรัฐมนตรีต่อไป

๓) กฎหมายท่ียังมิได้ดำเนินการ
(๑) กฎกระทรวงวา่ดว้ยสทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยสถาบนัศาสนา

อ่ืน ๆ  นอกเหนือจากสถาบนัศาสนาพทุธ
(๒) กฎหมายว่าด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามมาตรา

๑๔ (๒) ของทกุองคก์ร
(๓) กฎหมายว่าด้วยการลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา

สำหรบัองคก์รตา่งๆ  ทีจั่ดการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ตามมาตรา ๑๔(๓) ของทกุองคก์ร
ในข้อนี้พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีการยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนการศึกษา ไม่รวมถึงสถานศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนที่จัดโดยองค์กรต่างๆ
ตามมาตรา ๑๒ (คำว่าสถานศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมายถึง สถานศึกษา
ของทางราชการ สถานศึกษาองค์กรของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) และกระทรวงการคลัง ต้องการข้อมูล
การจดัการศกึษาตาม มาตรา ๑๒ ทีเ่ป็นรูปธรรมชัดเจน ซ่ึงขณะนียั้งมีอยู่น้อย
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ข้อสังเกตในการออกกฎหมาย
๑. หลายๆ ฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติมีความเห็นว่า กฎกระทรวงที่

ประกาศใช้มีลักษณะเป็นกฎหมาย กำกับ ควบคุมมากกว่าส่งเสริม สนับสนุน ตามหลักการ/
แนวคิดเดิม แม้ว่าคณะกรมการกลั่นกรองฯ และคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้การยกร่างกฎกระทรวง
โดยเน้นหลักการของการสง่เสริม

๒. แม้ว่าการออกกฎหมายด้านสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๒
จะแล้วเสรจ็ แต่กฎหมายดา้นสทิธปิระโยชนต่์าง ๆ ยังไม่แล้วเสรจ็ ทำใหไ้ม่เกดิการปฏบัิติ

๓. ความลกัหลัน่ในการออกกฎหมาย พบว่า แนวปฏบัิติในการอนญุาตใหค้รอบครวั
จดทะเบียนได้ ต้องให้คณะกรรมการเขตพื ้นที ่พิจารณา  ขณะที ่การขอจดทะเบียนของ
สถานประกอบการสามารถดำเนินการได้ เมื ่อผู ้อำนายการเขตพื ้นที ่การศึกษาเห็นชอบ
โดยไม่ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเขตพืน้ท่ี   และขณะเดียวกันกฎกระทรวงว่าด้วย
สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสถาบันพุทธศาสนา  ระบุให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
ในดา้นวชิาการและเงนิอุดหนนุจากรฐั  สำหรบัการจดัการศกึษา  ขณะทีฉ่บับอ่ืนๆ มิไดก้ลา่วถงึ

ส่ิงท่ีต้องดำเนินการต่อไป
เร่งรัดการออกกฎหมายทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดใหแ้ล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ดังน้ี
๑. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ

สถาบันสังคมอ่ืน ๆ
๒. กฎกกระทรวงวา่ดว้ยการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานโดยสถาบนัศาสนาอืน่ ๆ
๓. กฎหมายวา่ดว้ยเงินอุดหนุนจากรฐัในการจดัการศกึษาตามมาตรา ๑๔(๒)
๔. กฎหมายว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา

สำหรบัองคก์รตา่ง ๆ ทีจั่ดการศกึษาตามมาตรา ๑๔ (๓)
๔.๒ ความรู้ ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานของ

ผู้เก่ียวขอ้ง
สภาพปจัจุบัน
การเปดิใหอ้งคก์รตา่ง ๆ นอกเหนอืจากภาครฐั เอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

จัดการศกึษา นับว่าเปน็เร่ืองใหม่ทีข้่าราชการสว่นใหญ่ไม่คุน้เคย และยังมองการศกึษาในรปูแบบ
เก่า การขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องนี้จึงเป็นไปค่อนข้างช้า นับตั้งแต่การออกกฎหมายด้วย
แนวคิดของความไม่ไว้วางใจ กฎหมายจึงมีลักษณะของการควบคุมมากกว่าส่งเสริมสนับสนุน
และเนื่องจากรูปแบบการจัดการศึกษาขององค์กรต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๒ จะมีลักษณะยืดหยุ่น
แตกต่างจากการศึกษาในระบบที่มีรูปแบบแน่นอน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการผสมผสานของ
การศึกษานอกระบบและอัธยาศัย ประกอบกับหลายองค์กรยึดแนวการดำเนินงานตามปรัชญา
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การศกึษาทางเลอืก ทีค่นสว่นใหญ ่โดยเฉพาะเจา้หนา้ทีภ่าครฐัทีเ่กีย่วขอ้งยังมีความรู ้ความเขา้ใจ
ไม่มากพอ เป็นผลให้ครอบครัวยังไม่มีความมั่นใจและขอจดทะเบียนไปเพียง ๑๓ ครอบครัว
แม้ว่าผูท้ีส่นใจจะขอจดทะเบยีนจะมีมากขึน้ อย่างไรกต็ามขณะนีห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้เร่ิมให้ความสนใจมากขึน้เป็นลำดับ

จากการสำรวจถึงเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ มีครอบครัวที ่จัดการศึกษาให้บุตรเอง
และประสงคจ์ะจดัใหมจ่ำนวน ๑๘๙ ครอบครวั จำแนกเปน็ครอบครวัทีจั่ดอยูเ่ดมิ ๖๘ ครอบครวั
และครอบครวัใหม่ทีป่ระสงคจ์ะจัดจำนวน ๑๒๑ ครอบครวั ซ่ึงจำแนกโดยละเอยีดไดเ้ป็น ๙ กลุม่
ดังน้ี

ท่ีมา : สถาบันบ้านเรียนไทย สรุปตัวเลขครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว/ครอบครัว
ทีค่าดวา่จะจดั/ ครอบครวัผู้สนใจ ต้ังแต่ มกราคม - ตุลาคม ๒๕๔๘ (เอกสารอดัสำเนา)

ลำดับท่ี ประเภท

ครอบครัวท่ีจัดอยู่เดิม ๖๘
ครอบครวัท่ีได้รับอนุญาตใหจั้ดการศกึษาตามกฎหมาย ๑๓
ครอบครวัทีติ่ดตอ่กบั สพท. และรอการอนญุาตใหจั้ดการศกึษา  ๕
ครอบครัวที่ฝากชื่อไว้กับโรงเรียน ๓๗
ครอบครวัทีเ่ดก็อยูใ่นระบบ กศน.  ๗
ครอบครวัทีอ่ยู่ในระบบ Home school ของตา่งประเทศ  ๓
ครอบครวัทีจั่ดการศกึษาแบบอสิระไมอิ่งกบัระบบใด ๆ  ๓
ครอบครวัใหมท่ีป่ระสงคจั์ด                                                             ๑๒๑
ครอบครวัทีก่ำลงัจะจดัการศกึษา ๓๒
ครอบครัวท่ีมีความสนใจและอยูร่ะหว่างศึกษาข้อมูล ๗๒
ครอบครวัจากคลนิิกสถาบนับ้านเรียนไทย ๑๗

รวมท้ังส้ิน ๑๘๙

จำนวน
(ครอบครัว)

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗
๘
๙
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ส่ิงท่ีต้องดำเนินการต่อไป
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การนำนโยบายเรื่องนี้ไปปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย จำเป็น

ต้องทำให้ข้าราชการที่เกี ่ยวข้องเปลี ่ยนแปลงทัศนคติ และวัฒนธรรมการทำงาน มองเห็น
ความสำคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบาย
หลักของรัฐและเป็นแนวทางของการบริหารบ้านเมืองยุคใหม่  โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
จนถึงระดับการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการทำงาน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง เขตพื้นที่
ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐและองค์กรต่างๆ
การจดัทำคูม่อืแนวทางปฏบิตัใิหผู้เ้กีย่วขอ้ง

๔.๓การสง่เสริมสนบัสนนุ จูงใจ
สภาพปจัจุบัน
ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ เพราะกฎหมายสิทธิประโยชน์ยังไม่มีการดำเนินงาน

รวมถึงองค์กรรับผิดชอบในส่วนกลางยังไม่ได้ทำหน้าที่ตามภารกิจเท่าที่ควร เขตพื้นที่ซึ ่งมี
หน้าที ่ส ่งเสริมสนับสนุน มีข้อจำกัดด้วยเจ้าหน้าที ่ท ี ่ร ับผิดชอบคุ ้นเคยกับรูปแบบของ
การศึกษาในระบบ ขณะนี้การจัดการศึกษาขององค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษานอกระบบ
ผสมกับการศึกษาตามอัธยาศัย และมีความหลากหลายยืดหยุ ่นมาก จึงเป็นอุปสรรคต่อ
การจดทะเบียนและการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ทั้งในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุน การวัด
ประเมินผลผู้เรียน  และการเทียบโอนผลการเรียน  นอกจากนั้น  ระบบการศึกษาในภาพรวม
ยังไม่ไดเ้ตรียมการรองรบั การจดัการศกึษาขององคก์รตา่งๆ ในการศกึษาตอ่ระดบัอุดมศกึษา

ส่ิงท่ีต้องดำเนินการต่อไป
๑) ส่วนกลาง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบตามกฎหมายต้องกำหนดให้มีองค์กรรองรับภารกิจชัดเจนที่สามารถให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ และครบวงจรและให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบเป็นผู้แทนมาจาก
องคก์รตา่ง ๆ ร่วมดว้ย

๒) ในระดับเขตพื้นที่ ควรมีเจ้าหน้าที่จากการศึกษานอกระบบโรงเรียน เข้าไปร่วม
ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนนิงานการจดัการศกึษาขององคก์รต่างๆ ด้วย

๓) ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว และสร้างเครือข่ายใหม่
ให้มีความพร้อมเพื่อเป็นกลไกของรัฐหน้าที่ประสานเชื่อมโยงหน่วยจัดการศึกษาที่มีอยู่และ
ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป

๔) ปรับระบบการศึกษาท่ีมีอยู่ท้ังในเร่ืองของหลักสูตร มาตรฐาน การวัดและประเมินผล
การเทยีบโอน  การเขา้ศกึษาตอ่  ให้เอ้ือต่อการจดัการศกึษาขององคก์รเหลา่นี้
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๕) สนับสนุนให้เกิดปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรต่างๆ ทั้งในเรื่องของ
ธนาคารหลักสูตร ระบบการเทียบโอน แหล่งเรียนรู้ การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ทีก่วา้งขวางหลากหลาย ฯลฯ

๖) สนับสนุนให้เกิดการวิจัย สะสมองค์ความรู ้ที ่เกิดจากการจัดการศึกษาของ
องค์กรต่างๆ และบริหารจัดการใหเ้กิดการนำไปใชป้ระโยชน์อย่างแพร่หลาย เพราะการดำเนนิงาน
ดงักลา่วถอืว่า เป็นนวตักรรมทางการศกึษาทีจ่ะช่วยยกระดบัคณุภาพของคนไทยสว่นใหญไ่ด้

๔.๔  การเชือ่มโยงกบัการศกึษาในระบบ
 สภาพปจัจุบัน
ขณะนี้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวบางแห่งได้เชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบ

โรงเรียน โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การให้ผู้เรียนเรียนบางวิชาท่ีโรงเรียน  เรียนบางวิชากับพ่อแม่
ซึ่งถ้าพัฒนาให้เกิดความเชื ่อมโยงกันมากขึ้นได้จะช่วยเอื ้อประโยชน์ซึ ่งกันและกันที่จะทำ
ให้เกิดการจัดการศึกษามีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมถึง
เป็นการใชท้รพัยากรทัง้ดา้นอาคารสถานที ่ บุคลากร วิชาทีมี่ประสทิธภิาพ เกดิการเรยีนรู้ร่วมกนั
จนทำให้การศึกษาเป็นไปอย่างกว้างขวาง ตอบสนองผู้เรียนได้ตลอดชีวิต ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
นอกระบบ และอัธยาศยั แต่ในทางปฏบัิติยังไม่เกิดการดำเนนิงาน

แนวทางการดำเนินงานต่อไป
ควรมีการวิจัยนำร่องการจัดการศึกษา ๓ รูปแบบ โดยส่วนหนึ่งเป็นการเชื่อมโยง

ระหว่างโรงเรยีนทีจั่ดการศกึษาในระบบโรงเรยีน   และหนว่ยจัดการศกึษาตามมาตรา ๑๒
๔.๕ การติดตามประเมินผล

สภาพปจัจุบัน
หน่วยปฏิบัติท้ังในส่วนกลางและเขตพืน้ท่ียังไม่มีการติดตามการดำเนนิงานในเรือ่งน้ี

อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน คงมีเฉพาะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ท่ีดำเนินการตดิตามและประเมนิผลเร่ืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการปฏรูิปการศกึษา

แนวทางการดำเนินงานต่อไป
ให้หน่วยงานทั ้งในส่วนกลางและเขตพื ้นที ่ดำเนินงานติดตามและประเมินผล

การจัดการศกึษาตามมาตรา ๑๒ และรายงานใหส้าธารณะชนทราบ โดยกำหนดเปน็ประเด็นสำคัญ
ท่ีต้องดำเนินการอยู่ในแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน
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๑. แนวคดิ นโยบายและกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง
การกระจายอำนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นจุดเน้นสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

ซึง่เปดิโอกาสใหฝ้า่ยตา่งๆ ในสงัคมไมว่า่จะเปน็พอ่แม ่ผูป้กครอง ประชาชน ชุมชน และเอกชน
โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีชุมชนท่ีใกล้ชิด  เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา  ท้ังการศกึษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ออกแบบให้การบริหารและการจัดการศึกษา
ในทุกระดับ  โดยเฉพาะระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาบริหารในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมี
องคป์ระกอบทีเ่ป็นตัวแทนจากคณะบคุคลตา่งๆ ในชุมชนทำหนา้ที ่กำกบั ดแูล สง่เสรมิ สนบัสนนุ
การจัดการศกึษา (มาตรา ๓๘, ๓๙ และ ๔๐) นอกจากนัน้การพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและเยาวชน
นั ้น ถูกหล่อหลอมขึ ้นจากองค์ประกอบหลายด้าน โดยเฉพาะสิ ่งที ่อยู ่ใกล้ตัว คือ พ่อแม่
มีอิทธิพลต่อการเรยีนรู้มากทีสุ่ด การปฏรูิปการศกึษาไดต้ระหนักถึงความสำคญัในเร่ืองน้ีเช่นกัน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังได้กำหนดสาระเพื่อเป็นแนวทาง
การมสีว่นร่วมไว้หลายประการ  เช่น หมวด ๔ เร่ืองแนวการจดัการศกึษา ไดร้ะบุให้สถานศกึษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และให้มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ มาตรา ๒๔ (๖) และได้กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
จากรฐัในการสนบัสนนุให้มีความรูค้วามสามารถในการอบรมเลีย้งด ู และการใหก้ารศกึษาแกบุ่ตร
หรือบุคคลทีอ่ยู่ในความดแูล (มาตรา ๑๓)

การมสีว่นรว่มของพอ่แม ่ ผู้ปกครองในการพฒันาผู้เรียน
๑. การดำเนินงานของประเทศต่าง ๆ

การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษานั้น ถือว่าเป็นหัวใจของ
การปฏิรูปการศึกษาที ่หลายประเทศให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจังด้วย ผลการวิจัยด้าน
ครอบครัวในรอบ ๓๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และโรงเรียน  นอกจากจะทำให้เด็กประสบผลสำเร็จในด้านวิชาการแล้วยังมีส่วนช่วยให้เด็ก
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มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ที่นำไปสู่ความก้าวหน้า
ของชีวิตต่อไปในอนาคต  ในประเทศต่าง ๆ จึงมีองค์กรมากมายที่ส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการอบรมเลี้ยงดู  และการมีบทบาทในการเรียนของลูก
รวมถึงองค์กรที่ช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึง อบรมพ่อแม่เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ทำหน้าที ่เป็นผู ้แทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
มีองค์กรที่ทำหน้าที่ดังกล่าว เช่น National Parent Association, National Center for Home
Education, Pacific Institute for Community Organization, Parent without Partners เป็นต้น

ผลการวจัิย เร่ือง ความรว่มมือระหวา่ง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสถานศกึษาในการพฒันา
ผู้เรียน ของประเทศตา่ง ๆ น้ัน ไดมี้ข้อสรปุถึงตัวบ่งช้ีความสำเรจ็ไว้ ๗ ประการ (Waller & Waller
(๑๙๙๘)  คอื ๑) ดา้นสภาพบรรยากาศของโรงเรยีนทีมี่ความปลอดภยั ครแูละนักเรยีนมีความสขุ
ในการเรียนและการทำงาน ครูทุกคนให้การต้อนรับผู้ท่ีเข้ามาติดต่อกับโรงเรียนด้วยความเป็นกันเอง
ย้ิมแย้มแจ่มใส  ๒) ด้านความสมัพันธ์กับผู้ปกครอง ผู้ปกครองนกัเรียนทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
มีความสำคญั สำหรบัครแูละนักเรยีน สามารถให้ความชว่ยเหลือในการจดัการศกึษาไดแ้ละรู้สึกวา่
ครทุูกคนในโรงเรยีนยินดต้ีอนรับตลอดเวลา  ๓) โรงเรยีนมีการสนบัสนนุการเรยีนรู้ของผู้ปกครอง
และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนควบคู่กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
๔) เกิดสภาพการณใ์นการสนบัสนนุการเรยีนรู้ของนักเรยีนอยู่ตลอดเวลาทัง้ในโรงเรยีน ในชุมชน
และที่บ้าน  ทั้งในและนอกเวลาเรียน  เมื่ออยู่นอกโรงเรียนผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนได้
ทำหน้าที่แทนครู  ๕) การจัดระบบและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
ตรงกันกับครู  ทำให้การปฏิบัติหรือการให้คำแนะนำมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๖) การตระหนักถึงความสำเร็จของนักเรียนที่ต้องเกิดจากกระบวนการเสริมแรงหรือการให้
รางวัลมากกว่าการลงโทษ  และการกำหนดแนวทางดำเนินการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่าง
สอดคลอ้งกนั  ๗) การเชือ่มโยงระหวา่งบา้นกบัโรงเรยีนเป็นไปอย่างเขม้แข็งโดยผูป้กครองแสดง
บทบาทเป็นในการจัดการเรียนรู้  ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าปัญหาทุกอย่างจะได้รับความร่วมมือ
และช่วยเหลือจากโรงเรียน การประชุมพบปะระหว่างผู้ปกครองกับครูเป็นไปอย่างสร้างสรรค์
และนักเรียนได้รับการตดิตามพฤตกิรรมหรือความเจรญิก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

ในประเด็นของปัญหาและอุปสรรคในการทำให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
ในการพัฒนาผู้เรียนนั้น ได้แก่ ๑) ทัศนคติและการรับรู้ทางลบของครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมองสถานศึกษา
ในทางไมดี่ ครูไม่น่าเคารพนบัถือและไม่อยากรว่มงานดว้ย  ส่วนครูเองมองว่าผู้ปกครองและชมุชน
ทำให้เกิดปัญหามากกว่าที่จะช่วยทำให้งานประสบความสำเร็จเกิดขึ้น เพราะครูและผู้ปกครอง
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มีความเชื่อว่าทำให้เกิดความยุ่งยาก เป็นการเพิ่มภาระ ๒) อุปสรรคในด้านเวลาในการร่วมงาน
ระหว่างครูและผู ้ปกครอง ในปัจจุบันผู ้ปกครองหลายรายต่างก็มีภาระความรับผิดชอบ
จนไม่สามารถให้เวลากับโรงเรียนได้มากนักโดยเฉพาะผู้ปกครองที่หย่าร้างหรือผู้ปกครองที่ต้อง
ทำงานนอกบ้านทั้งคู่  ๓) ปัญหาจากการติดต่อสื่อสาร ครูใช้วิธีการติดต่อสื่อสารไม่เหมาะสม
กับผู้ปกครอง  ใช้ภาษาทีเ่ป็นทางการเขา้ใจยาก ครูบางส่วนไม่พยายามเข้าหาผู้ปกครองและชุมชน
แต่ใช้วิธีการอืน่แทน เช่น การฝากจดหมายหรอืข้อความตา่ง ๆ ผ่านเดก็ทำใหก้ารสือ่สารไมไ่ดผ้ล
ในส่วนผู้ปกครองเองก็อาจมีปัญหาด้านการเดินทาง ไม่มีโทรศัพท์ หรือขาดทักษะการอ่าน
๔) ปัญหาเฉพาะตัวของครูเกี่ยวกับบุคลิกภาพลักษณะหรือพฤติกรรมของครู ครูบางส่วนมี
ความมั ่นใจในตนเองมากจึงไม่ยอมรับในความคิดเห็นของผู ้ปกครองและสมาชิกในชุมชน
๕) การขาดการสนับสนุนในระดับนโยบายจากผู้บริหารระดับใดระดับหน่ึงทำให้การทำงานไม่ราบร่ืน
มีอุปสรรคจากผู้บริหารในด้านการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนด้านงบประมาณที่จะต้องใช้
เพื่อการร่วมงานกับผู้ปกครองและชุมชน ๖) ผู้ปกครองมีประสบการณ์ในทางลบต่อโรงเรียน
และระบบการศึกษา ผู้ปกครองบางส่วนไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน มีปัญหาขัดแย้ง
กับครูหรือเคยมีประสบการณ์ถูกให้ออกกลางคันจึงมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อโรงเรียน และไม่อยาก
เข้ามาเกี่ยวข้อง

๒. การดำเนินงานของประเทศไทย
๒.๑ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
สำหรับประเทศไทย นับตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

เม่ือปี ๒๕๔๒ เร่ิมมีความตืน่ตัวในเร่ืองน้ีเกดิขึน้ และมีพัฒนาการใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมาเปน็ลำดบั
เริ่มจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ขณะนั้นได้จัดให้มีการศึกษา วิจัย สนับสนุน
และกระตุ ้นให้เกิดการแพร่ขยายแนวความคิดดังกล่าว จนในปัจจุบัน พ่อแม่ ผู ้ปกครอง
ที ่ม ีแนวคิดและเห็นความสำคัญในเรื ่องนี ้ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายพ่อแม่ ผู ้ปกครอง
เพ่ือการปฏรูิปการศกึษา  ทำหนา้ทีติ่ดตาม และให้ข้อเสนอแนะการปฏรูิปการศกึษามาเปน็ระยะ ๆ
ขณะเดียวกันในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศของกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น
ให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ในระดับโรงเรียน ชั้นเรียน ห้องเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

ผลการติดตามการดำเนนิงานในเร่ืองน้ี ประเทศไทยซ่ึงได้เร่ิมมีการวิจัยอย่างกว้างขวาง
เพิ่มมากขึ้น ได้ข้อสรุปคล้ายคลึงกัน ดังผลการวิจัยของ ดร.รัตนา ดวงแก้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
ซ่ึงทำการศกึษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการเรยีนของลูก พบว่า
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๑. การที่พ่อแม่ ผู้ปกครองตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนของลูกนั้นขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถที่จะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในการเรียนเป็นประเด็น
หลักและยังขึ ้นอยู ่กับการมีเครือข่ายทางสังคมกับพ่อแม่ผู ้ปกครองอื ่นๆ ที ่มีลูกเรียนอยู ่
ในโรงเรียนเดียวกันด้วย การตัดสินใจนี้ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับพื้นฐานการศึกษาหรือทัศนคติต่อ
การศกึษาของผูป้กครองมากนกั

๒. พ่อแม่ ผู้ปกครองสว่นใหญ่ยังคงใชวิ้ธีการมส่ีวนร่วมในการเรยีนของลกูแบบเดมิ ๆ
คอื กระตุน้ใหก้ำลงัใจ สรา้งแรงบนัดาลใจ และสง่เสรมิใหลู้กไดเ้รียนพเิศษดา้นวชิาการจากแหลง่
ต่าง ๆ  นอกห้องเรียน ส่วนการมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านวิชาการกับโรงเรียนมีน้อยมาก  แสดงให้เห็นว่า
พ่อแม่ ผู้ปกครองคนไทยยังเห็นว่าบทบาทหน้าที ่ของครอบครัวและโรงเรียนต่อการเรียน
ของลูกควรแยกจากกนั  ซ่ึงข้อค้นพบน้ีแตกตา่งจากขอ้ค้นพบในประเทศตะวนัตกทีแ่สดงใหเ้ห็นว่า
ความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้สูงสุด จากข้อค้นพบของผู้วิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
ความรว่มมือระหว่างบ้านและโรงเรยีนเพ่ือท่ีจะกระตุ้นการเรยีนรู้ของลูกจึงยังไม่ได้รับการตระหนกั
มากนัก

๓. การที่จะกระตุ้นพ่อแม่ ผู้ปกครองให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะช่วย
เหลือการเรียนของลูกได้นั ้นเกี ่ยวข้องกับทัศนคติต่อการศึกษา การมีเครือข่ายทางสังคม
และพ้ืนฐานการศึกษาของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

๔. พื้นฐานการศึกษาของพ่อแม่ ผู้ปกครองอาจไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย
ทางสังคม กล่าวคือ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าจะมีการศึกษาในระดับใดก็สามารถสร้างเครือข่าย
ทางสงัคมกบัพอ่แม่ผูป้กครองอืน่ในโรงเรยีนเดยีวกนัไดอ้ยา่งเขม้แขง็ อันจะนำไปสูก่ารมสีว่นรว่ม
ในการเรียนของลูกมากข้ึน

๕. พ่อแม่ ผู้ปกครองชาวไทยไม่ต้องการไปก้าวก่ายบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน
นอกจากนียั้งมีความไวว้างใจ และเคารพนบัถือคร ู  ดว้ยเหตผุลดงักลา่วอาจทำใหผู้้บริหารและครู
ไม่มีความพยายามอย่างเพียงพอที่กระตุ้นและสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีบทบาทอย่างสำคัญ
ร่วมกับทางโรงเรียน

นอกจากนัน้ ผลการวจัิยอ่ืน ๆ พบว่าโรงเรยีนสว่นใหญ่ยังไม่เปิดใหพ่้อแม่ ผู้ปกครอง
เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนเท่าที่ควร รวมถึงการไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ทั้งของฝ่ายพ่อแม่
และสถานศึกษา

๒.๒ การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ซึ่งมี

ความหมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีขอบเขตกว้างขวางกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น ได้ข้อสรุปไม่แตกต่าง
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จากการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู ้ปกครองมากนัก ดังเช่นผลการวิจัยเรื ่องการประเมินผล
การมีส่วนร่วมใน การจัดกระบวนการเรียนรู ้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของ
สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ในปี ๒๕๔๘ พบว่า

ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้

๑)  สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน  ถ้าชุมชนมีความพร้อมหรือมีระดับเศรษฐกิจ
ดีจะเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมากกว่าชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน เนื่องจาก
ต้องทำงาน/ประกอบอาชพี จึงเข้ามามส่ีวนร่วมเฉพาะเมือ่ได้รับการรอ้งขอจากโรงเรยีน

๒) คุณลักษณะของครู ผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษาด้านประสบการณ์ทำงาน
ในพ้ืนท่ีและอยู่ในชุมชนมานาน  มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน

๓) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการก่อตั้งโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญ
อีกปัจจัยหนึ่ง กล่าวคือ โรงเรียนที่เกิดจากความต้องการของชุมชน หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก่อตั้งและโรงเรียนที่ก่อตั้งมานาน  โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา จะได้รับการสนับสนุนหรือ
การมีส่วนร่วมของชุมชนสูง

๔) ด้านนโยบายรัฐ  ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ เป็นปัจจัยสำคญัท่ีผลักดนัให้โรงเรียนให้ความสำคญักับการมส่ีวนร่วมของชุมชน

ระดับการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง
การศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับกรรมการสถานศึกษานั้น

คนในชุมชน ยังมีส่วนร่วมในระดับร่วมเพียงบางส่วน หรือระดับชายขอบ เนื่องจากการมองว่า
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ว่ายังเป็นหน้าที่ของโรงเรียน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในบางส่วน  เพราะคิดว่าไม่มีความรู้เพียงพอหรือเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมเมื่อ
โรงเรียนร้องขอมาเท่านั้น ดังนั้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรม
การมาร่วมประชุม การร่วมพัฒนาโรงเรียน การบริจาคทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน เป็นต้น
การมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็ยังเป็นลักษณะชายขอบ คือ มาเป็นวิทยากรเมื่อ
ไดรั้บการรอ้งขอจากโรงเรยีน กิจกรรมการมสีว่นร่วม ของโรงเรยีน

๓. ข้อจำกัดหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วม
จากการประมวลผลการวิจัยและการระดมความคิดเห็นในประเด็น การมีส่วนร่วม

ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพฒันาผูเ้รียน พบว่า
๑) การไมเ่ข้าใจในบทบาทหนา้ทีข่องทัง้ฝ่ายสถานศกึษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน

ในการที่จะร่วมกับพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะฝ่ายสถานศึกษา ซึ่งต้องเป็นฝ่ายริเริ่มดำเนินการ
รวมถึงการยงัไม่ให้ความสำคญัเร่ืองน้ีเท่าทีค่วร
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๒) วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยที่มักมีความเกรงใจและมีความเคารพนับถือ
ในสถาบันการศึกษา ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนส่วนหนึ่งยิ่งเห็นว่า การเข้าไปมีส่วนร่วม
เป็นการก้าวก่ายบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน

๓) ระบบการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยในช่วงที่ผ่านมา
เป็นอุปสรรคของการมส่ีวนร่วมของพ่อแม่ ชุมชน เน่ืองจาก

(๑) วิธีการสอนของสถานศกึษา ใช้รูปแบบวธีิการทีแ่ข็งตัว ไม่มีความหลากหลาย
การที ่พ่อแม่ ผู ้ปกครอง ใช้วิธีการสอนที ่แตกต่างไปจากครูมักได้รับการปฏิเสธจากเด็ก
อันเป็นผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณค่าของพ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กกับครอบครัวด้วย

(๒) การยึดติดในความหมายของการศึกษาแบบเดิมๆ ที่มองว่าเป็นเรื่องเฉพาะ
วิชาการที่ต้องเรียนรู้ได้จากสถานศึกษาเท่านั้น ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากร
ของสถานศกึษาเห็นว่าบทบาทในการพฒันาผู้เรียนเป็นเร่ืองของสถานศกึษาเทา่น้ัน

๔) การท่ีครอบครัวแตกแยกเกิดการหย่าร้าง หรือไม่อบอุ่นเป็นสาเหตุสำคัญในลำดับต้นๆ
ท่ีทำให้เด็กและเยาวชนมปัีญหาในการเรยีนรู้

๕) การเริ่มต้นให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการเช่นการ
แต่งตั้งให้มีตำแหน่งต่าง ๆ เช่นการเป็นกรรมการไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตจึงทำ
ให้การดำเนินงานในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสำเร็จ

๖) รัฐบาลยังมิได้มีการสนับสนุนให้เกิดกลไกหรือระบบการมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ผู ้ปกครองเหมือนกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะทางตะวันตกที ่ได้มีการดำเนินการกันมา
อย่างกว้างขวาง จนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จนมีองค์กรเครือข่ายสนับสนุนช่วยเหลือ
พ่อแม่ ผู ้ปกครองเกิดขึ ้นอย่างมากมาย  รวมถึงการดำเนินการตามสาระที ่กำหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาต ิมาตราที ่๑๓ ซ่ึงระบุให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะมสีทิธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐในการสนับสนุนให้มีความรู ้ความสามารถในการอบรมเลี ้ยงดู
และให้การศกึษาแกบุ่ตร  หรือบุคคลทีอ่ยู่ในความดแูล

๔. ข้อเสนอแนะ
๑) ควรมีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่มีความชัดเจนใน

บทบาท ภารกิจ และวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน อย่างจรงิจังและต่อเน่ือง

๒) สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้ท ุกฝ่ายของการมีส ่วนร่วมจนเกิด
การดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
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๓) หน่วยงานต่าง ๆ ควรร่วมกันสร้างเสริมความเข้มแข็ง อบอุ่นให้เกิดกับสถาบัน
ครอบครวั ทีจ่ะเป็นองคป์ระกอบสำคญัในการเรยีนรู้ของเดก็

๔) ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ของเด็กได้อย่างกว้างขวาง เช่น ทำให้พ่อแม่สามารถสอนลูกได้
เกดิความเชือ่ม่ัน ศรทัธาในพอ่แม่ ผู้ปกครอง ว่าเปน็ครขูองตนไดเ้ช่นกนั

๕) การจูงใจให้ผู ้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สามารถทำได้หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ โดยควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยมากกว่า และเริ่มได้ตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตัว
ผู้ปกครองเดี่ยวๆ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ เช่น การอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับลูก
และขยายไปจนถงึการทำงานรว่มกนัระหว่างผูป้กครอง ชุมชน ในลำดบัต่อไป

๖) สร้างกลไกการสนับสนุนการมีส ่วนร่วมของพ่อแม่ ผู ้ปกครอง และชุมชน
รวมถึงการให้ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู รวมถึงการให้การศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองแก่บุตร
หลานในปกครองอนัเป็นสิทธิท่ีกำหนดเป็นกฎหมายไวแ้ล้ว
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ประธาน
ขอขอบคณุทีเ่ตรยีมการไดอ้ย่างด ี เป็นระบบและงา่ยตอ่การพจิารณามากขึน้ แตไ่ดก้ลา่ว

ไปตอนตน้แล้วว่าเรือ่งน้ีจะยากหนอ่ยเพราะวา่มถึีง ๔ เร่ือง แต่ละเร่ืองกมี็รายละเอยีดคอ่นข้างมาก
เราคงไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดแบบลึกหรือละเอียดมากในแต่ละเรื่องได้ แต่ก็ไม่ควรจะพูด
กันกว้างจนเกินไปในแต่ละเรื่อง เพราะจากที่นำเสนอมาถือว่าตรงประเด็นพอสมควร แต่ต้องการ
ให้ชัดเจนยิง่ข้ึน

ผมให้ความเห็นเพื่อที่ท่านจะได้เสนอความเห็นสั้นๆ และง่ายขึ้นก็คือ บางหัวข้อจะต้อง
ไปคยุกนัตอ่แบบขอรายละเอยีดกนั เชน่ การศกึษาเอกชน ตอ้งคยุกนัเพิม่เตมิ โดยเชญิโรงเรยีน
เอกชน โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยเอกชน และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมาคุยกัน
เป็นหัวข้อเฉพาะ บางส่วนก็พบกันไปบ้างแล้ว คือผมเกรงว่าถ้าทยอยพบจะใช้เวลานานไป
กว่าจะได้ข้อสรุปก็จะช้า ที่จริงผมยินดีพบทั้งนั้น ที่อยากจะให้ความเห็นก็คือ ในทางนโยบาย
ถือว่าทัง้หมดเปน็เร่ืองวิสยัทศัน ์นโยบายนีต้้องถือว่าไมใ่ช่เพียงรัฐธรรมนญูและกฎหมายทีก่ำหนด
ให้องค์กรหรือภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้มีบทบาทในการจัดการศึกษาเท่านั้น แต่เป็นเรื่องเดียวกับ
สังคมแหง่การเรยีนรู้ (LEARNING SOCEITY) และหัวข้อประชุมทียู่เนสโก EDUCATION FOR
ALL อันนี้คือ ALL FOR EDUCATION หมายความว่า สังคมปัจจุบันต้องการให้ทุกภาคส่วนมา
ร่วมจัดการศึกษา เพราะฉะนั้นในเรื่องนโยบาย รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการยินดีสนับสนุน
เต็มที ่ปรับนโยบาย/มาตรการ และหามาตรการ/วิธีการทีจ่ะสนับสนนุ

การประชมุวันน้ี  ผมเห็นทีส่รปุมาบา้งแลว้ว่าขอ้เสนอเปน็อย่างไร แต่ว่ายงัไม่เป็นรูปธรรม
เช่น รัฐควรมนีโยบายสนบัสนนุ นโยบายทีว่่านัน้คอือะไร  ความตอ้งการทีจ่ะให้แกก้ฎระเบยีบน้ัน
เป็นข้อไหน ถ้าท่านที่ทำเรื่องนี้มาแล้วจะมีข้อสรุปและข้อเสนอไว้เป็นข้อๆ อยู่แล้ว ที่ประชุม
จะได้บันทึกไว้ เพื่อที่จะทำให้เร็วขึ้น บางเรื่องก็ได้ฟังมาบ้างแล้ว เช่น โรงเรียนนานาชาติหรือ
English program จ้างครูมาสอนแล้ว ยกเว้นภาษีแล้ว พอขึ้นปีที่สามเก็บภาษี แต่แล้วย้อนไป
เก็บภาษีปีที่หนึ่งและปีที่สองด้วย ทำให้ไม่มีใครอยากมาสอน ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ ไม่ต้องอธิบาย
รายละเอียด แต่บอกเป็นข้อๆว่าจะแก้อย่างไร แล้วนำไปสู่ข้อสรุป พอเราไปทำแล้วเกิดติดขัด

การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เร่ือง การมสีว่นรว่มจดัการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

พอ่แม ่ผู้ปกครอง และการศกึษาทางเลอืก

ประธานการประชุม : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายจาตรุนต ์ฉายแสง)
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ก็นำมาทบทวนอีกได้ ไม่ครบก็ไปเติมอีกได้ แต่ว่าอันไหนที ่ชัดเจนเราจะได้ผลักดันเลย
ต้องการใหอ้อกเปน็นโยบายมาตรการ จะไดไ้ปแกไ้ขกฎระเบยีบ

ท่านที่เคยประชุมกับผมมาก็คงจะทราบกันอยู ่แล้ว เวลาผมเป็นประธานกรรมการ
กลั ่นกรอง  ผมเห็นระเบียบเกี ่ยวกับเรื ่องการศึกษาเอกชนบ้าง การศึกษาทางเลือกบ้าง
สถานประกอบการจดัการศกึษาบา้ง  บางทกีฎซึง่เป็นประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวง มักจะเริม่ต้น
บอกว่าจะควบคุมและยกเลิกอย่างไร ผมก็ให้แก้อยู่บ่อยๆ ให้ขึ้นต้นกลับหัวกลับหางใหม่ว่า
จะสนับสนุนส่งเสริมอย่างไร เข้าใจว่ายังมีอีกหลายๆ เรื่อง จะให้แก้ ก็มาปรึกษาต่อไปว่าจะเรียง
หัวข้อกันอย่างไร จะพูดมาตรการเร่งด่วน มาตรการสำคัญก่อนหรือไม่ เพราะว่า เมื่อวันก่อน
ผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเมื ่อสักครู ่มีการนำเสนอว่า
รัฐจะจัดกี่เปอร์เซ็น เอกชนจะจัดกี่เปอร์เซ็น เราพร้อมที่จะคิดในเชิงยุทธศาสตร์ว่าในกี่ปีจะให้
เอกชนเป็นกี่เปอร์เซ็น รัฐเป็นกี่เปอร์เซ็น การเปลี่ยนสัดส่วนจะเปลี่ยนได้อย่างไร อย่างนี้ก็ต้อง
มาคิดกัน  เรื่องมาตรการเร่งด่วนที่ว่า รัฐต้องชะลอการจัดการศึกษา ตั้งโรงเรียน ความจริงมี
มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งผมเป็นคนใส่เอาไว้เอง บอกว่า ถ้าต่อไปนี้จะตั้งโรงเรียนขึ้นมาก็จะต้อง
มีการกำหนดเป็นเงื่อนไขว่าจะไม่กระทบโรงเรียนเอกชน และรัฐจะไม่ไปสร้างโรงเรียนเพิ่มขึ้น
จนทำให้สัดส่วนของฝ่ายรัฐเพิ่มขึ้น ซึ่งความจริงก็เป็นมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งถ้าจะทำกันแบบนี้
ต่อไปเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังจังหวัดจะมาทำข้อตกลงกันระหว่างรัฐกับเอกชน ต่อไปใน ๕ ปีข้างหน้า
อาชีวศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนพ้ืนฐานจะสร้างโรงเรียน โดยฝ่ายรัฐจะไม่สร้าง ให้เอกชนสร้างข้ึนมา
แล้วรัฐจะไม่สร้างในกี่ปี ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาในทางกฎหมายด้วย คือถ้าไม่มี
ข้อตกลง พอเปลี่ยนรัฐมนตรี รัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งมาบอกว่ารีบสร้างโรงเรียน เอกชนซึ่งกำลัง
สร้างยังไม่เสร็จก็เจ๊งแล้ว ต้องมาศึกษากันว่าทำสัญญากันได้ไหม แค่ประกาศยืนยันไม่พอ
ผมยินดทีำถงึข้ันน้ัน ดว้ยความคดิวา่การทีรั่ฐสง่เสรมิให้ภาคเอกชน ชุมชนและสงัคมจดัการศกึษา
รัฐไปอุดหนุนสนับสนุน เท่ากับเรากำลังให้ภาคเอกชน ชุมชน และสังคมมาช่วยจัดการศึกษามากข้ึน
เรามีทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรที่เป็นทุน กำลังสติปัญญา และอะไรต่างๆ จากทุกภาคส่วน
มาช่วยกันจัดการศึกษา  อย่าง ICL เราไม่คิดอีกแล้วว่าทำไมถึงอุดหนุนมหาวิทยาลัยเอกชน
ท้ังทีม่หาวทิยาลยัเอกชนคา้กำไร ไปอุดหนุนเขาไดอ้ย่างไร

เวลาหารือกับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านบอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ แต่ให้คิดว่าการที่เรา
จะไปช่วยอุดหนุนเอกชน ก็เพราะเอกชนกำลังจะช่วยรัฐ ช่วยประเทศมากขึ ้น อันนี ้ค ือ
นโยบายในเชงิยุทธศาสตร ์  ผมคดิวา่ขณะนี ้  กระทรวงศกึษาธกิารและรฐับาลมนีโยบายในเรือ่งน้ี
ในทางยุทธศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ชัดเจนที่สุด แต่ถามว่ามาตรการวิธีการที่ว่าจะแก้กฎระเบียบอะไร
ต่างๆ ชัดหรือยัง อันนี้ยังไม่ชัด ยังต้องการข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม แต่ถ้านโยบายชัด ผมคิดว่า
จะคิดเสนออะไรก็ง่ายขึ ้น หากจะเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตาม มีเทคนิคทางกฎหมาย
ยังมีข้อโต้แย้งด้วยเหตุผลอะไรก็ค่อยๆ แยกกันไปพูดให้ชัดในวันนี้ ผมจะสรุปให้ผู้สื่อข่าวว่า
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จะปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการอะไร ถ้าสรปุไม่ชัด ผู้สือ่ข่าวอาจจะไมจ่ด หรือถ้าจด
และไปส่งพิมพ์  โรงพิมพ์ก็อาจไม่ลงข่าวให้  คือมันยังแค่พูดกว้างๆ ถ้าลงเป็นรูปธรรมได้มากหน่อย
ผมก็ยินดีที ่จะสรุปให้ว่าข้อนี ้จะเอาไปทำ แล้วก็จะตั ้งคณะทำงานกันต่อแบบมีส่วนร่วม
เรื่องนี้จะไปแก้ระเบียบ เรื่องนี้จะต้องเสนอเป็นกฎกระทรวง เรื่องนี้จะต้องเสนอเป็นนโยบาย
มาตรการเป็นหัวข้อ แล้วขอให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศหรือนำเข้าคณะรัฐมนตรียินดีทำ
ก็หารือว่าจะเริ่มกันที่ไหน หรือว่านำมาตรการเร่งด่วนขึ้นมาก่อนไหม หรือเป็นด้านๆ แล้ว
มาท่ีมาตรการเร่งด่วน แล้วค่อยมาสรุปรวมในแต่ละด้าน  เร่ิมจากการศึกษาเอกชน  คงต้องพูดรวมๆ
ทัง้อาชวีศกึษา มหาวทิยาลยั แล้วถ้าจำเปน็กค็อ่ยไปต้ังวงคยุกนัอีก

ดร. สมเกยีรต ิ ชอบผล
มีทั้งหมด ๔ เรื่อง มีเวลาถึงเที่ยงโดยประมาณเรื่องละ ๓๐ นาที ถ้าจะให้ได้แนวทาง

แก้ปัญหาบางอย่างที ่จะมีความก้าวหน้า ควรจะเรียงตามลำดับจากเรื ่องการศึกษาเอกชน
เราก็มีองค์ความรู ้ตามที ่พูดกัน เรื ่องสำคัญที ่อยู ่ในความสนใจคือ การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะมีประเด็น จากนั้นเป็นการศึกษาทางเลือกที่ให้ความสำคัญ
ค่อนข้างสูง ส่วนการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนก็คือผู ้ปกครองจะเข้ามา
ร่วมจัดการศกึษากนัอย่างไร ข้ึนอยู่กับทา่นประธานวา่ใหเ้ร่ิมประเดน็อะไร

ประธาน
เรียงไปก็ได้ โดยใช้เวลาประมาณหัวข้อละ ๓๐ นาที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

อาจไม่ต้องอภิปรายมากนัก คงทราบว่าวันนี ้เวลาเย็นจะมีการประชุมกับท่านรองฯ วิษณุ
และก็จะไปสรุปกัน อาจจะคืบหน้าไปมาก เราจะได้ใช้เวลาในส่วนนั้นน้อยลงหน่อย หรืออาจจะ
กันเวลาไวพู้ดรวมๆ กันอีกครัง้หน่ึงในตอนทา้ย เชิญเร่ืองการศกึษาเอกชน

พร้ิมพราย  สุพโปฎก
วันนี้เลขาธิการสภาการศึกษาเอกชน ให้ดิฉันมาแทน ก็จะขอเสนอความคืบหน้าจาก

ที่สภาการศึกษาเอกชนได้ไปรับทราบจากท่านรัฐมนตรีว่าพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
ฉบับใหม่ยังไม่ออก รอมา ๕ - ๖ ปีแล้ว เพราะฉะน้ันการบริหารการจัดการศึกษาเอกชนค่อนข้างท่ีจะ
มีปัญหา ที่ให้ไประดมความคิดเห็นกันว่ากฎหมายที่กระทรวงศึกษาธิการออกแล้วมีปัญหาอะไร
แล้วนำเสนอกลับมาด่วน เวลานี้ก็ทำเสร็จแล้ว โดยไปพิจารณาปรับกฎหมายร้อยฉบับที่ออกไป
ทีเ่อกชนใหเ้หลือ ๕๐ ฉบับ เราจะปรบัครัง้สดุทา้ยกอ่นทีจ่ะเสนอทา่นตอ่ไปในคราวหนา้
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ประธาน
หมายถงึ ประกาศ ระเบียบ คำวา่  กฎหมายทีว่่านัน้เป็นกฎหมายรอง

พร้ิมพราย  สุพโปฎก
เรื่องนั้นดำเนินไปบ้างแล้ว  เรื่องที่สอง สิ่งที่เราติดขัดอยู่ตอนนี้ ก็คือเรื่องเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว  ซึ่งไม่ตรงกับสภาพจริงของสิ่งที่โรงเรียนเอกชนต้องรับผิดชอบอยู่ ตรงนี้
มีปัญหามาก  ไมม่ีเงินพอที่จะจ่ายเงินเดือนครูที่รัฐกำลังปรับให้ข้าราชการอยู่  เราก็เลยไประดม
ความคดิเหน็กนัทีจั่งหวัดพระนครศรอียุธยา ๓ วัน  ไดส้รปุแนวทางไวแ้ล้วว่า รัฐควรจะปรบัอัตรา
เงินอุดหนุนรายหัว การอุดหนุนรายหัวของนักเรียนนี้ ไม่ใช่อุดหนุนโรงเรียน อุดหนุนให้นักเรียน
ตามรัฐธรรมนูญว่าจะจัดการศึกษาแบบให้เปล่า เราก็จะขออุดหนุนจากยอดนั้น โดยเพิ่มเป็นปีๆ
จากทีเ่ราไดรั้บการอดุหนนุอยู่ ๔๐ % - ๕๐% ให้ข้ึนเป็น ๗๐ % - ๘๐ % และ ๑๐๐ % อีก ๓ ปี
ข้างหนา้ เราไดท้ำตารางเรยีบร้อยแล้ว และจะเสนอทา่นตอ่ไป

อีกรูปแบบหน่ึงท่ีเราอยากได้ก็คือการพัฒนาบุคลากร  โรงเรียนเอกชนต้องการมากเพราะว่า
มีการปรบัเปล่ียนระบบใหม่ๆ  หรือการเรยีนการสอนทีมี่ระบบใหม่ๆ เราจงึอยากไดก้องทนุพัฒนา
บุคลากรและอยากไดก้ารพัฒนาโรงเรียน เราจะสร้างโรงเรียนต้นแบบหรือเครือข่ายของพวกเราเอง
แล้วเราก็จะดูแลกันให้ได้คุณภาพ เรื่องเหล่านี้ได้มีการทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิบัติเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

เร่ืองต่อไป การทีรั่ฐทีจ่ะให้การอดุหนนุ และสนบัสนนุโรงเรยีนเอกชนตามพระราชบญัญัติ
ฉบับนี้ ขอแค่ให้มีเงินกู้ยืมแก่โรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน เราอยากจะขอให้ได้มากขึ้นและ
ให้มีการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว แต่ติดขัดกับการที่มีกฎระเบียบมาก โรงเรียนขนาดเล็ก
อาจจะยงัมีปัญหาเรือ่งอ่ืนอยู่  เรากข็อเสนอวา่โรงเรยีนขนาดเลก็ควรมเีงินเพ่ิมพิเศษ มีเงินพัฒนา
แต่มีข้อแม้ว่าภายใน ๓ ปี ถ้าเขาพฒันามาตรฐานไมไ่ด ้เราจะไมอุ่ดหนนุเขาตอ่ไป ต้องมีมาตรการ
ผนวกเข้าไปด้วย

อีกเรื่องคือเรื่องภาษีต่างๆ ก็ได้สรุปกันแล้วว่าจะขอให้ทางรัฐบาลช่วย เข้าใจว่าภาษีนี้
เกี่ยวกับหน่วยงานหลายสังกัด ท่านรัฐมนตรีสัญญากับเราไว้ว่าจะพยายามให้ทุกสังกัดมาพูด
กบัเราพรอ้มกนั เรากร็อเวลาอยู ่ นอกนัน้กเ็ป็นสิง่ทีไ่ดท้ำไปเสรจ็เรียบร้อย กจ็ะไดเ้สนอทา่นตอ่ไป
รอเวลาทีจ่ะนดัประชมุสภาการศกึษาเอกชนทัว่ประเทศอกีครัง้

ประธาน
กฎระเบียบน้ีมีข้อสรุปอะไรไปแล้วบ้าง และเร่ืองภาษีนอกจากภาษโีรงเรือน มีภาษีอะไรอีก
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พร้ิมพราย  สุพโปฏก
มีข้อสรุปแล้วเร ื ่องกฎระเบียบ โดยทำร่วมกับ สช. สำหรับเรื ่องภาษี นอกจาก

ภาษีโรงเรือนแล้ว ยังมีภาษีเกี่ยวกับสื่อวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท ซึ่งได้จัดทำเสร็จ จะไปเสนอ
ตอนบ่ายนีท่ี้ สกศ. ก่อนนำไปให้ท่านอีกครัง้หน่ึง

ประธาน
เมื ่อวันก่อนผมประชุมกับนายกรัฐมนตรีถึงข้อเสนอปัญหาภาษีวัสดุอุปกรณ์แล้ว

ท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลังไปหารือกันเกี่ยวกับเรื่อง
การยกเว้นหรือลดภาษีสำหรับหนังสือและส่ือวัสดุอุปกรณ์ และภาษีอ่ืนๆ  ยกเว้นภาษีโรงเรือนจะยุ่ง
ถ้าเปน็ภาษทีีเ่กีย่วกบักระทรวงการคลงัโดยตรงไมต้่องรอกฎหมาย  กระทรวงการคลงัมีกฎหมาย
ที่สามารถออกเป็นประกาศได้ เรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและจะชัดเจน
ว่าจะทำอะไรและอย่างไรต่อไป

กมลพรรณ  ชีวพนัธ์ุศรี
เรื ่องแรกโรงเรียนเอกชน  ในภาพของผู้รับบริการ ที่มีปัญหาคือเรื ่องค่าใช้จ่ายของ

ประชาชนหรือผู ้ปกครอง อยากจะให้มีกฎกระทรวงเกี ่ยวกับการตรวจสอบงบประมาณ
การขึน้คา่เลา่เรยีน  ควรจะบอกวา่เกบ็เอาไปทำอะไร เพ่ือให้ยุติธรรมสำหรบัผู้บริโภค

เรื่องที่สอง ขอเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการปลดล็อคเกณฑ์มาตรฐานจากส่วนกลาง
เพราะว่าถ้าไม่ปลดล็อค  มาตรฐานการศึกษาชาติจะเหมือนกันหมด ทั้งเอกชนและทั้งรัฐบาล
ถึงแม้ว ่าการประเม ินจากการสอบ จะพบว่า โรงเร ียนเอกชนจะดีกว ่าโรงเร ียนรัฐบาล
แต่ในภาพรวมแล้วเรื่องระดับไอคิว ยังไม่มีใครชี้ออกมาให้เห็น  เรื่องหลักสูตรยังทักท้วงกันอยู่
ดิฉันยังไม่เห็นด้วยกับจำนวนวิชา ซึ่งเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาควรจะน้อยกว่าเด็กมัธยม
ศึกษา แต่เพราะเกณฑ์มาตรฐานจึงทราบว่าจำนวนวิชาเท่ากัน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
หน้าที ่พลเมือง ศีลธรรม และสุขศึกษา ที ่เหลือก็ให้เอกชนมีส ิทธิในการจัดการศึกษา
เพราะจะได้สามารถส่งเสริมเด็กไปสุดโต่ง หรือว่าเด็กถนัดวิชาไหนก็ไปวิชานั้น อย่างอเมริกา
เขามีไม่กี ่ว ิชาที ่เป็นมาตรฐานกลาง ที ่เหลือให้เอกชนไปจัดการเอง ใครที ่จ ัดการได้ดีมี
ประสิทธิภาพมากก็ยิ ่งทุ ่มงบประมาณให้ โรงเรียนเอกชนของอเมริกาเขาดึงเรื ่องหลักสูตร
การโฆษณาเรื่องทักษะการคิดให้ประชาชนเข้าไปเรียนกับเขา ถ้าสมมุติว่าเราไม่ปลดล็อคนี้
โรงเรียนเอกชนจะจัดการศึกษาอย่างไร โรงเรียนเอกชนที่ดิฉันสัมผัสก็บ่นว่า ภาระครูก็มาก
นักเรยีนกเ็รียนหนัก และกไ็ม่เป็นผลดท้ัีงสองฝา่ย เร่ืองน้ีเรียนเพ่ือประโยชนข์องประเทศชาติ



89
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก

เร ื ่องที ่สามคือ สวัสดิการเอกชนควรจะเท่ากับของรัฐ อันนี ้ก ็อยากรบกวนเรื ่อง
กฎกระทรวงที ่เกี ่ยวกับเรื ่องเครือข่ายผู ้ปกครองในโรงเรียนเอกชน การเลือกผู ้ปกครอง
ควรจะเลือกกันเอง  ไม่ใช่ให้ผู้อำนวยการมาเป็นเลขา บางทีก็มี Block Vote ในกฎกระทรวง
ก็ควรจะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองด้วย เครือข่ายผู้ปกครองจะมีบทบาทหน้าที่
อย่างไร มีอำนาจ สิทธิแค่ไหน เวลาประชุมกันมักจะถกเถียงกันว่า เครือข่ายผู้ปกครองมีสิทธิ
อะไรในโรงเรียนบ้าง ไม่ว่ารัฐหรือเอกชน

เรื่องที่สี่ โรงเรียนนานาชาติ ควรมีการประเมินครูฝรั่งในโรงเรียนนานาชาติ ในเรื่อง
จิตวิทยาของเด็กด้วย เพราะมีครูบางคนบีบคอเด็ก เอากาแฟราดหัวเด็ก ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น
ในโรงเรียน เพราะฉะนั้นโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนทุกแห่งควรจะบรรจุเรื่องการสอนคุณธรรม
จริยธรรม หรือวัฒนธรรมประเพณีไทยไว้ เพื่อเด็กจะไม่มีวัฒนธรรมเอนเอียงไปที่ชาติตะวันตก
มากเกินไป

ประธาน
ผมได้รับจดหมายแสดงความเห็นจากคุณหมอ ยังบันทึกไว้ว่าจะเชิญมาหารือเกี่ยวกับ

หลักสูตร  การเรียนการสอน  มีหลายประเดน็คล้ายกับท่ีกระทรวงศกึษาธิการกำลงัคิดอยู่  บางเร่ือง
ก็ตรงกนั ท่ีบอกว่าโรงเรยีนเอกชนคดิจะสอนภาษาองักฤษหรอืคอมพิวเตอร์มากขึน้ แล้วสอนไมไ่ด้
ตกลงระเบยีบน้ีแกห้รือยัง  ยังติดปญัหาไหม "ยังติดอยู"่ หลักสตูรกต้็องพูดกนัยาว แต่ทีค่ณุหมอ
บอกว่าหลักสูตรแน่นไปมากไป มีทั้งต้องการให้เอกชนไปคิดพัฒนาเอง ไม่ต้องการกำหนด
รายละเอยีดมาก แล้วกต้็องบังคบัให้เหมือนกันทัง้หมด

เวลานี้มีความแตกต่าง เราพูดกันคนละมุม พอมองในโรงเรียนเอกชน เราอยากให้เขา
พัฒนาอะไรมาก ก็ให้เขาพัฒนาไป  ที่ผมพูดในช่วงสองเดือนมานี้  ผมเป็นห่วงโรงเรียนของรัฐ
โรงเรียนขนาดเล็ก ๒ - ๓ หมื่นโรง ซึ่งแตกต่างกันมาก เป็นความต่างแบบที่ไม่ควรจะเป็น
หมายความว่า ต่างแบบแย่ ต่างแบบด้อยโอกาส ต่างแบบไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะปล่อยเขาตามยถากรรม มันคนละความหมาย เพราะฉะนั้น คำว่า ให้ได้
มาตรฐาน มีความหมายว่า คนที่ต่ำกว่ามาตรฐานมาก ต้องดึงเขาขึ้นมา แต่พอได้มาตรฐานแล้ว
ไม่ควรจะกำหนดอะไรมากไป โรงเรยีนทีมี่ปัญญาทีจ่ะทำอะไรดีๆ  มากๆ อย่าไปยุง่กบัเขามาก

วรภัทร  วีรพัฒนคุปต์
เป็นตัวแทนอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาเยาวชน กทม. วันนี ้ดีใจมากที ่จัดประชุม

ในหัวข้อเรื่องการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่
ผู้ปกครองและการศกึษาทางเลอืก แต่ส่ิงทีผ่มอยากทราบและอยากเรยีกรอ้งคอืเร่ืองการมส่ีวนร่วม
ทุกวันน้ีภาคเยาวชนถูกเอาไปไว้ตรงไหนบ้าง  ผมมองว่าการศึกษาทุกวันน้ี ท่ีเราหาจุดท่ีลงตัวกันไม่ได้
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ก็เพราะผู้ใหญ่คิดทางหนึง่  เด็กก็คิดอีกทางหนึง่ และในขณะทีเ่ด็กคิดและเห็นปัญหาอยู่หลายอย่าง
แต่เด็กไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การนำเสนอสักเท่าไร ผมเป็นผู้แทนสภาเยาวชน
เรียกว่าเป็นผู้นำเยาวชน เป็นตัวแทนในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดย
ภาคเยาวชน คาดหวังที่จะมาทำงานตรงนี้เพื่อเป็นปากเสียงแทนเยาวชน แต่ทุกวันนี้พวกผม
แทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไร อยากเสนอว่า เรื ่องอะไรก็ตามที่เกี ่ยวกับการศึกษา นโยบาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของครู วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
แก่การเรียนรู้ของเด็ก ก็อยากจะขอเวทีให้พวกผมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับฟัง รับทราบ และ
เสนอแนะแนวทางมากขึ้น คือทางผู้ใหญ่อาจไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่พวกผมต้องการที่จะมานำเสนอ
ทุกอย่าง แต่พวกผมก็มองในภาพที่พวกผมเป็นเด็ก เรื่องบางอย่างก็อาจจะผิด แต่ขอให้ช่วย
ฟังบ้าง

ประธาน
เรายินดีให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมเต็มที่ บังเอิญหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องพ่อแม่ผู้ปกครอง

ก่อนหน้านี้ผมจัดเวทีให้เด็กนักเรียนมาแสดงความคิดเห็นไปครั้งหนึ่งแล้ว ตอนนี้ก็กำลังคิด
ทำเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก ก็จะขอเชิญเยาวชนในหลายหัวข้อ แล้วต่อไปเรื่อง
การจัดทำหลักสูตรก็ดี การทำอะไรก็ดี จะเชิญเด็กนักเรียนนักศึกษามาร่วมให้ความเห็น
บางเรื่องจะเชิญมาเป็นคณะทำงานก็เกรงจะไม่มีเวลา จะต้องใช้วิธีเชิญประชุมเป็นครั้งคราว
จะเชิญฝ่ายกิจการนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย  สถานศึกษาอาชีวศึกษา  และผู้นำนักศึกษามาประชุม
คือยินดีให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ แต่บางหัวข้ออาจไม่ได้เน้นเชิญเด็กเยาวชน แต่จะมีเวทีให้
มากขึน้ และให้มีส่วนร่วมมากขึน้

เก้ือกูล  เตือนสกุล
โรงเรียนเอกชนมีปัญหามากเรื่องการบรรจุครู เข้าใจว่างบประมาณจะลงมาเดือนตุลาคม

เมื่อสอบบรรจุแล้ว ครูเอกชนจะไปสอบบรรจุกันมาก เมื่อถึงเวลาบรรจุ ขณะที่โรงเรียนเอกชน
เปิดทำการสอน โรงเรียนเอกชนไม่สามารถที่จะไปหาครูมาทำหน้าที่แทนได้ทัน อยากจะขอ
ความกรุณาจากท่านว่า ถ้าสอบในเดือนกันยายน ประกาศผลเดือนตุลาคม ขอให้ไปบรรจุ
เด ือนพฤษภาคมในปีถ ัดไป ถ้าบรรจุในเดือนพฤศจิกายนในปีเด ียวกันจะหาครูไม่ท ัน
นี้คือปัญหาที่โรงเรียนต่างจังหวัดมีผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งเด็กไทยก็เป็นเยาวชนของชาติ
แต่ไม่มีครูสอนก็ไม่ทราบจะทำอย่างไร  เคยเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
เขาบอกว่าให้ทำเรื่องเสนอท่าน  ก็ยังปรึกษาหารือกันว่า  ถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาไปบรรจุ
เดอืนพฤษภาคม เอกชนจะไดมี้เวลาเดอืนมีนาคม - เมษายน  ช่วงปิดภาคเรยีนหาครใูหม่มาแทน
ถ้าเปน็อย่างนัน้จะไดไ้หม เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั เร่ืองน้ีโรงเรียนต่างจงัหวัดขอร้องมา
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อีกเรือ่งหน่ึงคอืครโูรงเรียนรัฐบาลจะมกีารอบรมเพราะมกีารเปลีย่นหลักสตูรใหม่มา ๒ - ๓
ปีแล้ว แต่โรงเรียนเอกชน ไม่ทราบจะไปหาใครจากที่ไหนมาจัดการอบรมให้ โรงเรียนเอกชน
ยังทำเอกสารในการจบการศึกษาไม่ถูกต้อง ซึ่งทางสมาคมโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
ก็ได้รับการร้องเรียนมาว่า อยากให้รัฐเผื่อแผ่มาทางเอกชนเพราะเอกสารการจบการศึกษา
ของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทางเอกชนจะได้ทำให้ถูกต้อง ทราบว่าครูโรงเรียนรัฐบาลได้รับ
การอบรมเกอืบหมดแล้ว

ประธาน
เวลานีมี้การสอบคดัเลอืกครไูป ๔,๐๐๐ คน จะบรรจเุม่ือไร

เฉลียว  อยู่สีมารกัษ์
จะทยอยบรรจเุลย จะไม่รอให้ถึงเดอืนพฤษภาคม

ประธาน
อันน้ีกจ็ะเป็นปัญหา แค ่๔,๐๐๐ คน ถ้าตอ่ไปกระทรวงศกึษาธกิารเพิม่ครอีูก ๑๐,๐๐๐ -

๒๐,๐๐๐ คน จะมีปัญหาขนาดไหน ที่ภาคใต้สามจังหวัดมีครูขอย้าย ๑,๖๐๐ คน ก็เป็นปัญหา
รุนแรงต่อโรงเรียนเอกชน เร่ืองการอบรม เราจะทำเร่ืองการพัฒนาครูให้เป็นระบบ สคบส. ก็จะเกิดข้ึน
กำลังวางแผนทั้งระบบกันอยู่ ซึ่งจะดูแลเอกชนด้วย คือจะส่งเสริมพัฒนาอบรมครูโรงเรียนเอกชน
แต่ว่าพอพูดอย่างนี้หลายเรื ่องระโยงระยางกันไปหมด พอบอกว่าอุดหนุนครูของกระทรวง
ศกึษาธกิารเพิม่ข้ึน กต้็องใช้เงินอุดหนนุครเูอกชนเพิม่ข้ึนดว้ย ถามว่าควรไหม  "กค็วร" มิฉะน้ัน
สมองไหล โรงเรียนของเอกชนก็แย่ลง และลำบาก ซึ่งพอโรงเรียนเอกชนลำบาก เด็กก็ลำบาก
เด็กก็คือทรัพยากรของชาตินั่นเอง พอระดมความคิดไปไม่กี่เรื่องผมก็มีความเห็นว่ากระทรวง
ศึกษาธิการ มีความจำเป็นต้องหานักบริหารจัดการ นัก Reengineer มาช่วยวางแผนเรื่องต่างๆ
โดยด่วน

เรื่องทรัพยากรได้ฝาก สกศ.ดำเนินการอยู่ พอบอกว่าจะขอเพิ่มครูอีก ๑๐,๐๐๐ คน
ครเูอกชนกข็ออุดหนนุเพ่ิม รัฐกค็วรอดุหนนุ ซ่ึงมีเหตุผลความจำเปน็ทัง้น้ัน กระทรวงศกึษาธกิาร
ต้องดูภาพรวมว่าจะใช้เงินอย่างไร ทุกรายการ รวมๆ แล้วเป็นหมื่นๆ ล้าน การใช้ทรัพยากร
ด้านการศึกษาของประเทศเป็นอยู่อย่างไร ต้องการนักคิดด้านการศึกษา จะเอานักเศรษฐศาสตร์
หรือนักเศรษฐศาสตร์การศึกษา  รวมทั้งภาคเอกชนที่คิดเรื่องพวกนี้เก่งๆ มาช่วยคิด ต้องรีบดู
ว่าจะใชท้รพัยากรอยา่งไร ไม่ใชพ่อเสนออะไรดีๆ  รัฐบาลกใ็ห้เลย  ปรากฏวา่ผา่นไปอกี ๒ เดอืนกมี็
อีก ๘ เรื่องตามมา แต่เงินหมดไปแล้ว กลายเป็นว่าเราไม่ได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของการใช้
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ทรัพยากร จึงเป็นความไม่มีประสิทธิภาพ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นเรื่องที่จะแก้ปัญหาเฉพาะที่เชื่อมโยงกัน คือกำลังทำหลายอย่างพร้อมกัน ใครจะมาบอกว่า
ให้ทำทีละเร่ืองก็ไม่ได้

เพราะฉะนั้นแต่ละเรื ่องที่เสนอมาก็เห็นด้วยว่าต้องทำทั้งนั้นแต่ว่าต้องช่วยกันระดม
ความคิดต่อ ผมพยายามเสนอกระทรวงศึกษาธิการว่าควรจัดให้มีกลุ่มที่มีประสบการณ์เรื่อง
การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการแบบใหม่ (Reengineering) ถ้านำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาใน
กระทรวงศกึษาธิการไดย่ิ้งดี หรือจัดเป็นคณะทำงานและมกีารจัดอบรมกัน เป็นเร่ืองจำเป็นเร่งด่วน
ยิ่งฟังท่านไม่กี่เรื่องผมก็รู้สึกว่าระโยงระยางกันพอสมควร บางเรื่องตั้งหลักได้ บางเรื่องควรจะทำ
อิสระจากเรื่องอื่น แต่พอบางเรื่องมันเชื่อมโยงกันหมด ก็พูดเพื่อให้เห็นภาพแต่ว่าไม่ใช่พูด
เป็นข้อแกตั้วว่า จะไม่ทำแลว้ ยินดทีีจ่ะผลกัดนัเร่ืองน้ี แต่ว่าเรากต้็องมาชว่ยกนั

สมพงษ ์  จิตระดบั
ผมจะช่วยความคดิหลกัๆในเชงินโยบาย กรณทีีท่า่นเคยเสนอคณะรฐัมนตรว่ีา กรณรัีฐจัด

๕๐% หรือ ๖๐%  แล้วเอกชนมส่ีวนร่วมหรือว่ามส่ีวนอ่ืนๆ อีกประมาณ ๔๐% - ๕๐%  ในแง่ของ
นโยบาย เม่ือชัดเจนแล้วก็ต้องมีผลในทางปฏิบัติ  ส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนคือกระบวนการคิดในองค์กรของรัฐ
คือหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการไม่เห็นด้วยกับสัดส่วนนี้ แม้แต่ตัวเนื้อหาในพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ประมาณ ๘๐% กเ็ป็นเน้ือหาการศกึษาของรฐัทัง้หมด มีมาตรา
๑๒ เพียงมาตราเดียวท่ีมีเร่ืองเอกชน ในแง่ความคิดหลักของรัฐยังมองว่า การจัดการศึกษาเป็นเร่ือง
ของรัฐทั้งหมด ประเด็นที่อยากจะเห็นการแก้ไขและการเชื่อมโยงคือ เมื่อคิดว่าภาคเอกชน
เป็นส่วนสำคัญในเรื ่องของการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับภาระปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้น วิธีการที่จะกระจายงบประมาณและบุคลากรจะต้องตั้งอยู่บน
เง่ือนไขท่ียินยอมพร้อมใจกัน ก็จะได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย

กรณีนี้ขอยกตัวอย่าง ผมไปต่างจังหวัดบ่อย เห็นภาคเอกชนลงไปรับเด็กในชนบท
เอารถไปรับ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ มีโรงเรียนขนาดเล็ก ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นโรงที่คิดว่า
พร้อมจะยุบ แต่ว่าภาคเอกชนสามารถที่จะไปรับเด็กในชนบทต่างๆ เหล่านั้นได้  เพราะฉะนั้น
ในกรณีที ่ร ัฐทำโรงเรียนสองหมื ่นสามหมื ่นโรงมาสิบกว่าปีแล้วไม่รอดและไม่มีค ุณภาพ
ต้องตั้งเป้าแล้วว่าครึ่งหนึ่งของโรงเรียนสองหมื่นสามหมื่นโรง ภาคเอกชนรับได้หรือไม่ จำนวน
เท่าไร โดยมีการสนับสนุนค่าน้ำมันรถ เงินเดือนครู บนเงื ่อนไขว่าถ้ารับเด็กในชนบทหรือ
โรงเรียนที่ขัดสน ต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ในลักษณะนี้ภาคเอกชนก็สามารถดึงเด็ก
ที่รัฐรับไม่ไหว ก็แก้ไขปัญหารัฐได้ทันที เช่น กรณีที่รับไป ๑๕,๐๐๐ โรง  แล้วอีก ๑๕,๐๐๐ โรง
รัฐก็มาจัดเฉพาะเด็กที ่มีปัญหา เด็กด้อยโอกาส จะทำให้เห็นสัดส่วนของเอกชนที ่เข้ามา
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มีสว่นร่วมไดท้นัท ีเพราะฉะนัน้วิธีการทีเ่คยทำกบัเร่ือง  ICL กยั็งคดิวา่นา่จะทำในเรือ่งการศกึษา
เอกชน โดยนำเรื่องงบประมาณและมาตรฐานมาเป็นตัวกำหนด จะเกิดการขับเคลื่อนของภาค
เอกชน  แล้วรัฐก็จะจัดในสว่นทีรั่ฐรับผิดชอบได้

กรณีในเมือง พบว่า เด็กอยากเข้าโรงเรียนที่มีชื ่อเสียงของรัฐ ถ้ายกย่องโรงเรียน
ของภาคเอกชนทีมี่ช่ือเสยีง ท่านกจ็ะทำไดม้ากเชน่เดยีวกนั  ทำไมโรงเรยีนเอกชนจะเปน็โรงเรยีน
หนึ่งตำบล หนึ่งอำเภอ โรงเรียนในฝันไม่ได้ แต่เพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียน
ภาคเอกชน ยกตัวอย่าง โรงเรียนเซนคาเบรียล มีกองทุนอะไรต่างๆ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเหล่านี้
ถ้าดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กจะพบว่า  ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า เพราะฉะนั้นการทุ่มเทแล้ว
ทำให้โรงเรียนที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นอีก และเป็นที่เชื่อถือของประชาชนในแต่ละเขต แต่ละท้องถิ่น
ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระโรงเรียนของรัฐ ซึ่งห้องหนึ่งมีนักเรียนเกือบ ๔๐ - ๕๐ คน การที่เรา
จะใช้ทรัพยากร บุคลากร และอะไรต่างๆ บนเงื่อนไขของการมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกัน
ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้

ในประเด็นภาคเอกชน ก็มีข้อครหาและมีข้อจำกัดเหมือนกันเช่นเรื่องความไม่โปร่งใส
เรื ่องเงินเดือนครู ภาคเอกชนก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าโปร่งใสหรือไม่ เอาเงินเดือนของรัฐ
ไปจ้างในอัตราต่ำกว่าปกติ เอาเปรียบครูหรือไม่ ครูก็ไหลออกตลอดเวลา ทำไมครูจึงอยากหนี
ออกจากโรงเรียนเอกชนมาอยู่โรงเรียนรัฐ เพราะว่ามีสวัสดิการดี เขาไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
แต่โรงเรียนเอกชนจะต้องทำงานหนัก เงินเดือนก็ไม่ได้เท่าที่ควร ประเด็นตรงกันข้าม เอกชน
ก็ต้องโปร่งใส ตรงไปตรงมาว่า ถ้าจ้างครูวุฒิตามนี้ ก็ต้องให้ตามนี้ และเมื่อได้รับเงินของ
รัฐมาสนบัสนุนก็ต้องสามารถชีแ้จงได้ตามรายการตา่งๆ เช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐบาล

ประธาน
หมดเวลาสำหรับเรื่องโรงเรียนเอกชนแล้ว เพราะมหาวิทยาลัยเอกชนก็ต้องเชิญมาด้วย

หรือว่าอยู่ในวงอ่ืน

สมเกยีรต ิ ชอบผล
เรากเ็ชิญมา  แต่อาจจะดอีูกวงหนึง่กไ็ด้

ประธาน
เอาไว้รวมเอกชนอีกวงหนึ่งคือรวมมหาวิทยาลัยด้วย พูดเพิ่มเติม มีการคิดหรือวิธีการ

แก้ปัญหาได้สองทาง ทางหนึ่งคือรวบรวมว่า กฎกติกา นโยบาย มาตรการอะไรที่ต้องการแก้
ก็ต้องทำก่อน เดี๋ยวท่านจะต้องไปทำการบ้านกันต่อ ทำแล้วก็จะมีผลทำให้การศึกษาเอกชน
เติบโตขึ้นอีก เชื่อว่าสัดส่วนของการจัดการศึกษาโดยเอกชนจะมากขึ้น เอกชนจะจัดการศึกษา
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ได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น อีกทางหนึ่งคือตั้งเป้าให้เอกชนมีสัดส่วนในการจัดการศึกษามากขึ้น
แล้วเอาสองเรื่องมารวมกัน เรื่องการจัดสัดส่วน ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจ ความจริงก็อยู่ใน
ยุทธศาสตร์   ท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดเรื่องโรงเรียนควรมีการ privatize เสียบ้างได้หรือไม่
ยกโรงเรียนของรัฐให้เอกชนไปบริหารบ้างจะได้หรือไม่ แต่ไม่มีใครคิดต่อ อีกประการหนึ่งก็คือว่า
เราคิดแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนในฝันคือโรงเรียนของรัฐ แล้วเราก็ไปหาเอกชนมาช่วย
สนับสนุนโรงเรียนใน กทม. รัฐลงทุนมากหน่อยแล้วให้เอกชนมาช่วยลงทุนเพื่อที่จะมาพัฒนา
แต่โรงเรียนของเอกชนนั้น เอกชนก็มีการลงทุนอยู่มาก มาในช่วงหลังก็มีการอุดหนุนผ่านเด็ก
แต่เอกชนในที่นี้ คือเอกชนฝ่ายจัดการศึกษา ยังไม่เป็นบริษัทห้างร้าน ทำไมเราไม่คิดแบบนี้
ว่ารัฐอุดหนุนให้มากขึ้นนี้หมายถึงในทางยุทธศาสตร์ก่อน ถ้าตั้งเป้าสัดส่วนกันจริงๆ จึงค่อย
มาคดิหามาตรการตา่งๆ รองรับ จะทำอยา่งไรทีจ่ะกา้วไปสูจุ่ดนัน้

อาจจะต้องฝากทางฝ่าย สกศ. ลองดูว่านอกจากรวบรวมประเด็นทั้งหลายแล้วเรามาคิด
ในเชิงยุทธศาสตร ์เพ่ือเสนอใหค้ณะรฐัมนตรเีห็นชอบว่า ประเทศไทยจะจดัการศกึษากนัแบบเพิม่
สัดส่วนเอกชนกันเลยหรือไม่ หากจะเพิ่มสัดส่วนจะต้องมีอะไรตามมาบ้าง ถ้าเห็นด้วยก็มาตั้ง
ประเด็นกันเพิ่มเติมว่าจะทำอะไรอย่างไร ถึงแม้ตั้งมาตรการทีละเรื่องๆ เท่าที่เสนอๆ อยู่ก็ไม่
เป็นปัญหา ซึ่งในประชุมต่างๆ และการประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรี ก็เข้าใจสอดคล้องกันอยู่
แต่ถ้าไม่กำหนดในทางยุทธศาสตร์ให้ชัด  มันจะหลุดอยู่เรื ่อยๆ พอคิดมาตรการแก้ปัญหา
ทีไรก็จะพูดว่า รัฐสร้าง รัฐทำ คิดเรื่องขึ้นเงินเดือน กว่าเอกชนจะตามทัน ครูก็ย้ายกันไปหมด
จึงฝากประเด็นนี ้ให้ช่วยคิดกันต่อ  เชิญไปที ่การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น
จะขอให้อาจารย์วุฒิสาร ช่วยสรุปฐานะล่าสุดนอกจากที่มีบรรยายสรุปไปแล้วนี้เป็นอย่างไร
แล้วท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ให้ความเห็นอีกบ้าง

วุฒิสาร  ตันไชย
กราบเรียนท่านรัฐมนตรี สืบเนื่องจากที่ท่าน ดร.รุ่งเรือง ได้กรุณาฉายภาพแล้ว คิดว่า

ความคืบหน้ามีอยู่สองสามประเด็นจากการหารือเมื่อวานก็คือ เรื่องของการกำหนดลักษณะ
ของสถานศึกษา ซึ่ง สพฐ. ก็ค่อนข้างเห็นต่างกันเรื่องการกำหนดสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
ที่ครูมีอัตราต่ำกว่าที่ กคศ. กำหนด  หรือแม้แต่ที่ สมศ.ประเมิน ต้องเข้ามาตรฐานต่ำกว่า
แค่มาตรฐานเดียวก็ถือว่าเป็นสถานศึกษาพิเศษทำให้กระบวนการศึกษาทำได้ยาก สำหรับ
ทางคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก็ถือว่าเรื ่องนี้เป็นเรื ่องการขาดปัจจัยในการสนับสนุน
และการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนให้ จะเป็นทางออกและช่วยลดภาระ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะตรงกับนโยบายของรัฐมนตรีที ่ว่าการจัดการศึกษาจะต้อง
ให้หลายส่วนมารับภาระร่วมกัน เพราะฉะน้ันในเร่ืองเกณฑ์ก็มีการประนีประนอมกันพอสมควร
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เรื ่องที ่สองที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกัน ก็คือเรื ่องของการวางระบบการบริหารงานบุคคล
ในการที่จะมีการถ่ายโอนโรงเรียน ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ได้ประชุมกัน
ไปสองสามครั้ง  ก็มีแนวทางค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควร  ที่จะเป็นระบบแบบหลายทาง
เลือกในการที่จะรับโอนโรงเรียนไป เช่นครูที่จะประสงค์จะไป สิทธิประโยชน์ที่ไม่น้อยกว่าเดิม
เป็นระบบจูงใจ  สมัครใจไม่บังคับ เพราะฉะน้ันระบบน้ีก็จะเป็นทางเลือกว่า ครูท่ีมีความประสงค์ท่ีจะ
ถ่ายโอนไปท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินก็สามารถทีจ่ะถ่ายโอนไปได้  ไม่อยากไปก็อยู่ในระบบเดิม
และก็พัฒนากันไป โดยอาจจะมีระบบของการเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนเรื่อง
ประเด็นของจำนวนโรงเรียนนั้น ก็ยังไม่ได้ข้อยุติถาวร  ผมขอกราบเรียนว่าจำนวนโรงเรียน
หรือหลักเกณฑ์ทั ้งหลายไม่ได้หมายความว่า กำหนดอย่างนี ้แล้วท้องถิ ่นจะรับโอนได้เลย
ท้องถ่ินจะต้องย่ืนขอประเมิน และต้องได้ค่าคะแนนตามกฎกระทรวงถงึจะรับโอนได้

เรื ่องที ่ส ืบเนื ่องจากมติคณะรัฐมนตรี และสืบเนื ่องจากแนวทางที ่คณะกรรมการ
กระจายอำนาจได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  ผมคิดว่ามีสิ่งที่เรา
เตรียมการสำหรับหลังการถ่ายโอนที่ได้ทำไปแล้วก็คือ การคิดเรื่องจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถิ ่น  มี ๓ ประการ ประการแรก ความเป็นอิสระใน
การบริหารโรงเรียนว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โรงเรียนของท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารโรงเรียน
ประการที่สอง การพัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประการที่สาม คือระบบ
การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ ่นว่าจะทำอย่างไร
ซึ ่งได้ทำเป็นข้อเสนอยุทธศาสตร์เสร็จแล้ว ความคิดที ่เห็นตรงกันทั ้งหมดในสังคมก็คือ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่นนั ้นควรมีคณะกรรมการศึกษาท้องถิ่นในระดับจังหวัด ขณะนี้
คณะทำงานกำลงัศกึษาหาแนวทาง ข้อกฎหมายและชอ่งทางเรือ่งอำนาจหนา้ทีต่่างๆ ทีเ่หมาะสม
ซ่ึงจะดำเนนิการเรือ่งน้ีต่อไป หลังจากวนัที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๘

ในส่วนที่สอง ขอให้ความเห็นที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ ่นมี ๒-๓ ประเด็น
ที ่ผมคิดว่า เรื ่องเหล่านี ้น่าจะเป็นเรื ่องที ่กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
จะต้องนำมาพิจารณากัน คล้ายๆ กับการศึกษาเอกชน ก็คือหลุดออกจากการดูแลทางวิชาการ
จากกระทรวงศึกษาธิการค่อนข้างมาก  เพราะฉะนั้นคำถามใหญ่ ก็คือเรื ่อง นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการต่อการจัดการศึกษาทั ้งระบบ มิใช่การศึกษาในโรงเร ียนที ่ส ังก ัด
กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น นั่นหมายความว่า ในแง่ของการค้นคว้า องค์ความรู้ การค้นคว้า
หาวิธีการสอนที่ดี แล้วถ่ายเทไปสู่การจัดการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งหมายถึงไม่ใช่ไปสู่เฉพาะ
ในโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่ไปสู่โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย การดูแลและการพัฒนาบุคลากรที่ใกล้เคียงกัน ตอนผมจัดประชุม
ปฏิบัติการโรงเรียนเทศบาล เขาก็บ่นหลายเรื่อง เขาอยากจะเข้ามาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ก็เข้าไม่ได้ เช่น อบรมลูกเสือ ที่เข้าไม่ได้เพราะโควต้าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการหมดแล้ว
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ผมคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์
การมองภาพที่เป็นภาพรวมซึ่งจะตรงกับท่านรัฐมนตรีพูดก็คือ ภาพรวมในเชิงทรัพยากรด้วย
ทรัพยากรที่ใช้ในการศึกษาไม่ใช่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น เงินลงทุนที่ภาคเอกชน
ลงไปคือทรัพยากรของชาติ เงินลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จัดการศึกษาและ
สนับสนุนก็เป็นทรัพยากรของชาติ บุคลากรทางด้านการศึกษาทั้งหมด ก็เป็นทรัพยากรของชาติ
ถ้าเรามองในภาพกำลังคนภาครัฐโดยรวมที่ไม่ตีกรอบเฉพาะภาคข้าราชการ ผมคิดว่าจะทำให้
ระบบการศึกษาขยับตัวได้มากขึ้น โดยธรรมชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่
ใกล้ชิดประชาชนมาก แนวคิดในการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดในการมีส่วนร่วมของ
ภาคชุมชนจะมีสูงมาก ดังนั้นผมคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดการศึกษามีความ
จำเป็นเพราะเป็นการใช้ทุนทางสังคม ทุนทางสังคมที ่ว่านี ้ก็คือเรื ่องของความรับผิดชอบ
ทางการเมืองและทางสังคมของผู ้บริหารท้องถิ ่น ที่ต้องการที ่จะทำให้การจัดการศึกษาดี
ผมไม่ได้หมายความว่ากระทรวงศึกษาธิการขาดความรับผิดชอบเรื่องนี้ แต่ผมเชื่อว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเรื่องนี้สูงมาก คล้ายๆ เป็นสัญญาประชาคมกับประชาชน ถ้าทำไม่ดี
จะอยู่ไม่ได้  เพราะฉะนัน้เราจะทำอยา่งไรทีจ่ะทำให้ทุนทางสงัคมนีเ้กิดข้ึนได้จริง

ประการที ่สองก็คือเรื ่องของการจัดการศึกษาของท้องถิ ่น เราสามารถที ่จะพัฒนา
สถานศึกษาเป็น Community Center นั่นคือการบูรณาการความรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย
การประกอบอาชีพ รวมทั้งความหลากหลายต่างๆ เรื ่องการจัดการศึกษาของท้องถิ ่นนั ้น
ผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงในการบูรณาการการศึกษาในชั้นเรียนกับวิถีชีวิต  ต้องยอมรับว่า
โรงเรียนเทศบาลเป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายสูงมาก โรงเรียนเทศบาลเลือกรับเด็กไม่ได้
นั่นก็คือมีตั้งแต่ลูกคนรวยไปจนถึงลูกคนขับสามล้อที่อาจจะมีฐานะยากจน ทำอย่างไรที่จะทำ
ให้ความหลากหลายและความแตกต่างเหล่านี้กลายเป็นทุน และเป็นโรงเรียนสอนเรื่องเหล่านี้
เราตอ้งการซอฟตแ์วร์ และการวจัิยเชิงพัฒนาเพือ่ทีจ่ะหาคำตอบ  เพราะฉะนัน้ถ้าเราใชท้นุแบบน้ี
เราใช้ Social Lab คือ สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและสังคม เป็นเครื่องมือและสื่อการสอนให้โรงเรียน
ของท้องถิ่น  ตรงนี้จะตอบปรัชญาการศึกษาค่อนข้างมาก  เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า ขณะนี้เรา
ไปได้ถึงไหน ส่วนหนึ่งผมก็ยอมรับว่า ไม่มีใครที่จะมีองค์ความรู ้และความชำนาญในเรื ่อง
ของการค้นหาวิธีการสอนท่ีดีเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการ  ผมจึงเรียกร้องให้  สกศ. มีบทบาทมากข้ึน
ในการที่จะไปช่วยค้นหา แนวทาง โมเดล การจัดการศึกษาในเรื่องเหล่านี้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่าง แล้วก็เผยแพร่ ในขณะนี้ต้องยอมรับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนของเทศบาล เดินตามทั้งในเชิงหลักสูตร และแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการสูงมาก
ในที่สุดก็อาจจะต้องกลับมามองว่า จะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นของหลักสูตร
วิธีการจดัการโดยมตัีวอย่างให้เลือกมากขึน้ในการทีจ่ะทำให้การจดัการศกึษาของทอ้งถ่ินดีข้ึน
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ประการต่อมา ผมคิดว่าเรื่องของการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นก็จำเป็น เขาก็พยายาม
ที่จะพัฒนากันเอง แต่ว่าเป็นการพัฒนาที่เดินขนานกันและอาจจะเกิดซ้ำๆ โดยเกิดความไม่สม
ประโยชน์ต่องบประมาณ  ถ้าเราคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นเงินท้องถิ่นหรือว่าเป็นเงินรัฐบาล หรือว่า
เป็นเงินราชการ กค็อืเงินกระเปา๋เดยีวกนั ผมคดิวา่กระบวนการคดิแบบนี ้อาจจะมคีวามสำคญั

ประการสุดท้าย ผมมีความเห็นซึ ่งอาจจะเชื ่อมต่อไปถึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ผู้ปกครอง แนวคิดที่เราพยายามทำเรื่องของกรรมการสถานศึกษา เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้
ผู้ปกครองหรอื พ่อแม่ ทีไ่ปร่วมเป็นกรรมการสถานศกึษาทัง้หลายขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เป็นหุ้นส่วนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทางการศึกษา  มากกว่าเป็นเพียงผู้ถือหุ้น  เพราะว่า
ผู้ถือหุ้นคือ ผู้ออกเงินซื้อหุ้นแล้วรอรับปันผล ไม่รู้การประกอบการ ผมคิดว่าเงื่อนไขตรงนี้ก็เป็น
เรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คุณหมอพูดถึงว่า บางครั้งในการประชุมผู้ปกครองหรือ
การประชุมต่างๆ ผู ้ปกครองแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะโรงเรียนครอบงำหมดแล้ว
ซึ ่งตรงนี้ก็จะโยงกลับไปถึงเรื ่องของการเปลี่ยนวัฒนธรรมทางความคิดของการดำเนินการ
ในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ผมอยากเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการ มองการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
ในมุมที่จะต้องไปช่วยกันส่งเสริม  และอาจจะมีบทบาทที่ชัดเจนในการค้นหาองค์ความรู้ที่จะ
ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีธรรมชาติแตกต่างจากหน่วยงานราชการ แต่มีเป้าประสงค์
อันเดียวกันในการจดัการศกึษาทีดี่

ประธาน
เรื่องการจัดการศึกษาโดยส่วนอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการเอง มักจะมีคำถามขึ้นว่า

แล้วจะมีมาตรฐานได้อย่างไร ปล่อยให้ต่างคนต่างทำแล้วจะไม่เป็นปัญหาหรือ  ซึ่งก็เป็นประเด็น
ที ่ท่านวุฒิสารเสนอว่า กระทรวงศึกษาธิการจะมีบทบาทอย่างไร ยังไม่นับว่าที ่ สมศ. ไป
ประเมินโรงเรียนของเอกชนกับโรงเรียนของ กทม. มาแล้วพบว่า จัดการศึกษาได้ดีกว่าโรงเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉลี่ย ซึ่งความจริงไม่ได้น่าเป็นห่วงอย่างที่พูดกัน แต่ว่าโดยหลัก
ก็คือต้องมีความสมดุล ประเทศต้องมีมาตรฐาน ใครจัดการศึกษาก็แล้วแต่จะต้องมีมาตรฐาน
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบดูแล แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เหมือนกัน แต่พอพูด
กบัทา่นทีมี่ความรูมี้การศกึษา มีความรูเ้ร่ืองการศกึษาทางเลอืก  มีความรูเ้ร่ืองการเรยีนการสอน
ที่เป็นห่วงว่า กระทรวงศึกษาธิการจะไปกำหนดให้เหมือนกันหมด ซึ่งไม่ใช่อย่างนั้น และไม่ควร
เป็นอย่างนั้น  แต่ว่าต้องดูแลมาตรฐาน และต้องเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ประสบการณ์
องค์ความรู้ทั ้งหลายในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องเป็นเจ้าภาพ ด้วยความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ อย่างที่ผมเสนอว่าให้ สพฐ. มีสถาบันวิจัย
หลักสูตรการเรียนการสอน ต้องรวบรวมความรู้ทั้งหลายทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ให้โรงเรียน
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ต่างๆ เลือก กำหนดมาตรฐานขึ้นอย่าให้ละเอียดมากนัก แต่ว่าไม่ใช่ปล่อยให้สองหมื่นกว่า
โรงเรียนอยู่กันตามยถากรรม เมื่อมีมาตรฐานแล้ว ต้องส่งเสริมความหลากหลาย มาตรฐาน
หมายถึงว่าต้องอ่านหนังสือภาษาไทยได้แค่ไหน  ถ้าบอกว่าโรงเรียนนี้ขอไม่อ่านหนังสือไทยเลย
กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องบอกว่ายอมไม่ได้ ที่จะให้เด็กจบ ม.๓ แล้วยังอ่านหนังสือภาษาไทย
ไม่ออก  ไม่ว่าโรงเรยีนระดบัไหน  ทีจ่ริงเกดิกบัโรงเรยีนของกระทรวงศกึษาธกิารเองกมี็ ทีจ่บ ม.๓
แล้วอ่านหนังสือไทยไม่ออก คือตรงนี้ก็พูดเพื่อที่จะให้ท่านที่ทำการศึกษาทางเลือก ท่านที่มี
แนวคิดที่อยากจะพัฒนา  ไม่ต้องห่วงเรื ่องนี้ว่าเราจะไปก้าวก่ายหรือว่าจะไปกำหนดอะไร
เมื่อสักครู่ผมถามว่า มีระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่หรือไม่  ก็เห็นว่ายังมีอยู่  ก็จะแก้  แต่เมื่อ
สักครูท่่านวฒุสาร  ถามวา่กระทรวงศกึษาธกิารจะมบีทบาทอยา่งไร  พอให้ท้องถ่ินไปจัดการศกึษา
มากขึ้น เสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ให้เขามาเลือกใช้ สื่อการเรียนการสอน วิธีสอน
ซึ่งทั ่วประเทศมีอยู ่มาก  ดีๆ ทั้งนั ้น แต่เราปล่อยให้โรงเรียนลอกจากโรงเรียนข้างๆ อยู่
ทำไมไมร่วบรวมความรูข้องทัง้ประเทศแลว้ให้เขาเลอืกเลย  เขาจะไดเ้ลือกในสว่นทีด่ีๆ

ย ้อนไปเรื ่องทางเอกชนเสนอเร ื ่อง การอบรมครู  ผมคิดว่าการอบรมพัฒนาครู
อยากจะรับไว้พิจารณาเป็นเรื่องต้นๆ นอกเหนือจากเงินอุดหนุน  เพราะเรากำลังจะทำเรื่องเงิน
อุดหนุนพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการช่วยเรื ่องนี ้ เป็นการช่วยสร้างคน ช่วยพัฒนาคน
น่าจะช่วยมากข้ึนในเร่ืองน้ี  ฝาก สพฐ. ช่วยคิดต่อด้วย แผนการพัฒนาครูโดยรวม จะร่วมกันอย่างไร
จะลงขันร่วมกันหรือว่ารัฐบาลจะช่วยมากๆ ไปเลย อันนี้เป็นเรื่องที่ลงทุนไปแล้วได้ประโยชน์
รวมถึงท้องถ่ินด้วย เราช่วยดูแล คำว่าดูแล จะรวมเป็นแบบฉบับของกระทรวงศึกษาธิการเลยหรือไม่

เวลานี้เราทำเองคิดเองหมด เราจะระดมผู้เชี่ยวชาญ ที่อยู่ในวงการศึกษาทั้งหลายมา
บางเรื่องถ้าจำเป็นเอาจากต่างประเทศ ผมจะไปให้การบ้านกระทรวงศึกษาธิการจัดสัมมนา
เรื่องการสอนภาษา ทั้งภาษาตัวเอง ภาษาพ่อ ภาษาแม่ และภาษาที่สอง ภาษาในฐานะที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยเชิญผู้เชี ่ยวชาญจากหลายๆ ประเทศมาพูดกัน สังคมไทยควรจะใช้
ความรู้ทางด้านสังคม แล้วก็จะทำเรื่องที่ต้องใช้ความรู้จากต่างประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรี
ให้โจทย์การบ้านให้กระทรวงศึกษาธิการไปคิดว่าจะใช้ผู ้เชี ่ยวชาญจากต่างประเทศมากขึ้น
อย่างไร ผมกำลังให้โจทย์กระทรวงศึกษาธิการว่า ไปคิดโครงการอะไร แล้วระดมผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศมาช่วยเราคิดต่อไปได้หรือไม่ บางเรื่องถ้าเป็นเรื่องชุมชนก็เอาปราชญ์ชาวบ้าน
มาช่วยกันคิด เช่น มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดูแลก็ดี ต่อไปนี้ไม่ต้องห่วงว่า
กระทรวงศึกษาธิการจะไปกำหนดอะไรให้เป็นแบบของกระทรวงศึกษาธิการโดยไม่ฟังใคร
ยินดทีีจ่ะร่วมมือกบัฝ่ายตา่งๆ เชิญทา่นผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ช่วยให้ความเหน็บ้าง
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ผู้เข้าร่วมประชมุ  จากสำนกัผู้ตรวจราชการ
ในฐานะที่เป็นผู้ทำวิจัยเรื่องการศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ปี ๒๕๔๗ มาปี ๒๕๔๘ ได้มีการติดตามการดำเนินงานตามภารกิจการถ่ายโอนอาหารกลางวัน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ปัญหาในระดับล่างก็คือความไม่เชื่อมโยง การถ่ายโอนจะสำเร็จได้
ต้องมีความเข้าใจในสาระ ในขณะที่ระดับบนก็คือรัฐมนตรี ที่ปรึกษาหรือผู้แทนจากกรมส่งเสริมฯ
ไดพู้ดถงึระเบยีบกฎเกณฑต่์างๆ เทา่ทีผ่มไดไ้ปพูดกบัคร ูและ อบต. พบว่า  ความสำเรจ็จะเกดิขึน้
ได้จะต้องมีความเข้าใจร่วมกัน  ขณะนี้ในระดับล่างไม่ใกล้ชิดกัน จากการติดตามเรื ่องนม
และอาหารกลางวนัของโรงเรยีน พบว่า โรงเรยีนประถมศกึษาของ สพฐ. ไดอ้าหารกลางวนั ๓๐%
เน ื ่องจากตามกฎกติกา ร ัฐอ ุดหนุนอาหารกลางว ันให้เพียง ๓๐% แต่ท ้องถิ ่นให้ครบ
กรณีที่ผู้บริหารโรงเรียน อบต. หรือเทศบาลใกล้ชิดกัน และวางแผนร่วมกัน ก็จะไม่มีปัญหา
เรื ่องสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะโอนไปหรือไม่ เท่าที ่ฟังทุกที ่ยังไม่มั ่นใจคือ
ไปแล้วจะไดอ้ะไร เช่น นครราชสมีา บางแหง่บอกวา่ขอโอนเลย เพราะฉะนัน้อยากบอกวา่ ขณะนี้
กฎกตกิา กฎเกณฑต่์างๆ ข้างบนยงัไม่ชัด แต่ข้างลา่งบอกขอใหส้รา้งกฎเกณฑใ์ห้ชัดเจน ตามที่
ดร.วุฒิสาร พูดเรื่องงบประมาณ การบริหารบุคคล เช่น ข้าราชการระดับ ๙ ของเทศบาล ซึ่ง
ดร.อัจฉรา บอกว่าอนุมัติได้ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นการบริหารงานบุคคล
ถ้ากำหนดใหชั้ดเจนขึน้ ผมว่าการทำงานอยา่งมสีว่นร่วมระหวา่ง อปท. กบักระทรวงศกึษาธกิาร
จะสำเร็จ

ประธาน
เป็นข้อเสนอทีด่ ี เร็วๆ น้ีกน่็าจะยติุไดแ้ล้ว พรุ่งน้ีมีประชุมกอ็าจจะตอ้งนำเร่ืองหลักเกณฑ์

ต่างๆ เข้า ครม. กค็งจะเกดิความชดัเจน

ดร.เจือจันทร์  จงสถติอยู่
จริงๆ แล้วขณะนี้ไปดูบรรยากาศการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นกับโรงเรียนเอกชนดีมาก

ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะไปทำลายความร่วมมือของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ที่จริงท้องถิ่น
ได้เข้าไปช่วยโรงเรียนในหลายเรื ่อง และขณะนี้เทศบาลมีศักยภาพสูง สัดส่วนที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาควรจะมากขึ้น เทศบาลบอกว่าถ้ากระทรวงศึกษาธิการไม่ถ่ายโอน
โรงเรียนให้ก็จะตั้งโรงเรียนใหม่เอง ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนกันไปอีก
เพราะการตั้งโรงเรียนใหม่ก็จะไปกระทบโรงเรียนเอกชนด้วย
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ประธาน
เอกชนก็จะแย่  เพราะเป็นการไปสร้างเพ่ิมข้ึน  โรงเรียนของรัฐก็ยังอยู่  โรงเรียนของเอกชน

กแ็ยล่ง มกีารเสนอความเหน็ของกระทรวงศกึษาธกิารไปแลว้ ในระยะเปลีย่นผา่นชว่งแรก ถา้ครู
ผู้บริหารไม่อยากโอนไป เราก็เสนอทางท่านรองฯ วิษณุไปว่า ไม่ต้องโอนไป ให้อยู่กับกระทรวง
ศึกษาธิการ เพราะกระทรวงศึกษาธิการขาดคน ๔ - ๕ หมื่นคน ส่วนโรงเรียนไปอยู่กับท้องถิ่น
ท้องถิ่นก็จ้างครูใหม่ซึ่งไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเพราะว่าครูขาดอยู่แล้ว ในเมื่อรัฐบาลจะต้องออก
เงินให้ทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึนแล้ว กระทรวงศกึษาธกิารกไ็ดค้นดว้ย ถ้าทางคณะกรรมการกระจายอำนาจ
โดยทา่นรองฯ วิษณุ เห็นดว้ยกอ็าจจะเปน็ทางออกทางหนึง่  แต่ว่าระยะยาวจะตอ้งปรับให้องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินน่าอยูส่ำหรบัข้าราชการพนกังาน เช่น เร่ืองสทิธ ิสวสัดกิาร การยา้ย เป็นต้น
ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหาไปได ้หัวข้อต่อไป การศกึษาทางเลอืกหมายถงึอะไรบ้าง

รัชนี  ธงไชย
เร่ืองการศกึษาทางเลอืกท่ีขอเสนอก็คือ
๑) ออกกฎกระทรวงขององค์กรประชาชน องค์กรชุมชน  ซึ่งการจัดการศึกษาของ

กลุ่มต่างๆ เหล่านี้เป็นการจัดการศึกษาที่เราหาทุนจากการบริจาค ๑๐๐% เข้ามาจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กๆ ด้อยโอกาส  ขณะนี้หลายองค์กรยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐเลย มีหลายกลุ่ม
ที่ทำเรื่องการจัดการศึกษา โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียน เป็นกลุ่มหรือเรียกว่าโครงการต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นโรงเรียนภูมิปัญญา  โรงเรียนใต้ร่มไม้ก็ดี  หรือโรงเรียนในโรงงานต่างๆ เหล่านี้ก็ดี
ซึ ่งกำลังรอกฎกระทรวงออกมาเพื่อไปจัดการศึกษาอย่างสมศักดิ ์ศรี เด็กก็สามารถเรียนรู ้
เท่ากับโรงเรียนทั่วไป

๒) การศึกษาทางเลือก รวมทั้งกลุ่มพ่อแม่ที่จัดการศึกษาด้วย  ต้องการได้เงินอุดหนุน
เทา่กบัโรงเรยีนเอกชนทีรั่ฐให้การสนบัสนนุ  รวมทัง้ขอยกเวน้ภาษใีนสว่นการไดรั้บบริจาค

๓) ควรมีการจัดต้ังกองทุนระดับชาติเก่ียวกับการทบทวนองคค์วามรู้ของการจัดการศึกษา
ทีมี่อยู่หลากหลาย  ซ่ึงการศกึษาทางเลอืกมอียู่หลากหลายแลว้ทัง้ระบบและหลกัสตูร  ซ่ึงเป็นสิง่ที่
จะทำให้การจัดการศึกษาได้เด่นชัดขึ้น หมายถึงผู้จัดเองจะเข้มแข็งด้วย การสนับสนุนให้มี
การทำงานวิจัยชุมชนที่เกิดจากความต้องการของชุมชนเอง จะทำให้ผู้เรียนหรือเยาวชนได้รู้จัก
เร่ืองของตวัเองมากยิง่ข้ึนแล้วกมี็ความภมิูใจ มีความรกัทีจ่ะพัฒนาชมุชน  ให้ชุมชนเข้มแข็ง

๔) อยากให้สร้างกิจกรรมที่สื่อสารกับสังคม เพราะจะได้เข้าถึงคนที่ไม่เข้าใจการศึกษา
ทางเลือก ซึ่งคนเหล่านี้มักจะตั้งคำถาม  เช่น  การจัดการศึกษาทางเลือกดีหรือไม่  เนื้อหาใน
การจัดการศึกษาทางเลือกได้นำเรื ่องของชีวิตและชุมชนเป็นตัวตั้ง  เรียนรู้เรื ่องปัญหาและ
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การแกปั้ญหา  เน่ืองจากการศกึษาทางเลอืกเปน็โรงเรยีนเลก็ๆ จึงทำใหเ้น้ือหาขยบั ปรับเปล่ียน
ได้ง่าย ตัวอย่างที่กำลังเป็นปัญหาคือ เรื ่องแผ่นดินไหว เป็นการนำองค์ความรู้เข้ามาใช้ใน
กระบวนการการนำความรู้เข้ามาก็มีการถกเถียงมีการแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน เพราะว่าความสัมพันธ์อยู่ในแนวราบ จึงทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมผู้เรียนและผู้สอน
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือหาความรูแ้ละนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในแต่ละเร่ือง และถ้ามีกระบวนการ
แบบน้ีก็ต้องสนใจคำถามมากกวา่คำตอบ เพราะฉะน้ัน ผู้สอนจะต้องศึกษาว่าผู้เรียนรู้อะไร

การมีส่วนร่วมจึงเข้ามาเป็นตัวสำคัญในการเชื ่อมโยงกระบวนการการเรียนรู ้ของ
โรงเรียนทางเลือก แน่นอนเมื่อมีองค์กร  มีสิ่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง รูปแบบจึงต้องหลากหลาย
อันนี้เป็นแนวคิดในการจัด ถ้าจะประเมินก็ต้องประเมินว่า ผู้เรียนและผู้สอนนั้นนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาชีวิตของเขาได้มากน้อยเพียงใด ถ้ามากก็ถือว่า กระบวนการเรียนรู้นี้เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ดี แต่ถ้าแก้ไขปัญหาได้น้อยเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหา เพราะฉะนั้น การที่มีกองทุน
เข้ามาก็มีการพัฒนา ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการพัฒนาไปด้วยกัน ท้ายที่สุดก็นำไปพัฒนา
ในหลักสูตรด้วย หลักสูตรของเรามีชีวิตชีวา มีการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น โรงเรียนหนองพรหม
จังหวัดลำพนู เป็นโรงเรยีนเล็กทีเ่กดิจากหลวงพอ่ ทีมี่ปัญหาของปา่ ขณะนีป่้าชมุชนสลายไปแลว้
และเห็นว่าป่าในชุมชนนั้นเป็นซุปเปอร์มาเก็ตของคนในชุมชนได้ ผู้บริหารโรงเรียนก็มีความเห็น
เช่นเดียวกัน  โดยเอาป่าชุมชนมาเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้ความหลากหลายของธรรมชาติที่อยู่
ในป่า สามารถจดัเนือ้หาสาระได ้๘ เน้ือหา ซ่ึง พ่อแม่ วัด ต้องเข้ามามสีว่นร่วมในการดำเนนิการ
กลายเป็นเรื ่องการรักษาป่า การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และให้เรื ่องของจริยธรรมด้วย
ถ้าไม่มีประเพณีความเชื่อ  ไม่มีวัฒนธรรม ศาสนาเข้ามา ป่าก็ถูกทำลาย เพราะฉะนั้นก็ต้อง
มีตัวนี้เข้ามาเชื่อมกับกระบวนการใช้ชีวิต จึงกลายเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างวัด พ่อแม่
ผู้ปกครองและโรงเรยีน การทำงานแบบนีมี้ข้อดี คือ ๑) โรงเรียนจะไดค้รูก็คือพ่อแม่เข้ามาชว่ยสอน
๒) ลูกมีความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ได้สถาบันชุมชนเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
รวมทั้งสถาบันทางศาสนาด้วย  จากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบนี้ ประธานอยากให้ สมศ.
ประเมินผลในเชิงบูรณาการกบัหลักสตูรท้องถ่ิน การปฏรูิปจะต้องออกมาในรปูของการบรูณาการ

เทิดภูมิ   ใจกว้าง
กราบเรียนท่านรัฐมนตรี และผู ้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน  ผมนายเทิดภูมิ ใจกว้าง

ครโูรงเรยีนวดัราชโอรส  กทม.เขต ๓ วันนีข้ออภปิรายในฐานะผูมี้สว่นรว่ม ในโครงการเกีย่วกบั
การมีส ่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน คือโรงเร ียนวัดราชโอรส
มอบหมายให้ผมประสานงานกับบริษัทไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ซ่ึงมีคณุวิวัฒน์เป็นประธานกรรมการบรหิารใหญ ่โครงการนีท้ำมา ๗ ปีแล้ว กลา่วคอื ภาคเอกชน
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ได้ทำงานร่วมกับกรมสามัญศึกษาเดิม เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนที ่ด้อยโอกาส
คอืกลุม่คนทีไ่ม่มีโอกาสไดเ้รียนต่อ ๑๒ ปี โดยนำเดก็เหลา่นัน้มาจดัการศกึษาแลว้กใ็ห้งานทำดว้ย
เป้าหมายที่สองคือ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานของบริษัทเอง ทำใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างการศึกษาของภาครัฐกับภาคเอกชนซึ ่งมี ๒ ระบบ คือ
ระบบแรกเป็นความร่วมมือกับการศึกษานอกโรงเรียน แต่เป็นการจัดการศึกษาสายสามัญมุ่งสู่
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ระบบที่ ๒ คือการจัดการศึกษาร่วมกัน
แบบทวภิาค ีมกีารรา่งหลกัสตูรร่วมกนัระหวา่งบรษัิทไดสตารก์บัวิทยาลยับ้านคา่ย จังหวัดระยอง
โดยความต้องการของบริษัทคือจะพัฒนาทรัพยากร ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในช่วง ๗ ปี พบว่า ดา้นผลสมัฤทธิมี์ผู้ทีส่ำเรจ็การศกึษาในระบบ กศน. รวม ๑๐๗ คน แยกเปน็
ระดับ ปวช. ๕๔ คน ปวส. ๒๔ คน ขณะน้ีกำลังเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอีก ๖ คน เรียนต่อ
ปวช. ๑๔ คน และเรียนต่อ ปวส.อีก ๙๔ คน

เม่ือวันที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ สกศ. ไดจั้ดประชมุร่วมกนักบับริษัทไดสตารท์ีจั่งหวัดระยอง
และเสนอให้บริษัทไดสตาร์จัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบศูนย์การเรียน ประเด็นนี้อยาก
เสนอที่ประชุม เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องตอบคำถามให้แก่ภาคเอกชน ผมในฐานะบุคลากรของ
ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากภาพที่เห็นบริษัทไดสตาร์ได้ร่วมกับภาครัฐ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง ไม่ว่าจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออาชีวศึกษา เมื ่อรัฐเสนอว่า
คุณมาช่วยจัดการเรียนการสอน แต่ขณะเดียวกันเกิดช่องว่างเรื ่อง ปัญหาสิทธิประโยชน์
วันนั้นคณะทำงาน สกศ. ให้คำตอบต่อบริษัทไม่ได้ เรื่องนี้บริษัทได้เดินเรื่องมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน สิทธิประโยชน์เรื่องการลดหย่อนภาษี  การนำงบลงทุนทางการศึกษามาลดหย่อนภาษี
หรือเงินอุดหนุนที่รัฐพึงจะให้ ขณะนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะช่วยภาคเอกชนได้อย่างไร
คงจะไมไ่ดห้มายถงึบริษัทไดสตารเ์พียงแห่งเดยีว แต่หมายถงึทกุทา่น ทกุองคก์รและทกุภาคสว่น
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ๗ ปี ที่บริษัทไดสตาร์ลงทุนให้ภาครัฐประมาณ ๓.๕ ล้านบาท
ล้วนมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมแล้ว ๔๖๘ คน จุดนี้เมื่อบริษัทถามว่าสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
คอืการลดหยอ่นภาษ ี รัฐจะช่วยเขาไดอ้ย่างไร  หรือเงินอุดหนนุทีบ่อกวา่จะใหน้ั้น ให้อย่างไร

เมื่อสักครู่ สกศ. ส่งเจ้าหน้าที่มาประสานงานกับท่านรองฯ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็ยัง
บอกไมไ่ดว่้ามกีฎกระทรวงการคลงัอะไรอีกหลายอยา่ง ตัวอย่าง นาย ก บริจาคเงนิ ๑,๐๐๐ บาท
ไปให้สถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งสถานศึกษานั้นก็จะออกใบเสร็จ ซึ่งใบเสร็จนั้นก็สามารถ
นำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่กรณีสถานประกอบการหรือผู ้จัดการศึกษาทางเลือกลงทุนเอง
เงินเหล่านั้นจับจ่ายหมุนเวียนอยู่ในสถานศึกษาที่ผลิตทรัพยากร ซึ่งบริษัทไดสตาร์ประเมินแล้ว
ประมาณ ๙,๖๐๐ บาทต่อคนต่อปี ซึ่งบริษัทจ่ายเองจะนำไปลดหย่อนภาษีด้วยวิธีการใด
จุดนี ้ยังมีช่องว่างอยู ่ รัฐจะให้การอุดหนุนรายหัว ถ้าบริษัทไดสตาร์จัดเป็นศูนย์การเรียน
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จะมีการส่งเงินรายหัวไปสู่บริษัทไดสตาร์ได้อย่างไร ขณะนี้ยังไม่มีคำตอบ เช่นเดียวกับที่ สกศ.
ได้ทำวิจัยไว้ ทางเราคงจะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรมากนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานการจัดการ
เพราะประสบการณ์ ๗ ปีที่จัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะของความร่วมมือทั้ง กศน.ทั้งทวิภาคี
ทำให้คณะทำงานในโครงการนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจในการจัดการศึกษา ถามว่าเราจะช่วยอะไร
บริษัทไดสตารไ์ด้บ้าง

ยุทธชัย  เฉลิมชยั
ผมอยากเพิ่มเติมจากคุณรัชนี ธงไชย ผมว่าเรื่องที่ควรดำเนินการเร่งด่วนคือการจัดให้มี

หน่วยงานรับผิดชอบที่แน่นอน  ซึ่ง ดร.รุ ่งเรือง ก็ได้สรุปประเด็นนี้ว่าขาดหน่วยงานที่จะ
รับผิดชอบที่ชัดเจนในกระทรวงศึกษาธิการ คล้ายกับมีสถาบันพัฒนาการศึกษาทางเลือก
หน่วยงานนีก้น่็าจะดำเนนิการขึน้มาทำในเชงิรุก ถ้าอยา่งนัน้กต้็องมีองคป์ระกอบทีม่าจากทกุภาค
ส่วนของสังคมหรือว่าผู้ที่จัดการศึกษาทางเลือกเข้าไปมีส่วนร่วมในหน่วยงานด้วย  เชื่อว่าถ้าเกิด
สถาบันหรือหน่วยงานขึ้นจะเป็นกลไกขับเคลื่อนในเรื ่องการศึกษาทางเลือกให้เป็นรูปธรรม
เพราะที ่ผ่านมาก็ได้พูดคุยและสรุปกันไว้ แต่เสร็จแล้วก็ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพที ่ชัดเจน
ที่จะเข้าไปขับเคลื่อนต่อ เรื่องก็หยุดหายไป อย่างข้อสรุปที่ ดร.รุ่งเรืองพูดมา ความจริงสรุปมา
อย่างนีทุ้กครัง้ในทีป่ระชุมหลายปแีล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรขับเคลือ่น

ถ้ากลา่วถงึการศกึษาโดยครอบครวั ผมมีข้อเสนอ ดงัน้ี
๑) เรื่องสิทธิประโยชน์ ขณะนี้มีครอบครัวที่ไปจดทะเบียนจัดการศึกษาและมีสถานภาพ

ทางกฎหมายทีส่มบรูณ์แล้ว ๑๐ กวา่ครอบครวั ถึงแม้จะมีจำนวนนอ้ย แต่ทกุครอบครวักพึ็งไดรั้บ
สิทธิประโยชนข์องตน  แต่ยังไม่มีการดำเนนิการใดๆ

๒) เรื่องเงินอุดหนุนการศึกษา เป็นเรื่องที่น่าจะทำได้เลย เพราะว่าเด็กที่อยู่ในระบบ
การศกึษารปูแบบน้ี ในทางกฎหมายกเ็ทา่เทยีมกบัเดก็ทีอ่ยู่ในโรงเรยีน เพราะฉะนัน้ เงินอุดหนนุ
การศึกษาก็น่าจะเท่ากับเด็กที ่อยู ่ในโรงเรียน เพียงแต่ต่อไปจะมีงานวิจัยออกมาและอาจ
มีการปรับเปลี่ยนก็คงว่ากันทีหลัง ถึงแม้ว่าจำนวนเงินจะไม่มากมาย แต่ในแง่ของกำลังใจ
หรือว่าความรู้สึก สิทธิที่เท่าเทียมมีความสำคัญมากกว่าจำนวนเงิน ถ้าหากระทรวงศึกษาธิการ
ยังไม่ให้เงินอุดหนุนการศึกษาแก่ผู ้เร ียนที ่อยู ่ในการศึกษารูปแบบนี ้ก็ถือเป็นการละเลย
และละเมิดสิทธิประโยชน์ของเด็กเหล่านี้ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีการอนุมัติให้มีการให้เงิน
อุดหนุนการศกึษาแกผู้่เรียนในรูปแบบการศกึษาโดยครอบครวัเม่ือไรและอย่างไร

๓) เร ื ่องบัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรประจำตัวผู ้เร ียน ตอนนี ้ย ังมีป้ายติดไว้ว ่า
พบผู ้ใดหนีโรงเรียนให้แจ้งที ่หมายเลขที ่กำหนด ก็มีผู ้เร ียนคนหนึ ่งของศูนย์การศึกษา
โดยครอบครัวถูกสารวัตรนักเรียนเข้ามาถามว่าตอนนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียน ผู้ปกครองก็ร้อนใจ
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ว่าคงจะต้องมีบัตรประจำตัวผู ้เรียน จึงคุยกับเขตพื ้นที ่การศึกษาๆ ซึ ่งบอกว่าส่วนกลาง
ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้ทำอย่างไร

๔) เรื่องสิทธิ เด็กที่อยู่ในการเรียนแบบนี้จะเสียสิทธิประโยชน์มาก เช่น เรื่องเงินกู้ยืม
ทางการศกึษากยั็งไม่ชัดเจนวา่เดก็กลุม่น้ีจะเป็นอย่างไรหรอืมีกองทนุสำหรบัเด็กทีมี่ความโดดเดน่
หรือมีพรสวรรค์พิเศษ เช่น โครงการช้างเผือก เด็กกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รับสิทธิ หรือหน่วยงานต่างๆ
ที่ดูแลเรื ่องนี ้ยังไม่ได้รับรู ้ว่ามีผู ้เรียนในรูปแบบการศึกษานี้ ผมคิดว่าเรื ่องสิทธิประโยชน์
เป็นเร่ืองใหญ่ท่ีจะต้องเร่งดำเนินการ

นอกจากน้ี มีเร่ืองท่ีจะต้องดำเนินการ ซ่ึงเป็นผลมาจากการทีใ่นช่วงปี ๒๕๔๘ สกศ. ร่วมกับ
สถาบันบ้านเรียนไทยจัดการประชุมระดมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องประมาณ ๔-๕ ครั้ง ก็ได้
ข้อสรปุทีส่ำคญัเร่ืองหน่ึงคอื หลักสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ของกระทรวงศกึษาธกิาร
มีการเขียนไว้ในหลักสูตร หัวข้อที่เรียกว่า "การศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ" ในหน้า ๑๑
ของหลักสูตร บอกว่าสำหรับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้สามารถปรับใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไประบุไว้ว่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งขณะนี้หลักเกณฑ์และวิธีการยังไม่ได้กำหนด เมื่อไม่มีการ
ดำเนินการก็เป็นปัญหาว่าเจ้าหน้าที ่เขตพื ้นที ่การศึกษาบอกว่าเนื ่องจากไม่มีหลักเกณฑ์
จึงกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้ ต้องใช้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาเป็น
ตัวกำกับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เกิดมาตรฐานต่างๆ
ในรูปแบบการจัดการศึกษา มีกระบวนการต่างๆที่ต่างกันเพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนไปได้ ไม่ควรติด
อยู่กับส่ิงท่ีจะต้องมารอว่าเม่ือไรหลักเกณฑ์จะออก

อีกประการหนึ่งในเอกสารแนวปฏิบัติที่ใช้กำกับเรื่องการดำเนินงาน เรื่องนี้มีการเขียนไว้
ข้อหนึ่งว่าการออกเอกสารหนังสือรับรองผลการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวง
ศึกษาธิการกำหนด ซึ่งกฎกระทรวงศึกษาธิการก็ยังไม่ออกหลักเกณฑ์ จึงจะทำให้เรื ่องนี ้
ขับเคลือ่นไม่ได ้ ทัง้ๆ ทีมี่เดก็จำนวนหนึง่แล้วทีพ่ร้อมจะขอให้มีการประเมนิผลเพ่ือให้ออกหนงัสอื
รับรองเพื่อใช้ในเรื่องของสิทธิบางอย่าง แต่ก็ไม่มีการออกหนังสือรับรองให้ เพราะเขตพื้นที่
การศึกษาบอกว่าเขียนไว้ว่าตามที่หลักเกณฑ์และกฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนด เขตพื้นที่
การศึกษาก็ไม่สามารถทีจ่ะตัดสินใจได้ เพราะส่วนกลางยังไม่กำหนด

เรื่องที่น่าจะพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ กฎกระทรวงในเรื่องนี้ ดร.รุ่งเรือง ก็ให้ข้อคิด
เรื่องการอนุมัติให้มีการจดทะเบียนการจัดการศึกษา สาเหตุหนึ่งที่จำนวนผู้ไปขอจดทะเบียน
และได้ร ับอนุม ัต ิม ีเพียง ๑๓ ครอบครัวนั ้นก็เพราะกระบวนการขั ้นตอนของการไปขอ
จดทะเบียนมีความยุ่งยาก อุปสรรคค่อนข้างมาก การแก้ไขกฎกระทรวงคือให้อำนาจอนุมัติ
มาอยู ่ที ่ผู ้อำนวยการเขตพื ้นที ่การศึกษาเช่นเดียวกับกฎกระทรวงของสถานประกอบการ
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และร่างกฎกระทรวงขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชนที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ไม่ต้องเข้าคณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษา พอนำเข้า
คณะกรรมการทั้งในเชิงของปัญหา การปฏิบัติ และทัศนคติ ทำให้ผลออกมาว่าไม่สามารถที่จะ
อนุมัติให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง เขตพื้นที่การศึกษาก็พยายามที่จะ
ไม่นำเข้าคณะกรรมการเพราะตอ้งอนุมัติภายใน ๓๐ วัน เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาจงึใช้วิธีคยุจนกวา่จะ
มีความมั่นใจว่าเมื่อนำเข้าแล้วไม่มีปัญหา ถึงจะดำเนินการให้ ก็กลายเป็นว่าหลังจากครอบครัว
ไปติดต่อบางทีเป็นปี ไปติดต่อทั้งหมด ๑๘ ครั้งก็ยังไม่มีผลดำเนินการอะไร เพราะฉะนั้นถ้า
จะมีการแก้ไขกฎกระทรวง ข้อหนึ่งที ่ต้องแก้ไขคือเรื ่องการเปลี่ยนอำนาจการอนุมัติในการ
จดทะเบียนการศึกษาให้มาอยู ่ที ่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ไม่จำเป็นที ่จะต้องนำเข้า
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องที่เป็นรูปธรรมแบบนี้คงจะเป็นประโยชน์และอาจมีการนำ
ไปสู่การดำเนนิการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ประธาน
ข้อเสนอหรือความเห็นที่พูดกันมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เกิดผล ก็ยินดีรับฟัง ตอนนี้จะ

ครบ ๓ เดอืนแล้ว วันพรุ่งน้ีผมจะประชมุกระทรวงศกึษาธกิารจะไดส้รปุว่าเรือ่งยุทธศาสตรท์ัง้หมด
ทำความเข้าใจกันชัดเจนพอสมควรแล้ว อาจจะ ๓ เดือนต่อไปข้างหน้าคงต้องพูดกัน
รายละเอียดให้ชัดเจน เพื ่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ วันนี ้ข ้อเสนอหลายอย่างก็สามารถ
พัฒนาให้เป็นรูปธรรมได้มากกว่านี้ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนที่เป็นหัวข้อของปัญหา ยังไม่ลงใน
รายละเอียดว่าจะแก้อย่างไร เรื ่องหลักเกณฑ์ตามที ่กฎหมายกำหนด ท่านเฉลียวบอกว่า
มีหลักเกณฑ์ของ กคศ. ยังค้างอยู่ ๗๐ หลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวกับเรื ่องของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ผมจะรีบไปกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ คือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำหลักเกณฑ์ของตนให้เสร็จ ไม่อย่างนั้นจะมีประเด็นแบบนี้อยู่เรื่อยว่า
เขารอหลักเกณฑ์กันอยู่

เกียรตชัิย  พงษพ์าณิชย์
เรื่องการศึกษาทางเลือกกับการจัดการศึกษาของภาคประชาคม ๘ หน่วยนี้ กำหนดไว้

ในมาตรา ๑๒ จะทำอยา่งไร กำหนดมานานแลว้กยั็งไม่เห็นอะไรทีชั่ดเจน ในการประชมุแต่ละครัง้
มักจะมีคนมาบอกว่าทำอะไรกัน  แล้วก็มีคนมาถามอยู่ว่าแล้วจะได้อะไรกันบ้าง จะมีอย่างนี้อยู่
ตลอดเวลา เพราะทัง้หมดนีเ้ทา่ทีด่จูากการนำเสนอ จะเห็นว่า การพดูถงึการศกึษาทางเลอืกตา่งๆ
ตามมาตรา ๑๒ ไปเน้นการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบเป็นหลัก ซึ่งผมเห็นว่าถึงเวลา
ทีจ่ะต้องมาทบทวน กระบวนทศันข์องผู้บริหารในภาครฐั  ให้ชัดเจนมากกวา่นีมิ้ฉะน้ัน
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เราจะไม่เห็นความชัดเจนว่าจะทำอะไรกันแค่ไหน ไม่กว้างพอ และไม่สร้างกลไกที่จะเกื้อหนุน
กันจริงๆ เลยซึ่งก็เป็นไปตามข้อเสนอแนะในภาพรวมว่าจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงกฎหมาย
แนวปฏิบัติอะไรต่างๆ และมักพดูกนัอยู่เสมอ  การทบทวนกระบวนทศันน่์าจะถงึเวลาทีเ่ราจะตอ้ง
มาพูดถึงสิ่งที่นักการศึกษา นักจัดการนโยบายด้านต่างๆ ชอบใช้คำใหญ่โก้หรูเสมอ คือคำว่า
"การศึกษาตลอดชีวิต"  "สังคมแห่งการเรียนรู้" นักปรัชญา/นักอุดมการณ์มาพูด พูดดี พูดเก่ง
แต่ว่าไม่มีข้อเสนอแนะว่าจะให้ทำอย่างไร

เรื่องการศึกษาตลอดชีวิต สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ทำกันมาคือการศึกษาตลอดชีวิต
ถ้าหากไปดพูระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาต ิ  โดยรวมจะเหน็ไดชั้ดเจนวา่ไมไ่ดพู้ดถงึ ๒ เร่ืองน้ี
เท่าไร  แม้แต่ในทางยุทธศาสตร์ที่กำหนดก็ไม่แน่ใจว่าชัดเจนแค่ไหน เพราะฉะนั้น การนิยาม
เรื่องการศึกษาทางเลือกของภาคประชาคมจึงเป็นลักษณะหลวมๆ อย่างที่พูดกันอยู่ตลอดเวลา
ทีมี่การประชมุบอกวา่ใหภ้าคประชาคมซึง่มีอยู่ ๘ หน่วยในมาตรา ๑๒ ไปจัดการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน
ชัดเจนไหมว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก แต่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าเป็นหลักนั้น
ให้หมายรวมถึงการศึกษาของภาคประชาคมที่เรียกว่า "ศูนย์การเรียนรู้"  และศูนย์การเรียนรู้นี้
ให้จ ัดการศึกษาทั ้งนอกระบบและตามอัธยาศัยด้วย ให้มีแนวทางที ่ช ัดเจน ในการเน้น
ความสำคัญของเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตหรือสังคมของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริง เพราะฉะนั้น
ในภาพรวมของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติจะเห็นว่าเน้นในเร่ืองการศกึษาในระบบมาก

ถ้าหากมองในแง่ของนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนดให้ชัดเจนลงไปมากกว่านี้ได้ไหม
แทนที่จะมีใครมาพูดว่าทำอะไร แล้วใครจะได้อะไร ทุกครั้งเป็นอย่างนี้  ในแง่ยุทธศาสตร์ทำให้
ชัดเจน เช่น เอกชนจะสามารถจัดการศึกษาทางเลือกในระบบ จะทำแค่ไหนอย่างไร รวมทั้ง
นอกระบบและตามอัธยาศัยด้วย ให้ทำได้เต็มที่ไปเลย ให้ไปชดเชย อุดหนุน ขยายการศึกษา
ในระบบอย่างไร ซ่ึงจะออกมาในรปูของการปฏรูิปการศกึษา จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร
คือถ้านโยบายและยุทธศาสตร์ชัดเจน การจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๒ จึงจะมีความชัดเจน
ขณะน้ีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตามมาตรา ๑๒ กำหนดในกรอบของการศึกษาในระบบมากกว่า
ก็ประเมินตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  บอกว่าอยากจะสร้างการศึกษาตลอดชีวิตหรือ
สงัคมแหง่การเรยีนรู้ แต่ไม่สง่เสรมิ ไม่อุดหนนุ ไม่เกือ้กลูให้ภาคเอกชนใหเ้กดิ Mass Movement
ที่จะทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาได้  เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่
โดยเฉพาะมาตรา ๑๒ ไม่อย่างน้ันแล้วก็มาประชุมกันอย่างน้ีและพูดว่า ผมทำไปมากมายแลว้จะได้
สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ผมคิดว่าถ้าไม่ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ถ้าไม่วางนโยบาย การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชัดเจน ก็เสียเวลามาพูดกัน ไม่ทราบว่าจะต้อง
คิดกนัใหม่บ้างหรอืเปล่าในเรือ่งการจดัการศกึษาตามมาตรา ๑๒
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ประธาน
ใครจะช้ีแจงได้ว่าเร่ือง การศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

เป็นคนละส่วนกันหรืออย่างไร คือเอกสารที่แสดงมีเรื่องครอบครัวที่ขอจดทะเบียนกี่ครอบครัว
สถานประกอบการที่ขอจดทะเบียนกี่แห่ง หมายถึงจดทะเบียนเพื่อที่จะจัดการศึกษาให้เด็ก
แทนทีเ่ดก็จะไปโรงเรยีนโดยปกตใิช่หรือไม่ เร่ืองการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกัน แต่จุดเน้นต่างกันหรือไม่ ดูจากตัวเลข
กน่็าเปน็ห่วงว่า ตัวเลขทีข่อจดทะเบยีนมีเพียงนิดเดยีว

ดร.บุษบง  ตันติวงศ์
ส่วนของการศึกษาทางเลือก ในฐานะที่เป็นผู้ที ่ทำหน้าที่สอนครูทั ้งก่อนประจำการ

ทั้งหลังจากที่ทำงานแล้วมาเรียนต่อทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ต้องศึกษา
ตรงนี้เพราะปัญหาการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้เป็นปัญหาที่มาจากรากหญ้า เป็นปัญหาในสังคม
แต่ก็ลงกำลังไปมากทั้งในแง่ของทรัพยากรส่วนบุคคล ทั้งแรงกาย แรงใจที่จะขับเคลื่อนให้มี
ทางเลือกที่แตกต่างไปจากการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยเลือกแนวคิดปรัชญามาสู่
การพัฒนาเด็ก ซึ่งอาจจะอยู่ในระบบโรงเรียน ตัวผู้ก่อตั้งหลายท่านก็คือบุคคลในสังคมที่เห็น
ปัญหาของสงัคม แล้วกเ็ปล่ียนตวัเองมาทำงานดา้นการศกึษา เพราะฉะนัน้ทา่นพฒันาตวัทา่นเอง
จากผู้ที ่ไม่ใช่นักการศึกษามาสู่คนที่ทำงานด้านการศึกษา ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมอย่างมาก
ในการสนับสนุนการศึกษาหรือเป็น Partnership ได้ เพราะฉะนั้นในแง่การให้ศึกษาแก่นิสิต
จึงได้ศึกษาจากการศึกษาทางเลือกมาก แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส เราสอนแต่เด็ก
ที่อยู ่ในห้องเรียนปกติ เราในฐานะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ต้องสั่งสมและเรียนรู้องค์ความรู้
ตรงนีจ้ากทา่น เพราะเราสอนเดก็ขา้งถนนไมเ่ป็น มีแต่อาจารยส์มพงษท์ีน่ำนิสตินักศกึษาไปเรยีน
ตรงน้ีเป็นองคค์วามรูท่ี้สำคญัท่ีจะตอบปัญหาของสงัคม

ประธาน
คำว่า "การศึกษาทางเลือก" "การศึกษาตามอัธยาศัย" และ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต"

เรากำลังพูดกันคนละเรื่องกัน ตามที่เสนอในเอกสารจะเห็นว่า มีครอบครัวมาจดทะเบียน ๑๓
ครอบครัว สถานประกอบการมีจดทะเบียน ๑ แห่ง ท่านเกียรติชัยพูดว่า อะไรก็กระทรวง
ศึกษาธิการไปกำหนด  ผมก็เลยถามขึ้นว่าอันนี้มันคนละเรื่องกันกับการศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษานอกระบบหรือไม่ อันนี้หมายถึงการศึกษาที่แทนการส่งเด็กไปโรงเรียนหรือไม่
ครอบครัวอยากจะจัดเอง แต่จัดเองก็มีกติกาข้ึนเป็นหลักเกณฑ์ แต่ผลปรากฏว่ามีไม่ก่ีครอบครัวท่ีจัด
สถานประกอบการก็มีเพียงแห่งเดียว ซึ่งมันก็จะแคบมาก แต่ท่านเกียรติชัยพูดครอบคลุมใน
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ความหมายว่า ต้องพูดถึงเรื ่องการศึกษา ใครอยากจะจัดอะไรก็จัดได้ เรียนอะไรได้อย่าง
กว้างขวาง ไม่ต้องกำหนดอะไรมากมาย ซึ่งหมายถึงการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษา
นอกระบบที่ไม่ใช่ความหมายนี้ใช่หรือไม่  แต่จะเป็นไปได้อย่างไรที่มีการศึกษาทางเลือก
แต่มีสถานประกอบการแห่งเดียว และท่านหมายถึงรวมถึงเรื ่องการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การเรียนรู ้ตลอดชีวิต การเรียนรู ้ตลอดชีวิตมีสถานประกอบการอยู ่แห่งเดียวได้อย่างไร
แสดงว่ากำลังพูดถึงเรื่องในระบบกฎหมายที่เอามาแทนที่การศึกษาในโรงเรียน แบบค่อนข้าง
จะเคร่งครัดใช่หรือไม่

ดร.บุษบง  ตันติวงศ์
ดิฉันมองว่าที่จริงแล้ว การศึกษามันลื่นไหล จะเห็นว่ากลุ่มนี้อยู่ในระบบ เดี๋ยวจะเป็น

ว่าในระบบจัดการไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องไปอยู่นอกระบบหรือตามอัธยาศัย และหมายถึงทุกส่วน
ทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเปน็เดก็หรอืผู้ปกครอง เห็นความลืน่ไหลของทกุสว่น

ประธาน
แต่ว่าเรากำลงัจะดูแลส่งเสริม ถ้าบอกว่ามีสถานประกอบการมาจดทะเบยีนเพียงแห่งเดียว

แล้วจะลื่นไหลไปไหน คือส่วนอื่นก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ เราก็ต้องไปหาเวทีพูดเรื่องส่วนอื่นๆ อีก
ถ้าอย่างนั้นผมถึงถามคำจำกัดความ ขอบเขตว่าครอบคลุมหรือไม่ จะได้พูดเรื ่องเดียวกัน
ท่านวิจารณ์ว่าทำไมเรื่องนี้มีกติกาที่ตกลงกันว่า หากครอบครัวอยากจะจัดการศึกษาแทนการส่ง
ลูกหลานไปโรงเรียน ซึ่งมีการศึกษาภาคบังคับอยู่ จึงต้องกำหนดกติกาว่า ถ้าครอบครัวจะสอน
จะต้องมีกติกาในเรื่องต่อไปนี้ แล้วก็ให้สอนได้ แต่ปรากฏว่าไม่เป็นที่นิยม มีอยู่ไม่กี่ครอบครัว
สถานประกอบการกใ็ห้จัดการศกึษาได ้ แต่กมี็การจดทะเบยีนเพียงแห่งเดยีว

อีกประเด็นหนึ่ง เรื่องการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่บอกว่าให้ กศน.
เปลี่ยนบทบาทไปส่งเสริมเครือข่าย ชุมชนและสังคมที่จัดการศึกษาให้หลากหลายเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้  แล้วกไ็ปเน้นเร่ืองการเทยีบโอนใหม้าเปน็  ป.๖  ม.๖ หรืออาจจะเทยีบเป็นบางวชิา
บางส่วนก็ไม่ต้องเทียบ ใครอยากจะสอนอะไรที่ให้ความรู้ก็ให้ไปส่งเสริมทางนั้น เราพูดใน
ความหมายนัน้เข้าใจถกูหรอืไม่ ถ้าการศกึษาทางเลอืกในกฎหมายกำหนดวา่ ไม่ใช่มีเฉพาะทีส่อน
อยู่ในโรงเรียนและสอนวิชาอื่นที่หลากหลาย เรียนรู้อะไรที่กว้างขวาง ไม่ต้องมีประกาศนียบัตร
ไม่ต้องมีปริญญาก็เป็นอีกความหมายหนึง่ ซ่ึงก็อาจจะไม่ใช่หัวข้อท่ีต้ังข้ึนมาในวันน้ี
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ในมาตรา ๑๒ มีความชัดเจนว่าต้องการเน้นการศึกษาภาคบังคับ ๑๒ ปี โดยจะเปิด

โอกาสให้ครอบครัว บุคคล สังคมจัดแทนโรงเร ียนได้ เพราะฉะนั ้นเป็นการเทียบเคียง
ที่สถานศึกษาจัดทั้งหมด แล้วก็จะมีกึ่งนอกระบบด้วย เป็นการศึกษาพื้นฐาน เนื่องจากเรื่องนี้
มีประวัติว่าพ่อแม่ปฏิเสธการศึกษาในระบบ ถ้าครอบครัว สถานประกอบการต้องการจะจัด
การศกึษากค็วรจะจัดได้ เจตนารมณ์น้ีเป็นการศกึษาพ้ืนฐาน

ประธาน
จากขอ้เสนอแนะ ผมคดิวา่มจีำนวนนอ้ยมาก  แล้วกใ็ห้เร่งทำและปรบัปรุงพัฒนากฎหมาย

สร้างองค์ความรู้ ปรับทัศนคติต่างๆ คืออาจจะต้องมาประเมินกันใหม่ กำลังพูดตามแบบที่
กฎหมายกำหนดไว้ เปิดช่องนี้ แล้วก็ดูว่าจะส่งเสริมอย่างไร มาสำรวจแล้วก็คิดว่าจะแก้ไข
แต่มีสถานประกอบการอยู ่เพียงแห่งเดียว และครอบครัวไม่กี ่ครอบครัวที ่อยู ่ในระบบนี ้
การอยู่ในระบบจำเป็นต้องบอกว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ เมื่อครอบครัวไปจัดบอกว่าไม่มี
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เพราะครอบครัวนี้ไม่ชอบ หรือไม่สอนภาษาไทย
เพราะถือว่าพูดได้อยู่แล้วไม่ต้องเรียน เราก็ยอมไม่ได้อีกจึงต้องมีการกำหนดกติกา แต่สิ่งที่
ควรประเมินคือมีศักยภาพและมีประโยชน์แค่ไหน  มีผู้สนใจมากพอหรือไม่ ถ้ามีคนสนใจมาก
ติดขัดอะไรหรือไม่ อยากเห็นภาพว่ามีก ี ่ครอบครัวในกี ่ป ี ใช้เวลาไปมากแล้วเกี ่ยวกับ
สถานประกอบการเพียงแห่งเดียว และอีก ๑๓ ครอบครัว หรือเดิมมีอยู่  ๖๘ ครอบครัว และ
ประสงค์จะจัดอีก ๑๒๐ ครอบครัว เมื่อมีกฎหมายแล้วก็เป็นไปได้ที่มีผู้ที่ต้องการจะจัด เราก็ดูแล
แต่ว่าไม่ควรจะแก้อยู ่ในบริบทแบบนี้  ต้องมาพูดกันอีกแบบหนึ่งว่าศักยภาพเป็นอย่างไร
อยากเห็นอะไรใน ๓-๔ ปีนี้  เช่น มีครอบครัวที่จะจัดมากแค่ไหน มีวิธีสำรวจหรือไม่สอบถาม
ความเห็นได้หรือไม่ว่าคนที่จบปริญญาโท/ปริญญาเอกและต้องการสอนในครอบครัวมีมาก
น้อยเพียงใด สถานประกอบการทำแลว้ดแีคไ่หน ถ้าม ี ต้ังเป้าใหเ้ป็นพันแห่งใน ๓ ปีจะไดห้รือไม่
ผมคิดว่าอาจตอ้งต้ังโจทย์อีกแบบหน่ึงแล้วมาพูดกัน

สมพงษ ์  จิตระดบั
ผมเข้าประเด็นนิดหน่ึงท่ีบอกว่าพรุ่งน้ีท่านจะมีการประเมิน ๓ เดือนของกระทรวง ศึกษาธิการ

บังเอิญผมได้เข้าไปช่วยท่านในหลายเรื่องในระยะ ๓ เดือนที่ผ่านมาเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
คิดว่ามีประเด็นที่ท่านให้นโยบายแล้ววันนี้ท่านก็พูดประเด็นสำคัญๆ ประเด็นที่ท่านเกียรติชัย
พูดกส็ำคญัคอืกระบวนทศันอ์ยู่ทีวิ่ธีการคดิของคน กระทรวงศกึษาธกิารตอ้งเปลีย่น ถ้าไมเ่ปลีย่น
ก็ต้องมาพูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะประเมินภายใน ๓ เดือนนี้ อยากให้ท่าน
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ลองใช้ในสิ่งที่กำหนดหัวข้อกับ ๕ องค์กรหลัก เช่น บอกว่า ต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะพูด
เฉพาะเรื่องมาตรฐาน ต่อไปเรื่องการอบรมครูทั้งภาครัฐและเอกชน จะมี Excellence Center
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบันฝึกหัดครูที่อบรมครูอย่างเดียว ท่านจะดูเรื่องทิศทางใหม่ๆ ซึ่งการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาที่จัดโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองและการศึกษาทางเลือก
ในข้อเท็จจริงระบบโรงเรยีนเป็นสถาบนัทีต่ายแลว้ในศตวรรษที ่๑๙ เพราะฉะนัน้ในศตวรรษที ่๒๐
เริ่มวิธีการคิดเกี่ยวกับโรงเรียนใหม่เกือบทั้งหมดแต่เราก็ยังอยู่กับการกู้ซากในระบบโรงเรียน
ในศตวรรษที ่๑๙

กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับกระบวนทัศน์ ที่อาจารย์วุฒิสารให้สำคัญมากคือช่วงเวลา
ที่ผ่านมาการศึกษาไม่ขยับเลย สิบปีที ่ผ่านมาเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ของเด็ก
เรื่องระบบและเรื่องต่างๆ อยู่กับที่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการควรจะ
ทำคือต้องลดขนาด (Downsizing) จัดการศึกษาเองน้อยลง แล้วลงมามีส่วนร่วมให้มากขึ้น
เพราะถ้ายังจัดการศึกษาอยู่เหมือนเดิมก็จะอยู่อย่างนี้ การศึกษาจะไม่มีการขยับและเหมือนเดิม
ทกุอยา่ง ทำอยา่งไรใหมี้การจดัการศกึษาเองนอ้ยลงและสนบัสนนุให้หน่วยอ่ืนๆ เข้ามามสีว่นร่วม
ในการจัดการศึกษามากขึ้น การศึกษาจะขยับทันที ผมเชื่อว่าจะเห็นภาพชัดเจนว่าขยับอย่างไร
ทั้งเรื ่องหลักสูตร และเรื่องต่างๆ ผมเห็นตัวอย่างในกระทรวงศึกษาธิการที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยน
วิธีการคิดแล้วเป็นผู้สนับสนุนให้ส่วนอื่นเข้ามาจัดการศึกษา เช่น กศน. ขณะนี้เลิกจัดการศึกษา
แล้วเพราะกำลังและทรัพยากรของเขาน้อยลง แต่เขาก็พยายามสนับสนุนให้หน่วยอื ่นจัด
ผมอยากเห็นภาพกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างนี ้ เพราะไม่เช่นนั ้นกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ยังจะคิดอยู่ว่าการศึกษาเป็นเรื่องของกระทรวงเท่านั้น จึงต้องมาพูดกันอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก
รับฟังปัญหาของเราทกุเรือ่ง แต่กลบัไปเขากไ็ม่ทำ

เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นก็คือการบริหารทรัพยากร ทำอย่างไรที่จะกระจาย
ไปสู่ส่วนต่างๆ แล้วสนับสนุนให้เขาร่วมจัดการศึกษามากข้ึน ท่านรัฐมนตรีบอกว่าอยากเห็นมิติใหม่ๆ
ทางการศึกษาเกิดขึ ้น ผมเพียงแต่สงสัยว่าทำไมกฎกระทรวงหรือระเบียบต่างๆ กระทรวง
จะต้องเป็นผู้ออก ทำไมไม่ให้กลุ่มที่จัดการศึกษาทางเลือกเขียนกฎกระทรวงแล้วเสนอรัฐบาลได้
ทำไมตอ้งรอกระทรวง ซ่ึงการออกกฎกระทรวงชา้มาก กฎกระทรวงเรือ่งการศกึษาโดยครอบครวั
(Home School) ใช้เวลาเกือบ ๒ ปี ทำไมไม่มีวิธีการคิดใหม่ว่าเมื่อมีการศึกษาทางเลือกแล้ว
ให้เขาเสนอกฎกระทรวงของเขาเอง ทำไมไม่ต้ังคณะกรรมการมากำหนดกฎเกณฑห์รือระเบียบต่างๆ
ที่เป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งเป็นปรัชญาแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรี ว่าอย่าไปทำให้มีกฎมากขึ้น
ย่ิงมีมาตรการมากเทา่ไร งานย่ิงยากมากขึน้เท่าน้ัน  ผมขออนุญาตใช้อำนาจท่านว่าภายใน ๖ เดือน
ให้จดทะเบียนทั้งหมด ๑๒๐ ครอบครัวจะได้หรือไม่ ให้เป็นบริการ ณ จุดเดียว (One Stop
Service)
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เรื่องการโอนการศึกษาให้ท้องถิ่น สิ่งที่ผมคิดคือความไม่มั่นใจของครู ถ้าโอนการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการไปยังส่วนท้องถิ่นแล้ว ครูจะได้รับการประกันหรือไม่ว่าสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับจะไม่น้อยกว่าเดิม ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนจากในระบบไปสู่นอกระบบ ก็มีคำนี้
เกิดขึ้นคือจะได้รับสิทธิไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ ทราบหรือไม่ว่าในทางปฏิบัติไม่เคยได้รับเท่ากับ
สิทธิที่เคยได้รับ เช่น ข้าราชการขึ้นเงินเดือนไปแล้ว ๖ เดือน พนักงานจะได้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่
เพราะฉะนั ้นท่านอยากจะแก้ปัญหาเร ื ่องการต่อต้านการโอนจากกระทรวงศ ึกษาธิการ
ไปยังส่วนท้องถิ่น ท่านก็ควรบอกว่าสิทธิที่ครูจะได้รับนั้นดีกว่าเดิม โอนไปแล้วครูได้รับสิทธิ
ทีด่กีวา่ทีส่งักดักระทรวงศกึษาธกิารอยา่งไร เช่ือว่าจะมกีารหลัง่ไหลของครเูพ่ิมข้ึน

อีกประเด็นหน่ึงท่ีขอฝากเป็นเร่ืองการจัดการเร่ืองงบประมาณ ผมทำงานวิจัยช้ินหน่ึง พบว่า
สดัสว่นทีล่งไปเกีย่วกบัการศกึษาเดก็และเยาวชนในเรือ่งงบประมาณ ในสว่นของ อบต. และ อบจ.
มีแค่ ๑% เท่านั้น ถ้าจะโอนการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไปต้องระบุในกฎหมาย
ให้ชัดเจนว่างบประมาณที่กระจายลงไปให้ส่วนท้องถิ่นต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐-๑๕% ที่จะใช้ในเรื่อง
การจัดการศึกษา มิฉะนั้นส่วนท้องถิ่นจะไปทำเรื่องถนน สาธารณูปโภค คือ รัฐจะต้องบังคับ
ท้องถ่ินกลายๆ ว่าใหล้งไปสูเ่ร่ืองการจดัการศกึษา

ประธาน
อาจารย์สมพงษ์ ช่วยพูดเรื ่องที ่เป็นภาพรวมด้วยว่าจะต้องปรับบทบาทกระทรวง

ศึกษาธิการอย่างไร บางเรื่องที่ไม่คืบหน้าก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันเพราะบางเรื่องต้องไขลาน
ให้หน่วยงานเร่งทำงานมากขึ ้น หลักเกณฑ์ กฎกระทรวงต้องลดลง หมายถึงที ่มีอยู ่แล้ว
และไม่จำเป็นต้องแก้หรือปรับลด อีกแบบหนึ่งคือเรามีกฎหมายการศึกษาแล้ว แต่บอกให้ออก
กฎหมายอีก แล้วก็ยังทิ้งท้ายต่อไปอีกว่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
และประกาศต่างๆ คือบริหารด้วยกฎหมาย จึงต้องมาออกหลักเกณฑ์กัน ถ้าไม่ออกก็เป็นอย่าง
ที่ท่านเสนอความเห็นเรื่องครอบครัว จะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ จึงจำเป็นที่ต้อง
ทำเรื่องการทำหลักเกณฑ์ รวมทั้งการปรับบทบาท ที่สำคัญคือปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
กันไว้หลายเรื่องแล้ว จะทำอย่างไรให้เกิดผลทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องผลักดันต่อไป

ทำไมผมไม่เลือกใช้วิธีเข้ามากระทรวงศึกษาธิการแล้วบอกว่า ใครทำอะไรอยู่ก็ให้เร่ง
ทำในสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีที ่สุดและเร็วที่สุด ผมไม่เลือกวิธีนั ้นเพราะผมเชื่อว่า ปัญหาการศึกษา
ของประเทศไทยเปน็เร่ืองทีต้่องจัดทศิทางและกำหนดยทุธศาสตร ์ซ่ึงการกำหนดยทุธศาสตร ์๗-๘
เร่ืองพร้อมๆ กัน จะทำภายใน ๓-๗ วันกไ็ม่ได ้ต้องใช้เวลาถงึ ๓ เดอืน ยุทธศาสตรจ์ะต้องทำใหชั้ด
และอีกเรื่องหลายเรื่องยังไม่ได้ทำ และหลายเรื่องก็ยังไม่ได้ผลักดัน  ซึ่งจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้น
บางท่านก็บอกว่าทำมา ๓ เดือนแล้ว ทำไมยังมีเรื่องแบบนี้ ประกาศไป ๗ เรื่อง แต่ก็ยังไม่ครบ
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ยังมีเรื่องที่จะต้องปฏิรูปกันอีกหลายเรื่อง เวลาปฏิรูปก็ต้องมาพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ ทิศทาง
ปรัชญาและแนวคดิมากมาย

เมื่อพูดเรื่องภาษา ภาษาอังกฤษเพิ่งเปลี่ยนแนวคิด ไม่ใช่ปรับปรุงพัฒนาการของวิธีการ
สอนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น แต่ต้องเปลี่ยนแนวคิดวิธีการสอน ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ ภาษาไทยก็
เช่นกัน จะปรับปรุงการสอนภาษาไทยให้ดีขึ้น ผมก็บอกว่าไม่ใช่ ผมเชื่อว่าต้องเปลี่ยนแนวคิด
วิธีการสอนภาษาไทยของประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของผม ตั้งคำถาม ตั้งโจทย์
ระดมนักวิชาการมาปรกึษาหารอื เสร็จแล้วบอกว่าไม่ใช่  วิธีสอนของเขาดอียู่แล้ว แต่ครูยังไม่เข้าใจ
ผมจะขอให้นักวิชาการทีเ่ก่งๆ ท่ีสุดของประเทศไทยในเรือ่งการสอนภาษามาหารอืกัน

จากนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมจะตั้งคำถามในกระทรวงศึกษาธิการว่า ยุทธศาสตร์ชัดเจนเกือบ
ทัง้หมด  อาจจะมบีางเรือ่งซ่ึงกจ็ะเปิดประเดน็ต่อไป  แต่ว่าประเดน็ทีเ่ปิดไวแ้ล้วและหารอืกนัแล้ว
ทำอย่างไรให้เกิดผล เรื ่องที ่ปรึกษากันวันนี ้หลายเรื ่องคิดว่าจริงๆ ต้องไปนั่งหารือกันต่อ
และต้องรีบผลิตออกมาว่าต้องการมาตรการอะไร ต้องการให้แก้ระเบียบข้อไหน ต้องการให้ออก
กฎหมายหรือระเบียบอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป
ท่านท่ีจะพูดต่อไปน้ี ผมขอว่าถ้าจะพูดเร่ืองเดิมบ้างก็ได้ แต่ขอให้พูดเร่ืองพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นหลัก
ถ้าจะเชือ่มโยงมาทีก่ารศกึษาทางเลอืกบา้งกไ็ม่ขัดขอ้ง

เกียรตชัิย  พงษพ์าณิชย์
ผมมี ๒-๓ เร ื ่องที ่อยากฝาก แล้วก็เป ็นเร ื ่องซึ ่งอยากจะเห็นว ่าส ิ ่งเก ิดข ึ ้นค ือ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี ้ม ีอะไรที ่ต ้องทำก็ต้องทำ จะแก้ไขก็แก้กันไป
อ่านพระราชบญัญัติการศกึษาฉบบัน้ีต้ังแต่แรก ขอเร่ิม ๓ เร่ืองทีอ่ยากจะเหน็ว่าเกดิขึน้  เร่ืองแรก
เมื่อพูดถึงปรัชญาการเรียนรู้ หลังปฏิรูปการศึกษาคือให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ผมมองเห็นภาพ
ของการสร้างเครือข่ายของขุมความรู้ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างหลากหลายมากมาย ให้เด็กมาเรียนได้
ส่ิงเหล่าน้ีคิดว่าในเชิงนโยบาย การเมือง หรืออะไรก็แล้ว ควรเป็น Mass Education ต้องทำ ต้องสร้าง
ทำแลว้หรือยัง น่าทำไหม หรือทำไมพ่อ หรือว่าคดิกนัอยู่

เรื่องที่สอง เมื่อพูดถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ผมมองเห็นช่องโหว่ของพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างชัดเจนว่ามี Age Group ของเด็กที่ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ เพราะฉะนั้นภาพของธุรกิจการศึกษาของเด็ก
ก่อนวัยเรียน ก่อนประถมศึกษาผุดขึ้นมาเห็นอย่างเห็นได้ชัด ประเด็นก็คือ ผมพูดมาตั้งแต่ต้น
ว่าใหร้วม ขณะนีอ้าจจะรวมไปแลว้กไ็ด ้แต่มีช่องโหว่เกดิขึน้ อยากใหค้ดิยทุธศาสตรห์รือนโยบาย
ตรงน้ีให้ชัดเจนยิง่ข้ึน ไม่อย่างนัน้การสง่ผ่านเขา้สูร่ะบบจะขาดชว่งและไมดี่พอ เพราะ Critical Age
เราไม่ได้ดูแล แต่ในแง่ของการศึกษาดีพอ
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เรื ่องที่สาม จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ผมมองเห็นภาพที่จะเอา
ประโยชน์จากมาตรา ๑๒ มาใช้ในแง่นโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะแก้ Learning Society
Lifelong Education ได้อย่างดีที่สุด  คำถามก็คือคิดในแง่ที่จะเอาประโยชน์จากมาตรา ๑๒
มาวางแผนยทุธศาสตรใ์ห้เป็นไปตามทีพู่ดกันอย่างโกห้รูเร่ือง สังคมแห่งการเรยีนรู้  ส่วนการศกึษา
ตลอดชีวิตจะทำไหม ถ้าทำ ทำได้อย่างวิเศษจากประโยชน์ของมาตรา ๑๒ คิดกันหรือเปล่า
ผมว่าจากพระราชบัญญัติ ๒ - ๓ เรื ่องนี ้ มีเรื ่องให้ทำมากมาย สนุกด้วยแล้วน่าทำมาก
แล้วจะพบอะไรอกีหลายอยา่ง ฝากไป ๓ เร่ือง ถ้าคดิวา่เปน็ไปไดห้รือว่านา่คดินา่ทำกม็าชว่ยกนั

ประธาน
หัวข้อทีท่า่นพดู เราจดัไปกอ่นหน้านีมี้การคยุกนัไปมาก วันน้ีเป็นอีกหวัข้อหน่ึง เราคยุไป

เหมือนกันคือคุยกันเป็นเรื ่องเป็นราวมากขึ ้น ผมคิดว่าที ่ระดมความคิดกันมาแต่ละท่าน
ก็มาแสดงความเห็นกัน ก็อย่างที่ผมพูด ๒-๓ รอบแล้วว่า ไม่ใช่พูดกันแค่นี ้แล้วเลิกกันไป
เรื่องที่ว่ายังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติมากนักต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลามากในการทำความเข้าใจ
เรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่ผมย้ำแล้วย้ำอีก เพราะว่าผมมีความเชื่อมาเป็นปีๆ ว่า
การปฏิรูปการศึกษาต้องกำหนดทิศทางให้ชัดเจน เป็นเรื ่องที่ต้องพูดกันในเชิงยุทธศาสตร์
ไม่ใช่ไม่แก้ ใครทำอะไรอยู่ก็ทำไป จากนี้ก็ต้องทำให้แนวคิดซึ่งค่อนข้างชัดเจนเกิดผลในทาง
ปฏิบัติทา่มกลางการรบัฟังความเหน็ของฝา่ยตา่งๆ ทีเ่ข้ามามสีว่นรว่ม

หมดเวลาแลว้ เชิญนักศกึษาหรอืว่านกัเรยีน อีก ๑ ทา่น

วรภัทร  วีรภัฒนคุปต์
ขอเน้นเกี่ยวกับความสำคัญของเยาวชน อยากให้นึกถึงแนวคิดง่ายๆ ว่าปัญหาบางเรื่อง

ที่เด็กอยากจะพูดอยากจะสื่อ บางครั้งภาครัฐจะเข้าถึงได้ยาก ตัวอย่าง สมมติว่าเด็กไม่พอใจครู/
ไม่ชอบครู คิดว่าเด็กจะกล้าเข้าไปคุยกับครูไหม แต่ถ้าเป็นพวกผมที่เป็นตัวแทนเยาวชน
ด้วยกนัจะเข้าไปคยุไดง่้ายกวา่ อาจจะรบัรู้อะไรไดลึ้กซึง้กวา่ เพราะเปน็เร่ืองการไวใ้จซ่ึงกนัและกนั
อยากจะสื่อว่าทุกวันนี้สภาเยาวชนของกรุงเทพและเครือข่ายที่มีอยู ่ ๔ ภาค ขณะนี้พร้อม
อยู่แล้วท่ีจะเป็นพ้ืนท่ีทางสังคมในเร่ืองต่างๆ พร้อมท่ีจะมาเสนอสู่ภาครัฐก็คิดว่าจะใช้ความได้เปรียบ
ตรงน้ีให้เกดิประโยชน ์ขอเพียงทา่นใหค้วามสำคญั

ฝากไว้ว่า การแก้ปัญหาการศึกษาต่างๆ ทุกวันนี้ เรากำลังเน้นเรื่องการแก้ที่วิธีการ
มากเกินไป เช่น บางทีเราไปมุ่งว่าวิธีการนี้ต้องให้เด็กทำโมเดลอย่างนี ้ ต้องมีรายงานส่ง
เป็นตั้งๆ มีผลงานแสดงให้เห็น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าเป็นระบบนั้นระบบนี้ มุ่งเรื่องวิธีการ
วัดผลคะแนนอย่างนั้นอย่างนี้ ผมอยากให้เปลี่ยนจุดที่เป็นเสมือนหัวใจสำคัญของการศึกษา
ของเด็กว่าเรียนมาแล้วได้อะไรบ้าง นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหน
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เพราะทุกวันนี้มุ่งเรียนหลักสูตร แต่ว่าเรียนแล้วทำให้เกิดความเครียดมากกว่าเดิม และบางครั้ง
สงัเคราะหก์ไ็ม่ไดด้ว้ย  ทัง้ๆ ทีเ่รียนมามาก  ทีท่อ่งจำมาตัง้มากกเ็พ่ือจะสอบใหไ้ดเ้ทา่นัน้

ประธาน
ยินดีที่จะรับฟังความเห็นของภาคประชาชน ส่วนความเห็นบางเรื่องที่ท่านวิจารณ์ เช่น

เรื่องหลักสูตรกำลังปรับอยู่ แต่การปรับต้องรู้ว่าปรับแล้วจะเป็นอย่างไร มีกระบวนการอยู่มาก
กยิ็นดรัีบฟังความเหน็ของฝา่ยตา่งๆ แต่การจะปรบัหลักสตูร ปัญหามหีลายแบบ อย่างทีว่่า ๒ - ๓
หมื่นโรงเรียนก็ปัญหาแบบหนึ่ง กับอีกอย่างคือหลักสูตรที ่ว่าเป็นมาตรฐานแล้วดีแน่ไหม
ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ท่านดูเหมือนจะวิจารณ์กันมาก ซึ่งผมเองก็วิจารณ์อยู่ ต้องการให้ปรับ
ในต่างประเทศมีหลายสถาบันเพื่อค้นคว้า วิจัยและประเมินผลมากมาย รับฟังเหตุผลว่าเกิด
อะไรขึ้นแก่เด็ก สิ่งนั่นเราทำอยู่ เพียงแต่ว่าทำทันทีไม่ได้ เพราะว่าเมื่อประกาศไปแล้ว เด็กจะ
สอบแล้ว เราบอกว่าพรุ่งนี้เปลี่ยนหลักสูตร แล้วเขาจะไปสอบอะไร สอบอย่างไร ซึ่งต้องใช้เวลา
แต่ว่าจะรีบทำ โดยเฉพาะในส่วนที่ทำได้ทันทีคือ ส่วนที่โรงเรียนบอกว่าไม่รู้ว่าเรียนอะไรกันอยู่
หรือว่าเรยีนอะไรกไ็ดท้ีค่รเูขียนไปตามยถากรรม จุดนีเ้ราจะชว่ยสง่เสรมิให้ดข้ึีน

วรภัทร  วีรภัฒนคุปต์
ขอยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น วิชาวิทย์ในหลักสูตรใหม่ ผมรู้ว่าทำตรงข้ามกับวัตถุประสงค์

ที ่จะส่งเสริมความถนัดเฉพาะทางของเด็กอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นว่าไม่ว่าจะเรียนสายอะไร
ก็ตามจำเป็นต้องมาเรียนวิชาเคมี - ชีววิทยาเหมือนกันหมด ตอนนี้เหมือนกับว่าเด็กสายวิทย์กับ
สายศิลป์ก็เรียนแทบจะไม่แตกต่างกันแล้ว กลายเป็นว่าต้องมายัดเยียดความรู้ในหัวสมองมากขึ้น
ในขณะทีไ่ม่ใช่เร่ืองท่ีเขาถนดัหรือสนใจ ทำให้เด็กเครยีดมากกวา่เดมิ

ประธาน
ความเห็นอย่างนี ้ก็ดีช่วยรวบรวมกันไว้ สพฐ.กับสภาการศึกษา ผมเข้าใจว่าจริงๆ

ไม่ใช่อย่างทีเ่ข้าใจกนั แต่คุยกันได้ หมายถงึความตัง้ใจจริงหรือหลักการจรงิไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ข้าใจ
ผมเชื่อว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ว่าไม่ใช่สายวิทย์ สายศิลป์ ไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างที่พูด แต่ว่าไม่เป็นไร
คงตอ้งมาคยุกนัอีกครัง้ เร่ืองการสอบเขา้กยั็งยินดจีะคยุกนัต่ออีก

วรภัทร  วีรภัฒนคุปต์
ผมว่าคำนงึถึงวิธีการมากเกนิไป จนสรา้งปัญหามากขึน้แล้ว
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ประธาน
ยินดีรับฟัง แต่ว่าต้องมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน บางทียังแลกเปลี่ยนกัน

ไม่พอ การเปลี ่ยนวิธีการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย หลักใหญ่อยู ่ที ่ว่าต้องการเลิกการ
ออกข้อสอบนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะจะปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน
ส่วนเรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนจะดีหรือไม่นั้น ต้องใช้ความพยายาม แต่ถ้ายังปล่อยให้
มหาวิทยาลัยออกข้อสอบเอาวิชาปี ๑ ปี ๒ มาออกข้อสอบ การปฏิรูปการเรียนการสอนจะไม่
ประสบความสำเร็จ ไม่มีใครสนใจหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ส่วนหลักสูตรนั้นดีไหม
อันนี ้ต ้องปรับปรุง ทีนี ้พอออกข้อสอบกันไปแล้วมีปัญหาอย่างไรก็ต้องปรับปรุงกันไป
ก็ยินดีรับฟังปัญหา แต่ว่าผมยังเชื่อว่าการเปลี่ยนระบบการคัดเลือก ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ค่อย
ทำกันอย่างเต็มที่ ยังออกข้อสอบกันเองอีกมาก อันนี้ก็ต้องพูดกัน เพราะมหาวิทยาลัยเองก็
ไม่อยู่ใต้บังคบับัญชาของกระทรวงศกึษาธกิารแบบสายตรง  ต่างคนตา่งกยั็งไปออกขอ้สอบกนัอีก
แต่ว่าบางทีไม่ได้สื่อสารว่าหลักใหญ่ของการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้น
ก็มองประเด็นคลาดเคลื่อนกันไปและก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ ก็ยังต้องปรับกันไป แต่ผมมี
ความเชื่อว่าปล่อยให้มหาวิทยาลัยนำข้อสอบปี ๑ ปี ๒ มาออก การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย เพราะว่าเด็ก ครู ผู้ปกครองไม่มีใครสนใจ เพราะฉะนั้น
พอถึง ม.๕  ม.๖ จะไม่สนใจสิ่งที่เรียนอยู่ ส่วนสิ่งที่เรียนอยู่มีปัญหาไหม ตอบว่ามี แต่ก็ต้องแก้
ต้องปรับปรุงไปด้วยกัน

กมลพรรณ  ชีวพนัธ์ุศรี
ทีเ่ป็นปัญหาเพราะวา่ขาดการรบัฟังข้อคดิเหน็ทัง้หมด ถ้าทา่นฟงัทัง้ ๒ ฝ่าย จะไดข้้อสรปุ

จริงสำหรับประเทศชาติ แต่ถ้าท่านฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วมาพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ได้ข้อสรุป
จะเป็นการต่อต้านกันตลอด

นอกจากนี้เรื ่อง Admission ไม่ฟังความเห็นของประชาชนเลย สั่งการอย่างเดียว
ทำให้เกิดปัญหามากมาย ท่านลองให้คนไปวิจัย เงินผู้ปกครองเท่าไรท่ีโรงเรียนกวดวิชากอบโกยไป
มีปัญหาด้านไอคิวเด็กและสุขภาพจิตเพียงใด เราไม่ได้ปรึกษากัน ฟังฝ่ายเดียว สื่อก็เผยแพร่
ด้านเดียว

ประธาน
อาจจะไม่ได้ฟังคุณหมอเท่าที่ควร แต่ว่าฟังหลายฝ่ายมาเหมือนกัน ทีนี้ฟังทุกคนในโลก

ก็เป็นไปไม่ได้ แต่ก็ยินดีจะฟังอีก โดยหลักการเชื่อว่าการปล่อยให้มหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
แบบเอาป ี๑ ปี ๒ มาออกตอ้งยกเลกิ ซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่
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กมลพรรณ  ชีวพนัธ์ุศรี
เห็นด้วย แต่ไม่ใช่นำปัญหามาให้เรา บอกว่าห้ามนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาออก

ข้อสอบ แต่กำหนดเป็นมาตรการอื่นไป เป็นการสร้างมาตรการเพิ่มให้เด็กและผู้ปกครองมีปัญหา
มากข้ึน

ประธาน
ยินดีรับฟัง แต่การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนทันทีไม่ได้ ต้องฟังความเห็นกัน เรื่องใหญ่

ในวันน้ีโดยรวมแล้วเป็นเร่ืองท่ีจะต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท
ในการจัดการศึกษา มีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาของภาคเอกชน
และอื่นๆ ที่ต้องพูดภาคเอกชนเพราะการจัดการศึกษาเอกชนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญค่อนข้างมาก
จำเป็นจะต้องปรับบทบาทและสัดส่วนอย่างมียุทธศาสตร์ซึ่งจะต้องมาคิดวิสัยทัศน์ว่าจะวาดภาพ
ว่าต้องการให้เป็นอย่างไร กระทรวงศึกษาธิการจะมีบทบาทแค่ไหน จะเพิ่มบทบาทของภาค
เอกชนและภาคอืน่ๆ อย่างไร สว่นบทบาทในสว่นของการทีต้่องมาดแูลเร่ืองมาตรฐาน การสง่เสรมิ
การรวบรวมองคค์วามรู ้ และแหลง่ความรูแ้ทนทีจ่ะไปจัดการเอง

ข้อเสนอต่างๆ มีเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เตรียมมาก่อนนี้แล้ว และที่เสนอในวันนี้ที่สำคัญ
คือต้องแปรให้เป็นผลในทางปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติที่ต้องยกเลิกก็ให้ยกเลิก อะไรที่จะต้องออก
เป็นกฎเกณฑ์กติกาเนื่องจากจำเป็นก็ต้องเร่งให้ออก โดยออกในทิศทางที่ส่งเสริมภาคเอกชน
สง่เสรมิชุมชน สงัคม และฝา่ยตา่งๆ ต้องรีบทำใหเ้กดิผลในทางปฏบัิติโดยเรว็ ในการดำเนนิการ
เหล่านี้ถ้าจะให้ฝ่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยคิดได้ก็จะดี เช่น การออกระเบียบหรือ
ประกาศทีอ่าจารยส์มพงษเ์สนอ  ผมไม่ไดขั้ดขอ้ง

เวลาผมไปเป็นประธานในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ผมต้องแก้กฎระเบียบของกระทรวง
ศกึษาธกิารเปน็ประจำ ให้เปล่ียนจากการบงัคบัมาเปน็สง่เสรมิสนบัสนนุ แต่ถ้าใครจะชว่ยร่างมาก็
ยินด ีแต่ว่ารา่งมาแลว้กต้็องมีระบบการบญัญัติกฎหมาย ต้องมาตรวจวา่ถกูหลกัเกณฑ ์ถูกทศิทาง
และเป็นไปตามกฎหมายหรอืไม่ โดยเจตนาคอืพยายามจะสง่เสริมให้มากขึน้ รวมท้ังดูแลมาตรฐาน
ซึ่งคำนี้จะมีการพูดในที่ประชุมมาก จะมองต่างมุมกันอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นพอพูดมาตรฐาน
ก็ดูเหมือนว่าไม่อยากให้กำหนด อยากให้ทำแบบอิสระ เพราะกระทรวงศึกษาธิการมักจะกำหนด
มากเกินไป อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งก็ต้องระวังในแง่ว่าไม่ควรจะไปกำหนดละเอียดเกินไป
ซ่ึงในสว่นของระเบยีบทีเ่ป็นปัญหา เรากจ็ะแก ้ขณะเดยีวกนัจะต้องมีมาตรฐาน ไม่สามารถปลอ่ย
ให้จัดการศกึษาได ้โดยไม่มีมาตรฐาน เช่น ไม่สอนภาษาไทยใหเ้ด็ก

ขณะเดียวกันในส่วนที่ส่งเสริมให้เกิดความแตกต่างหลากหลายก็ยินดีที ่จะส่งเสริม
ที่สำคัญคือเรื่องที่ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อาจจะต้องเร็วและรีบระดมความเห็น อยากจะขอ
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ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรีบทำ ในกระบวนการดำเนินการนั้นควรจะให้ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้อง
มาช่วยออกความเห็น สุดท้ายต้องมีเวทีที่ตัดสิน อาจจะเป็นระดับกระทรวงหรือระดับใดก็ตาม
แต่ละเรื่องก็จะต่างกันไป ต้องมีข้อยุติ กระทรวงศึกษาธิการก็จะช่วยดูแลให้เป็นไปในทิศทาง
ที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นเรื ่องนี้ต้องปรับทัศนคติความเข้าใจ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
หลายฝ่ายต้องช่วยกัน ผมยินดีที่จะออกแรงในเรื่องการปรับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ
การปรับความเข้าใจและทัศนคติเพื่อให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้ทรัพยากรบุคคล เงินทุน
และสติปัญญา รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมมีคุณภาพดีขึ้น ได้ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการศกึษาใหม้ากข้ึน

คงต้องขอสรุปการประชุมไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันประชุมระดม
ความเห็น ต้องขออภัยเนื่องจากมีหลายหัวข้อและเวลามีจำกัดทำให้หลายท่านที่อยากแสดง
ความเห็นก็คงต้องสละสิทธิไปหรือถูกตัดสิทธิไป และหวังว่าคงจะมีการเสวนาในลักษณะนี้
เพิ่มเติมต่อไปอีก ทั้งในประเด็นนี้และประเด็นอื่นๆ ก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านต่อไป
ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้
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๑.  หลกัการและเหตผุล

คณะรฐัมนตรทีีมี่ พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ ชินวัตร เป็นนายกรฐัมนตรี ไดมี้มติเห็นชอบข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาตามข้อเสนอของคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา
ทีมี่นายจาตรุนต์ ฉายแสง รองนายกรฐัมนตร ีในขณะนัน้เป็นประธาน เม่ือวันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
พร้อมให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาและมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
บังเกิดผลโดยเร็ว

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ประชาชน ชุมชนและเอกชนในการจัดการศึกษา เป็นยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งในข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยสอดคล้องกับหลักการ
ที่ต้องการให้การบริหารจัดการศึกษาของภาครัฐ ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการดำเนินการเอง
มาเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาดำเนินไปอย่างมีทิศทาง
และแก้ปัญหาต่างๆ อย่างทันท่วงที ปัญหาที่สำคัญและนำมาสู่ข้อเสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ
๑) เอกชนจัดการศึกษาพื้นฐานและการอาชีวศึกษาในสัดส่วนที่มีแนวโน้มลดลง เนื ่องจาก
ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ๒) การถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแผนการกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ๓) การจัดการศึกษาขององค์กรทางสังคมอื่นๆ ที่ดำเนินการได้ดี
และมีคุณภาพ โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชน ขณะนี้มีอยู่บ้างแล้ว แต่ยังขาดการส่งเสริม
สนับสนุนให้ขยายต่อไปอย่างกว้างขวาง และ ๔) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชนและเอกชนในมิติต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์
เนื ่องจากผู้ที ่เกี ่ยวข้องขาดความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมและ
ยังไม่มีการเตรยีมความพรอ้ม เพ่ือสร้างความตระหนกัและเห็นความสำคญัในเร่ืองดังกล่าว

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ่อแม่ ผู้ปกครองและการศึกษาทางเลือก
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จากการติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาในรอบ ๖ ปีของการปฏิรูปการศึกษา
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า สัดส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของภาคเอกชนมีสัดส่วนเพิ ่มขึ ้นเล็กน้อยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทั ้งสายสามัญและ
สายวิชาชีพ  ขณะที่กระบวนการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ ต้องถูกชะลอลง เนื่องจากความพยายามในการหาความชัดเจนของ
เกณฑ์การถ่ายโอน ส่วนการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของพ่อแม่ ผู้ปกครองและองค์กรทางสังคม
ต่างๆ ตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ยังมีความกา้วหนา้
น้อยมากและยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณท่ี์คาดหวัง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณาว่าการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ่อแม่ ผู ้ปกครอง
และการศึกษาทางเลือก จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งได้
รับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการตามข้อเสนอยุทธศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอแนะ/
แนวทางทีจ่ะทำให้การดำเนนิการตามขอ้เสนอยุทธศาสตรบ์รรลุเป้าหมายต่อไป

๒. วัตถปุระสงค์

๒.๑ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
ของเอกชน  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศกึษาทางเลอืก

๒.๒ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางใน
การดำเนินงานต่อไป

๓. วิธีการดำเนนิงาน

๓.๑ นำเสนอสภาพปัจจุบันของจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ่อแม่  ผู้ปกครองและการศกึษาทางเลอืก

๓.๒ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการดำเนินงานต่อไป

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง
นักวชิาการ ผู้ทรงคณุวุฒิ  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้แทนจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  องคก์รเอกชน
ทีเ่กีย่วข้อง ผู้บริหารสถานศกึษา และผู้แทนหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง จำนวนประมาณ ๘๐ คน
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๕. วนั เวลา และสถานที่

วันพุธท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ โรงแรมสยามซตีิ ถนนศรีอยุธยา
กรุงเทพฯ

๖.  ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ

๖.๑ ผู้เกี ่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาด้าน
การมสีว่นร่วมของพอ่แม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และเอกชนในการจดัการศกึษา

๖.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
ด้านการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชนและเอกชน สามารถนำแนวทาง/
มาตรการของผลการประชุมเชิงปฏิบัติการไปแก้ไขและเร่งรัดให้สามารถดำเนินการตามข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
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กำหนดการประชุมระดมความคิด
เรื่อง การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พอ่แม ่ผู้ปกครอง และการศกึษาทางเลอืก
วนัพธุท่ี ๒๖ ตลุาคม  ๒๕๔๘  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ณ  หอ้งกมลทพิย ์๓ โรงแรมสยามซติ ี ถนนศรีอยธุยา กรุงเทพฯ

๐๘.๓๐  - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. กล่าวรายงาน

โดย เลขาธกิารสภาการศกึษา
๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ น. เปิดการประชุม

โดย รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. นำเสนอสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ่อแม่ ผู้ปกครองและการศกึษาทางเลอืก
โดย  ดร.รุ่งเรือง  สขุาภริมย์
ทีป่รึกษาดา้นวจัิยและประเมนิผลการศกึษา สกศ.

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปรายแสดงความคดิเหน็ข้อเสนอยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบัิติ  ในประเดน็
๑. การจัดการศกึษาของเอกชน
๒. การจัดการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน
๓. การศกึษาทางเลอืก
๔. การมสีว่นร่วมของพอ่แม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการพฒันา

ผูเ้รยีน
๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. อภิปรายและแสดงความคดิเห็นข้อเสนอยุทธศาสตรใ์นภาพรวม
๑๒.๓๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวนั



122 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และการศึกษาทางเลือก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พอ่แม ่ผู้ปกครอง และการศกึษาทางเลอืก
วนัพธุท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ณ หอ้งกมลทพิย ์๓ โรงแรมสยามซติ ีกรุงเทพฯ

ชือ่ - สกลุ หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๑. นายจาตรุนต์ ฉายแสง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร
๒. ดร.นิมิตร  นนทพนัธาวาทย์ ทีป่รึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร
๓. นายสเุทพ  ต้ันประเสรฐิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๔. นายชาญวทิย ์ ทับสพุรรณ สำนกังานผูต้รวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการ ๕
๕. ดร.เจือจันทร ์จงสถติอยู่ ทีป่รึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร
๖. นายภาสกร  เกดิอ่อน สำนักงานรัฐมนตรี
๗. นางสาวกลุวิตรา  ภังคานนท์ สำนักงานรัฐมนตรี
๘. นางสาวนงศสิินี โฆสกิะ สำนักงานรัฐมนตรี
๙. นายสวสาสน ์สีเพ็ง สำนักงานรัฐมนตรี
๑๐. นางสาวกรองทอง กฤษณพงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑. นางสาวอทิธยิา กปัปา กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒. คุณศศิพิชช์ นิลไพรัช สำนักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ
๑๓. นายศภุชัย บุญวิเศษ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ
๑๔. นางสาวศรวิีไล แซ่เจีย สำนักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ
๑๕. ดร.กรรณกิาร ์ ภิญญาคง สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ
๑๖. นายศริิทตั จันทรท์ราญ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
๑๗. คุณสทุธิ ทามเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
๑๘. ดร.รังสรรค ์มณีเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
๑๙. นางสุภาภรณ์ ศรีรัตนานนท์ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
๒๐. คณุจารวุรรณ ปานวชัิย สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
๒๑. คุณวินิต สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
๒๒. คุณสุจริยา พุ่มเสล สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
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ชือ่ - สกลุ หน่วยงาน
๒๓. นายปยิะพล ทรงอาจ สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
๒๔. คุณประไพ สุดแสง สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
๒๕. นางสาวสภุาภรณ์ ซ้ิมเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
๒๖. ดร.สมเกยีรติ ชอบผล รองเลขาธิการสภาการศกึษา
๒๗. ดร.รุ่งเรือง สขุาภริมย์ ท่ีปรึกษาดา้นวิจัยและประเมินผลการศกึษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๒๘. ดร.สทุธศร ี วงษ์สมาน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศกึษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๒๙. นางสรุางค ์ โพธ์ิพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๓๐. ดร.จินตนา ศกัดิภู่์อร่าม สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๓๑. ดร.ประภาพรรณ ไชยวงษ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๓๒. ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๓๓. ดร.สรุางค ์วีรกจิพาณชิย์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๓๔. ดร.ทิพย์อนงค ์เล่ือนพุควัฒน์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๓๕. นางสาวทวพีร  บุญวานชิ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๓๖. นายสมชาย  บัวเล็ก สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๓๗. ดร.มรกต  ศรสีขุ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๓๘. นายดสุติ  ทองสลวย สำนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา
๓๙. นางสาวจริศร ี อนวัชกลุ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๔๐. นางณชิกมล  ดวงมาลย์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๔๑. นางสาวรุง่ตะวนั  หอเจริญ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๔๒. นางสาวบรรณากรณ ์ อมรพรสิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๔๓. นางสาวชอ่บุญ  จิรานภุาพ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๔๔. นางสาวอไุรวรรณ  พันธ์สุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๔๕. นางสาวธญัวรรณ  ธรรมวมิล สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๔๖. นางสาวศศพิร เพชรแสง สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๔๗. นางสาวทศันว์ลัย เนียมบุปผา สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
๔๘. นพ.ชาญชัย  ศิลปอวยชัย องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดแพร่
๔๙. นายสอาด คำมา องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดแพร่
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ชือ่ - สกลุ หน่วยงาน
๕๐. ดร.อัจฉรา วงษ์เอก สำนักบริหารงานการศกึษาท้องถ่ิน

กรมประชาสมัพันธ์
๕๑. คุณนันทิยา รัตนเพียร
๕๒. คุณนันทา อิสราทรพัย์

เครือข่ายการศึกษาทางเลือก
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